
ไทยโพสต • “คลัง” แจงละเอียดยิบหลัง

ดรามาปะทุ “รานคาคนละครึ่ง” ถูกเก็บภาษี

ยอนหลัง ยันผูประกอบการทั้งที่เขาและไม

เขารวมโครงการรัฐ หากมีเงินไดถึงเกณฑที่

กฎหมายกําหนด 1.8 ลานบาทตองย� นเสีย

ภาษี ดาน “สรรพากร” ระบุ ไมไดมุงเนนจัด

เก็บภาษีจากพอคาแมคา

เม� อวันที่ 2 พฤษภาคม นายพรชัย 

ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง กลาวช้ีแจงประเด็นขอวิจารณราน

คาโครงการคนละครึ่งถูกเก็บภาษียอนหลัง

วา รัฐบาลดําเนินโครงการคนละครึ่งเพ� อ

กระตุนเศรษฐกิจ ลดภาระคาใชจายใหแก                                                 

ประชาชน และสงผานกําลังซื้อไปสูผูประ 

กอบการใหมีรายไดเพิ่ม เม� อผูประกอบการ

มีรายไดเพิ่มขึ้นแลวและอยู ในเกณฑเสีย

ภาษีตามกฎหมายก็สามารถไปชําระภาษีได                                      

โดยฐานขอมูลโครงการคนละคร่ึงไมไดมีการ

เชื่อมต่อระบบกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจ

สอบรายไดแตอยางใด

ท้ังน้ี ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรม                                                                

ดา ไมวาจะประกอบกิจการที่เขารวมโครง 

การของรัฐหรือไม หากผูประกอบการมีเงิน

ไดพึงประเมินถึงเกณฑที่กฎหมายกําหนด ก็

มีหนาที่ตองนําเงินไดพึงประเมินมาย� นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

แจงเก็บภาษี‘คนละคร่ึง’

รายไดถึงเกณฑตามกม.

‘วิษณุ’ช้ีมีบัญชีสํารอง5ช� อ

พท.เดินหนาดีลพรรคเล็ก

สัญญาณดีติดเช้ือโควิดตํ่าหม� น

เม� อวันที่ 2 พ.ค.65 เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการ

พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จดวย

หนา...2หนา...2
‘เพ�อไทย’ หมดทางเขยารัฐบาล
สุมหัว ‘มือปนรับจาง’ ลมแทน
‘เพ�อไทย’ หมดทางเขยารัฐบาล
สุมหัว ‘มือปนรับจาง’ ลมแทน

             
|

กรุงเทพฯ • “วิษณุ” เลกเชอรนายกฯ 

สํารอง ยันมีแค 5 ช� อเทานั้นที่เปนได 

“อภิสิทธ์ิ-อนุทิน-ชัยเกษม-ชัชชาติ-สุดารัตน” 

ชี้คนเปดประเด็นแคหิวแสงแลวส� อไปขยาย

วง “อดุลย” แจงเหตุดัน “บิ๊กปอม” เพราะ

เปนคนหนุนลุงตูตองรับผิดชอบ “เพ� อไทย” 

ยันเดินหนาดีลพรรคเล็ก-กลุม 16 สุดอึ้ง! 

พิเชษฐบอกเปนมิติการเมืองใหม ไมกลัวถูก

ขับออก พท.ดาหนาอัด “อภิสิทธิ์” แตะ “อุง 

อิ๊ง”

เม� อวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม ยังคง

มีประเด็นการเมืองวาดวยนายกรัฐมนตรี

สํารอง โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ซึ่งคร่ําหวอดในดานกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญ กลาววา ยังไมรูเลยวานายกฯ 

สํารองที่พูดๆ กันแปลวาอะไร และสํารอง

ตอนไหน ตอนนี้หรือหลังเลือกตั้ง คําพูด

คํานี้ทําทาเหมือนมีคนพูดขึ้นมากอน และ

ความหมายคืออะไรไมทราบ ตองไปถามคน                                                         

ท่ีพูด ซ่ึงไมตองไปพูดหรอกวานายกฯ สํารอง

หรือไมสํารอง สุดทายเริ่มตนลําดับที่ 1 คือ

ว่าต้องดูจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่และที่                                                        

มีอยู หากไมเอารายช� อดังกลาว ตองใช

มาตราที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปดทางคน 

นอกบัญชี จะเรียกนายกฯ สํารองหรือไม

สํารองไมรู

เม� อถามวา กอนเปนนายกฯ สํารอง

ตองมีนายกฯ รักษาการกอนใชหรือไม นาย

วิษณุกลาววาใช ตองมีคนใดคนหนึ่งรักษา

การ จะวางเวนนายกฯ ไมได 

ถามอีกวา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

กรุงเทพฯ • ไทยสัญญาณดี! ติดเชื้อ

ต่ําหม� น เสียชีวิตลดลงไมถึงรอย ขณะที่ 

“บิ๊กตู” พอใจ ย้ํายังตองตั้งการดสูง ดาน 

“อนุทิน” การันตีเปดประเทศฉลุย ปลื้มผาน

วิกฤตสงกรานตไดดวยดี ขีดกรอบ 3 พอ 

ปลดล็อกมาตรการผอนคลายทั้งประเทศ 

อธิบดีกรมการแพทยเผย รพ.เตรียมยุบวอรด

โควิด เล็งภายใน 2 สัปดาหปรับเขาสูการ

รักษาโรคตามปกติ ขณะที่ สธ.โต “หมอ   

ธีระ” แจงยิบปมเปดตัวเลขดับสูสาธารณะ

เม� อวันจันทร ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                                                       

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา  พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 9,331 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 9,241 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 9,228 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุก 13 ราย มาจากเรือน                                                        

จํา 32 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประ 

เทศ  58 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 21,168 ราย อยู

ระหวางรักษา 129,068 ราย อาการหนัก 

1,751 ราย ใสทอชวยหายใจ 824 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย เปนชาย 46 ราย 

หญิง 38 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 66 ราย มีโรคเรื้อรัง 11 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,271,815 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,114,046 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 28,701 

ราย ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อ

สะสม 513,580,931 ราย เสียชีวิตสะสม  

6,261,598 ราย 

ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พอใจที่

เริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมการ

ชะลอตัวการแพรระบาดโควิด-19 ในไทย 

และการติดเชื้อจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ไดหลังชวงเทศกาลสงกรานตจนถึงตนเดือน

พฤษภาคมนี้ แตย้ําทุกฝายรวมทั้งประชาชน

ตองไมประมาท ตั้งการดสูง ปองกันตนเอง

สูงสุดอยางเครงครัด  เพ� อใหจํานวนผูติดเช้ือ

ใหมลดลงอีกจนกวาเราจะสามารถใชชีวิต

รวมกับโควิด-19 ได

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล                                           

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ                                              

ทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาวถึงความคืบ                                                

หนาสถานการณโควิด-19 

กนอ.โวยอดขาย 6 เดือน

สุดปง

กรุงเทพฯ • “อัจฉริยะ” รอง ปปป.เอา 

ผิด “ผบช.ภ.1-ผบก.สส.ภ.1” สรุปสํานวน

คดีแตงโมเสนอขอมูลอันเปนเท็จ ชวยผูอ� น

มิใหตองรับโทษอาญา กอนรอง ผบ.ตร.ฟน

วินัยเดงเขากรุ เตรียมเปดโปงขบวนการมี                                                  

ตร.และผูเกี่ยวของกวา 20 คน แฉกุนซือ

เปนคนเดียวกันกับคดี “บอส”  ขณะที่ “อดีต

ศัลยแพทย” ยกภาพใบพัดเรือประกอบถาม

กลับ ตองแหกเปาขนาดไหนถึงไมโดนขา

ซายดวย แลวทําไมมีแผลเดียว 

เม� อวันท่ี 2 พฤษภาคม นายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ  ประธานชมรมชวยเหลือเหย� อ

อาชญากรรม ย� นหนังสือถึงผูบังคับการปอง 

กันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                         

(บก.ปปป.) ใหสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี

ตํารวจท่ีเก่ียวของในคดีการเสียชีวิตของ น.ส. 

นิดา พัชรวีระพงษ หรือแตงโม ดาราสาวที่

พลัดตกเรือเสียชีวิต

โดยนายอัจฉริยะกลาววา มารองทุกข

วันนี้เพ� อใหดําเนินคดีกับ พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 

(ผบช.ภ.1) และ พล.ต.ต.วสันต เตชะอัคร

เกษม ผูบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 

1  (ผบก.สส.ภ.1) ในความผิดมาตรา 157 

ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  มาตรา 184 และ

มาตรา 200 ชวยผูอ� นมิใหตองรับโทษอาญา 

หรือรับโทษนอยลง กรณีท่ีรวมกันแถลงขาว

แจงวัฒนะ • ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสาร

แจงคําวินิจฉัย  คกก.สรรหามีมติเอกฉันท

ให  “วรวิทย”  ที่มีอายุ 70 ป นั่งประธาน

ศาล รธน.ตอ-ไมมีลักษณะตองหาม ยันย� น

ตีความสถานะเพื่อมีข้อยุติในข้อกฎหมาย 

ปองกันคูความโตแยง  สะทอนความเปน

อิสระตุลาการ

เม� อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สํานัก 

งานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพรเอกสารขาว 

กรณีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือที่                                           

ศร 0018.2/351 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2565 

ไปยังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ� อขอ

ความอนุเคราะหดําเนินการตอประธาน

กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

เพ� อวินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน�งของประ 

ธานศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย กังศศิ

เทียม  ที่มีอายุ ครบ  70 ป  เปนผูมีคุณสมบัติ 

ตองหาม  อันเปนเหตุใหพนจากตําแหน�ง

หรือไมนั้น

บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แจงคําวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหาตุลา                     

การศาลรัฐธรรมนูญมายังสํานักงานศาลรัฐ                                                       

ธรรมนูญแลว สรุปไดวา นายวรวิทย กัง

ศศิเทียม ซึ่งไดรับการโปรดเกลาโปรดกระ 

หมอมแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เม� อวันที่ 9 ก.ย. 2557 จึงเปนตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญท่ีดํารงตําแหน�งอยูในวัน

กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา                                                                

จักรไทย และเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ดํารงตําแหน�งยังไมครบวาระ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9302

อิสรภาพแหงความคิด

ยัน‘วรวิทย’อยูตอ

นั่งปธ.ศาลรธน.

ไรเหตุตองหาม

รองปปป.ฟนตร.

เปาคดี‘แตงโม’

ชวยผูอ� นพนผิด

15

6

14หนา...

หนา...

หนา...

อพยพเพิ่มพลเรือน

ออกมารีอูโปล

จับ ผอ.ศูนยฝก

ปลอมใบอนุญาต รปภ.

นายกฯคนนอกเกิดยาก
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

ยัน ‘วรวิทย’

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช  2550 และดํารง

ตําแหน�งอยู ในวันกอนวันที่พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2561 ใชบังคับ

ต่อมาเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็น

ชอบบุคคลผูสมควรดํารงตําแหน�ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 4 คน                                    

ประกอบดวย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, 

นายวิรุฬห แสงเทียน, นายจิรนิติ                                                               

หะวานนท และนายนภดล เทพพิทักษ                                                    

บุคคลท้ังส่ีและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ยังดํารงตําแหน�งไมครบวาระ จํานวน 

4 คน ประกอบดวย นายวรวิทย กัง

ศศิเทียม, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 

นายนครินทร เมฆไตรรัตน และนาย

ปญญา อุดชาชน ไดเลือกกันเองใหนาย

วรวิทย กังศศิเทียม เปนประธานศาล

รัฐธรรมนูญ และไดรับการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญเม� อวันที่ 1 เม.ย. 2563

จึงถือไดวานายวรวิทย กังศศิ

เทียม ไดดํารงตําแหน�งประธานศาล

รัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑและขั้น

ตอนที่บัญญัติไว ในมาตรา 81 วรรค

สาม แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 สวน

บทบัญญัติมาตรา 208  วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่

บัญญัติวา “ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่ งลาออกจากตําแหน�งใหพนจาก

ตําแหน�งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดวย” 

นั้น เปนบทบัญญัติที่มีความมุงหมาย

ใหตําแหน�งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เปนตําแหน�งที่ตองไดรับการโปรด

เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนการ

เฉพาะและเพื่อเป็นการป้องกันมิให้

มีการสลับตําแหน�งระหวางประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏในเอกสาร

บันทึกความมุงหมายและคําอธิบาย

ประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 หนา 358

นายวรวิทย กังศศิเทียม จึงยังคง

อยูในตําแหน�งตอไปไดจนกวาจะครบ

วาระตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 และมาตรา  273 วรรคหนึ่ง

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ประกอบกับมาตรา 79 วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2561

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 

จักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไดบัญญัติ

รับรองสถานะการดํารงตําแหน�งของ

นายวรวิทย กังศศิเทียม ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ไวอยางชัดเจนแลวใน

บทเฉพาะกาล

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติ

เปนเอกฉันทวา นายวรวิทย กังศศิ

เทียม มิไดเปนผูมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 202 (1) ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย อันเปนเหตุใหตอง

พนจากตําแหน�งตามมาตรา 208 (1) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แตประการใด

“สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอ

เรียนวา การเสนอตอคณะกรรมการ

สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

เกี่ยวกับลักษณะตองหามของผูดํารง

ตําแหน�งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าว เป็นการดําเนินการเพื่อให้

มีข้อยุติในกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ

พิจารณาคดี และผลของคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ปองกันปญหาที่

อาจมีคูกรณี หรือบุคคลภายนอกโตแยง

ความสมบูรณของคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในภายหลังได รวมทั้งแสดง

ถึงความเปนอิสระของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” เอกสาร

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญระบุ.

รอง ปปป.

สรุปสํานวนคดีแตงโมเมื่อวันที่  26 

เมษายนที่ผานมา โดยนําเสนอขอมูล

อันเปนเท็จ 

“สิ่งที่เปนเท็จ ไดแก ความเร็ว

จีพีเอส ภาพของผูตองหาบนเรือ และ

ภาพบาดแผลตัวเอสของหญิงสาวตาง

ชาติที่นํามาประกอบคลิปวิดี โอแถลง

ขาว ที่อางวาโดนใบพัดเรือเชนเดียว

ลองโควิด 

รัฐบาลตองมีแผนรับมือ 

ระเทศไทยกําลังเขาสูการเปดประเทศอยางเต็มรูป

แบบ โดยเฉพาะการผอนคลายมาตรการตางๆ ที่

กอนหนานี้เคยมีการบังคับผานนโยบายทางดาน

สาธารณสุขใหครอบคลุมทั้งในสวนของบุคคล และสถาน

ประกอบการ บริการตางๆ ขณะเดียวกันในสวนของการกระ

ตุนเศรษฐกิจเพ� อสรางรายไดเขาประเทศในดานการทองเที่ยว 

เตรียมเดินหนาเปดเต็มรูปแบบ โดยลาสุด กระทรวงคมนาคม

ไดระบุขอมูลถึงแนวโนมของผูเดินทางจากตางประเทศเขา

ประเทศจะเพิ่มขึ้นตอเน� องหลังยกเลิก Test&Go 

แน�นอนวา นี่คือเสนทางความหวัง ฟนคืนประเทศ หลัง

ตองฝาฟนวิกฤตโควิดมาอยางนอยไมต่ํากวา 3 ป ตองประสบ

กับสถานการณอันหนักหน�วง ทั้งเศรษฐกิจถอยหลัง เกิดวิกฤต

ทั้งดานสังคม โดยเฉพาะชีวิตความเปนอยู การใชชีวิตของ

ประชาชนตองประสบกับความยากลําบาก ทั้งในการประคอง

ตัวเองใหมีชีวิตรอดจากความยากลําบากเร� องปากทอง ขณะ

เดียวกันตองปองกันตัวเองเพ� อไมใหไดรับเชื้อโควิด ซึ่งกลาย

เปนภาระอันหนักหน�วงทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตัวเลขของการแพรระบาด

โควิดก็ยังอยูในระดับที่สูง โดยลาสุด ศูนยขอมูล COVID-19 

รายงาน 10 อันดับจังหวัดที่มีจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 ใน

ประเทศรายใหมสูงสุด ไดแก 1.กรุงเทพมหานคร 2,378 ราย 

2.บุรีรัมย 408 ราย 3.สมุทรปราการ 315 ราย 4.ชลบุรี 294 

ราย 5.ศรีสะเกษ 271 ราย 6.รอยเอ็ด 251 ราย 7.สุรินทร 

240 ราย 8.นนทบุรี 234 ราย 9.อุบลราชธานี 221 ราย และ 

10.ขอนแกน 205 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ยังคงมีอัตราการติดเชื้อโควิดอยูใน

ระดับสูงคงที่ ซึ่งยังตองมีการขยับมาตรการเรงดวนเพ� อจํากัด

วงของการแพรระบาดของโควิด-19 อยางตอเน� อง โดยเนน

การแกไขสถานการณระบาดที่เขาสูครอบครัวและชุมชนอยาง

เต็มตัวใน กทม. สําหรับระบบการสอบสวนโรค การตรวจเชื้อ 

และการกักแยกโรคเพ� อเรงคนหาผูติดเชื้อ โดยเฉพาะผูติดเชื้อ

ที่ไมแสดงอาการที่อยูในชุมชนใหสุดความสามารถ โดยเฉพาะ

การตรวจเชิงรุกในพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเสี่ยง ซึ่งกอน

หนานี้ กทม.ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสํานักงาน

เขต (Emergency Operation Center : EOC) 50 เขต ซึ่งตอง

ดําเนินการทํางานเชิงรุก และปรับหนางานลงพื้นที่ใหมาก

ที่สุด เพ� อสกัดการแพรระบาดไดทันทวงที 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่น�าวิตกและกําลังสรางปญหาระลอก

ใหมซ้ําเติม นั่นคือภาวะลองโควิด ทั้งนี้ รศ.นพ.ธีระ วรธนา

รัตน อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดระบุขอมูลที่ตองตระหนกและตระหนักไปพรอมกันนั่น

คือ มีการยืนยันทางวิชาการเกี่ยวกับ Long COVID ชี้ใหเห็น

วาปจจุบันเช� อวามีหลายกลไกที่อาจสงผลใหเกิดภาวะ Long 

COVID ทั้งเร� องผลจากการที่ไวรัสทําลายเซลล โดยตรง 

ทั้งการกระตุนภูมิคุมกันและกระบวนการอักเสบใน

รางกาย รวมถึงกระบวนการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ

รางกายภายหลังจากการติดเชื้อ อาการผิดปกติเกิดขึ้นไดแทบ

ทุกระบบในรางกาย ทั้งระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบสืบพันธุ์ และอื่นๆ ปัจจุบันยังไม่มีแนวทาง

มาตรฐานในการรักษาหรือปองกัน Long COVID 

ดูเหมือนวาสถานการณของลองโควิดเหลานี้ กําลัง

กลายเปนปญหาจี้หลังมาติดๆ ในวิกฤตโควิด ทั้งนี้ รัฐบาล

ตองเรงรีบในการพิจารณา เพ� อเปนมาตรการ หรือนโยบาย 

ชี้แจงใหประชาชนรับทราบ โดยเฉพาะขอมูลการปฏิบัติภาย

หลังจากการเปนโควิด และผลกระทบที่จะสงผลใหเกิดลอง

โควิดตามมา เพ� อที่ทายที่สุดแลว ประชาชนจะไดรับรูวิธีการ

ปฏิบัติไดในเบื้องตน และเขาสูการรักษาตามระบบการแพทย

อยางทันทวงที มิไดปลอยใหเกิดอาการเกินเยียวยา และ

สุดทายก็กลายเปนปญหางูกินหาง วนกลับมาสูวิกฤตกันอีก

รอบ!. 

ป

นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและอดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย

“...หลายคนมาหารือวา พอจะไหวไหม หากใหมารักษา

การ (หัวหนาพรรคประชาธิปตย) สักพักหนึ่ง ผมตอบวา ไมมี

ความคิดเร� องนี้อยูในใจ แตจะชวยเทาที่สามารถทําได ภายใต

กฎเกณฑกติกาที่เรามี...”.

และเห็นวา “พล.อ.ประวิตร” เปนนายกฯ ไดตลอดเวลา แตอยูที่เจา

ตัวจะเปนหรือไม 

งานนี้ “พล.อ.ประยุทธ” มีมารรอบดานทั้งในที่มืดและสวาง

สวนที่ “พิเชษฐ” เปดใจภายหลังไปปารตี้กับฝายคาน วา 

การอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ กลุม 16 จะไมยกมือสนับสนุนให 

พล.อ.ประยุทธ เปนนายกฯ ตอไป อันเน� องมาจากบริษัท อีสทวอเตอรฯ 

พลาดการประมูลทอสงน้ําเขาพื้นที่อีอีซีอะไรนั่น ก็แคสรางคอนเทนต

ขออาง 

เอาเขาจริงถาฝายคานมีใบเสร็จมัด ชัดเจนวาบริษัทที่ ได

รับการประมูลเกี่ยวของกับ “สันติ พรอมพัฒน” จริง และโยงถึง 

“พล.อ.ประยุทธ” ประเด็นนี้น�าสนใจ ประกอบกับถาเปนคนอ� นพูด 

พอจะเช� อใจได แตเม� อเคล� อนโดยกลุมดังกลาว ชาวบานก็ตั้งคําถาม

วา “ลิงหิวกลวย” หรือเปลา เพราะตั้งแตมีรัฐบาลมา เวลาพรรค

เล็กขยับมักมีนายคอยควักกระเปาอยูเบื้องหลัง ไมเคยเห็นจะทําอะไร

ตามอุดมการณทางการเมือง หรือทําเพ� อประชาชนจริงๆ อยางปาก

วา

แตที่น�าอเนจอนาถใจสุดๆ ก็เห็นจะเปน “พรรคเพ� อไทย” ที่

หมดหนทางลมรัฐบาล ยอมลดศักดิ์ศรีของ “แกนนําฝายคาน” 

การเดินเกมเขยารัฐบาลควรมาจากความเขมขนในการอภิปราย 

เหมือนกับครั้งที่ “ประชาธิปตย” เคยทําหนาที่เปนฝายคานใน

สภาฯ ซึ่งมีความเอาจริงในการตรวจสอบการบริหารงานของ

รัฐบาล หาใชการโหมโรงเพ� อไกลเกลี่ย 

ลําพัง “พรรคเพ� อไทย” มองวา ตองใชอีก 30 เสียง ถึงจะ

ลมรัฐบาลได โดยเลือกตั้งโตะเปดดีลกับพวก มือปนรับจาง ใน

สภาฯ ระวังใหดี นอกจากตองจับตา “ดีลใหม” ที่ชอบยกมือตาม

น้ําตามลมแลว ยังตองระวังหลังบานของตัวเองที่อาจจะไหลนอง

ดวย  

มันก็เหมือนกับที่ “ธรรมนัส” กลาวไว “มือที่มองไมเห็นมัน

เยอะ สภาฯ ยังไมเปดก็ยังไมรู และเดี๋ยวสภาฯ เปดก็จะรู เพราะ

ตอนนี้ทุกคนตางซอนมีดไวขางหลังตัวเองหมด จึงยังไมรูอะไร

เปนอะไร”

คําวา “ดีล” เปลี่ยนแปลงไดจนถึงนาทีกอนโหวตไววางใจ

หรือไมไววางใจนั่นแหละ  

ยังจําไดใชไหมศึกซักฟอกครั้งลาสุดที่ผานมา เปนไงละ!.

บขั้ว ยายขาง เปดดีลลมนายกรัฐมนตรี ในศึกอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลกันแตไกโห 

ทีแรกฝายคานวางแผนไววาเปดประชุมสภาผู

แทนราษฎร 22 พ.ค.จะย� นซักฟอกทันที ไปๆ มาๆ ขอ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง วาระ 3 ใหเสร็จเสียกอนจึงคอยย� น เทากับ

วาบรรยากาศการอภิปรายไมไววางใจก็จะตกประมาณชวงเดือน 

ส.ค.เปนตนไป อีกประมาณ 2 เดือน

ทวา ตอนนี้บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายก็เริ่มขยับวาง

ยุทธศาสตรเขยารัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” เสียแลว

นับจากวันที่ 27 เม.ย. “กลุม 16” นําโดย “พิเชษฐ สถิร

ชวาล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหนา

กลุมและประกอบดวยพรรคขนาดเล็ก ฝงรัฐบาล อาทิ พรรคเพ� อ

ชาติไทย พรรคไทรักธรรม พรรครักษผืนปาประเทศไทย พรรค

เศรษฐกิจใหม พรรคพลังทองถิ่นไท พรรคชาติพัฒนา พรรคครูไทย

เพ� อประชาชน พรรคพลังชาติไทย 

ไปรวมรับประทานอาหารกลางวันกับ “เสี่ยเฮง” สุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะผูอํานวยการพรรคพลังประชารัฐ เย็น

วันเดียวกัน “กลุมเจาจอ” ขอเขาพบ ลุงปอม-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ แตกลับโดนเท 

ถัดจากนั้นอีกวัน มีการปลอยขาวลือพรรคเล็กเปดดีลกับ

ฝายคานเพ� อลมรัฐบาล โดยมีรูปเปนหลักฐาน มนูญ สิวาภิรมย

รัตน หัวหนาพรรคเศรษฐกิจใหม ดล เหตระกูล พรรคชาติ

พัฒนา และ พิเชษฐ ชนแกวไวนกับ ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย (พท.) และ นายยุทธพงศ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อย่างสนุกสนาน

ช� นม� น ที่รานอาหารแถวสุขุมวิท

ขณะที่ “พรรคเศรษฐกิจไทย” รัก “ลุงปอม” ไมเอา “ลุงตู” 

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรค ก็ออกมาปน โดย

เม� อวันที่ 29 เม.ย. “ผูกองมนัส” ระบุวา ถาศึกซักฟอกเกิดอุบัติเหตุ 

โชคชะตาเขาขางฝายคาน ก็ใชรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรคสอง 

เปนทางออก โหวตนายกฯ คนนอกบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอไว 

‘เพ� อไทย’ หมดทางเขยารัฐบาล

สุมหัว ‘มือปนรับจาง’ ลมแทน

จั

กับบาดแผลของแตงโม รวมถึงการ

ทดสอบบาดแผลกับดินน้ํามัน และ

การใชหมูทดสอบทิศทางการตกเรือ  

นอกจากนั้นยังมีขอมูลวา มีการขโมย

ศพในชวงที่อยูในความรับผิดชอบของ                                   

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ 

ไปกระทําการบางอยาง และแกผล

ชันสูตรบาดแผลตามรางกายจาก 11 

แผล เปน 22 แผล และสรุปท่ี 26  แผล”

นายอัจฉริยะกลาววา ทั้งหมด

ลวนเปนการสรางหลักฐานเท็จที่ทํา

เปนขบวนการ โดยมี “พลตํารวจตรี” 

เปนหัวหนาขบวนการ โดยผูบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 1 อาจถูกหลอกตม ไม

ทราบถึงขบวนการดังกลาว แตที่แจง

ความเอาผิดดวย เน� องจากเปนผูบังคับ

บัญชาที่ทําหนาที่กํากับดูแลคดีนี้ ในวัน

ที่ 9 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น.จะเปด

แถลงขาวใหญ เปดโปงขบวนการสราง

หลักฐานเท็จคดีแตงโม ซึ่งมีตํารวจ

และผูที่เกี่ยวของกวา 20 คน มีทั้ง

ตํารวจฝายสืบสวน สอบสวน เจาหนาที่

นิติเวช และตํารวจพิสูจนหลักฐานรวม

ขบวนการ โดยจะเสนอหลักฐานเปน

คลิปวิดีโอมีทั้งภาพและเสียง และบท

สนทนาทางไลน รวมถึงคํารับสารภาพ

ของพันตํารวจเอกนายหนึ่ง ซึ่งสารภาพ

แลววาประเด็นการปสสาวะทายเรือ

ของแตงโมไมเปนความจริง

โดยกอนที่ จะมารองทุกขกับ 

บก.ปปป.วันนี้ นายอัจฉริยะบอกวา ได

รับการติดตอพยายามเสนอเงินหลัก

แสนบาทเป็นรายเดือน เพื่อไม่ให้ตน

มารองทุกขและเปดเผยขบวนการ 

นายอัจฉริยะยืนยันดวยวา ขบวนการ

สรางหลักฐานเท็จนี้ เริ่มขึ้นหลังเกิด

เหตุการณประมาณ 3 วัน  และเปนการ

ตั้งใจเพ� อแลกรับผลประโยชนจากผูที่มี

สวนไดเสียทางคดี ไมใชเปนการทํางาน

ผิดพลาดแลวตองการปกปดคดี ซึ่ง

กุนซือสําคัญของคดีนี้เปนคนเดียวกับ

ที่ชวยเหลือคดีบอส-วรยุทธ อยูวิทยา 

ที่ขับรถชนตํารวจและหลบหนีไปตาง

ประเทศ

“สําหรับคดีที่สงไปใหอัยการ

พิจารณาแลว เช� อวาอัยการจะตีกลับ

สํานวนใหตํารวจนําไปสอบสวนเพิ่ม 

เชน ประเด็นบาดแผลของแตงโม ที่

มีจํานวนไมเทากันในแตละครั้ง และ

ไมตรวจหาสารเสพติดในเสนผมของผู

ตองหาบางคน” นายอัจฉริยะกลาวและ

วา ในวันที่ 3 พ.ค.จะเดินทางไปย� นใหผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง

นายตํารวจทั้ง 2 นายที่รองทุกขวันนี้ 

พรอมทั้งใหมีคําสั่งไปประจําที่ ศปก.ตร.  

จากกรณีตํารวจแถลงสรุปการ

ทําสํานวนคดีดังกลาว  โดยยืนยันเร� อง

บาดแผลที่เขากันไดกับใบพัดเรือนั้น 

พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร อดีต

ศัลยแพทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ได โพสตภาพบาดแผลที่ขา ใบพัดเรือ 

ลงในเฟซบุกสวนตัว พรอมระบุวา 

“คุณหมอจะเอาใบพัดเปลาหมุนชาๆ 

ฉวัดเฉวียนเปลี่ยนแกนหมุน เทียบกับ

บาดแผลนองแตงโม แลวสรุปอยาง

นั้นไมไดนะครับ ใบพัดไมใช  UFO ที่

บินหมุนลอยไดดวยตัวเอง และเปลี่ยน

แกนหมุนฉวัดเฉวียนไปมาได ใบพัด

ตองมีเพลา ใบพัด Mercury  300 

รุน Enertia 3 blade จะมีแกนเพลา 

(shaft) บริเวณดานหนาใบพัด (วงกลม

สีเหลืองตรงอักษร E) ซึ่งแกนหมุนของ

เพลาก็จะมีทิศทางขนานกันกับ anti-

ventilation plate ใบพัดเปนสวนของ  

lower part มี shaft และ skeg ทาง

ดานหนา สูงขึ้นมาจาก lower part ก็จะ

เปนสวนของ midsection และ engine” 

“จากการแถลงสรุปสํานวนคดี

แตงโมเม� อ 26 เมษายน มีคําอธิบาย

บาดแผลที่ 1 ‘ใบพัดเขาไดกับบาดแผล’ 

ภาพแสดงใหเห็นวา blade 1 (ใน 3 

blade)  เขากับบาดแผลตามยาวดานใน

ของตนขาขวา ตัวอักษร E  ของใบพัด

ทางดานหนา แสดงใหเห็นวา แกน

หมุนของเพลากําลังมีทิศทางตั้งฉากกับ

ความยาวของตนขา 

คําถามคือ - ตองแหกเปาขนาด

ไหน ถึงไม โดนตนขาซายดานในดวย 

- blade 1, 2, 3 หมุนฟนฉับๆๆ ใน

เสี้ยววินาที แลวแผลตนขาตามยาวที่

ลึก ทําไมมีแผลเดียว  parallel wound 

หายไปไหน - ตัว E สวนหนาของใบพัด

อยูอยางนั้น แลว Skeg, Shaft, anti-

ventilation plate, midsection มันจะอยู

ตรงไหน ลองหนไดหรอ?”.

สามเสน • นายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปตย (ปชป.) เปดเผย

ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

(กก.บห.) พรรคประชาธิปตยวา นาย                    

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ  หัวหนาพรรค 

เปนประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได

รับทราบการอนุมัติสมาชิกพรรค โดย

ขณะนี้มีประชาชนสมัครเปนสมาชิก

พรรคเปนจํานวนมาก ทําใหมียอดลาสุด

ขณะนี้ จํานวน 100,785 ราย ตองถือวา

ประชาชนใหความสนใจเขามามีสวน

รวมกับพรรคมากขึ้น ในสวนของพรรค

จะไดรณรงคทุกชองทางใหประชาชน

เขาเปนสมาชิกพรรค เพ� อมีสวนรวมกับ

พรรคมากยิ่งขึ้นตอไป

นายราเมศกลาววา สําหรับวาระ

สําคัญท่ีเก่ียวของกับการต้ัง กก.บห.แทน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และ 

น.ส.อรอนงค กาญจนชูศักด์ิ ท่ีไดลาออก

ไปน้ัน ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงต้ัง

สมาชิกท่ีท่ีประชุมใหญเลือกสํารองไว คือ 

น.ส.สุณัฐชา โลสถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 

และนางฮูวัยดียะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ให

ดํารงตําแหน�ง กก.บห.แทนตําแหน�งท่ีวาง 

นอกจากน้ี ยังไดแตงต้ังนายอิสระ เสรี

วัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายช� อ เปนประธาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจทันสมัยดวย

โฆษกพรรค ปชป.กลาวดวยวา 

ที่ประชุมยังไดมีการพิจารณาขอเสนอ

ของคณะกรรมการกําหนดแนวทางใน

การตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑการ

คัดเลือกผูที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรค 

และผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองของ

พรรค ที่มี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เปน

ประธาน โดยที่ประชุม  กก.บห.เห็นชอบ

ในหลักการและสงใหฝายกฎหมายพรรค

ไปดําเนินการพิจารณายกรางแกไขขอ

บังคับพรรคตอไป

ดานนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผูแทนราษฎร อดีตหัวหนาพรรค 

ปชป. กลาวถึงกรณีนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ อดีตแกนนํา กปปส.เสนอให

ตนเองกลับมาเปนหัวหนาพรรค ปชป.

วา ตนไมมีความคิดที่จะกลับมาเปน

หัวหนาพรรค เพียงแตพยายามที่จะ

ชวย โดยสวนตัวตนเปนหนี้บุญคุณพรรค 

ไมวาสถานการณของพรรคจะขึ้นหรือ

ลงก็ตาม ไมมีการทิ้งพรรค พยายามให

กําลังใจทุกคน วาเม� อมีปญหาตองชวย

กันคิดชวยกันแก อยาซ้ําเติมใหพรรคยิ่ง

ลําบากขึ้น. 

ปชป.ตั้ง2กก.บห.‘ดร.บิล’นั่งปธ.เศรษฐกิจฯ
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3บทความ-ในประเทศ

การเมืองเรื่องซื้อ-เรื่องขาย

นใจได้.......

แต่อย่าไปให้ความสำาคัญมากนัก กับการเมือง

ช่วงใกล้เปิดสภา ๒๒ พฤษภานั่นน่ะ

 แต่...เออ 

 ย้อนหลังกลับไป เมื่อ ๒๒ พฤษภา ปี ๒๕๕๗ ก็วันนี้ 

เมื่อ ๘ ปีที่แล้ว “พลเอกประยุทธ์” นำาคณะ คสช.เข้าควบคุม

อำานาจปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 คือสมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ ช่วงนั้น การบริหาร

ประเทศเกิดตกอยู่ในภาวะ “รัฐบาลผีหัวขาด”

 เนื่องจาก กรณีการย้าย “นายถวิล เปลี่ยนศรี”

 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 “เป็นการก้าวก่าย แทรกแซง แต่งตั้ง โยกย้าย เนื่อง

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เป็นพี่ชาย 

คุณหญิง พจมาน เป็นเครือญาติของ นางสาวยิ่งลักษณ์ 

 เชื่อได้ว่า การกระทำาครั้งนี้ ไม่ได้ทำาเพื่อประเทศชาติ 

หรือประชาชน แต่เป็นการทำาเพื่อพวกพ้อง เป็นการกระทำา

อันขาดคุณธรรม จริยธรรม

 ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติเอกฉันท์ เมื่อ ๗ พ.ค.๕๗

 ‘นายกฯ ยิ่งลักษณ์’ ใช้ตำาแหน่งแทรกแซงโยกย้าย ขัด

รัฐธรรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๘ ทำาให้ความเป็น

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม มาตรา ๑๘๒

 ‘ไม่อาจอยู่รักษาการต่อไปได้’

  และรัฐมนตรีที่ร่วมโยกย้ายนายถวิล ก็พ้นตำาแหน่งด้วย!”

 เมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพนั้น ครม.รักษาการ ทั้ง

ขาดการยอมรับจากประชาชน ทั้งไม่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารประเทศ 

 บ้านเมืองเกิดการจลาจล ปั่นป่วน วุ่นวาย ยาวนาน-ต่อเนื่อง

 พลเอกประยุทธ์ “ผบ.ทบ.” ขณะนั้น จำาต้องนำาคณะ 

คสช.เข้าควบคุมอำานาจปกครองประเทศฯ ในที่สุด

  เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองและนำาประเทศ

กลับคืนสู่ภาวะปกติ!

 ซึ่งก็ทำาได้ แม้เป้าหมายที่เข้ามาแก้ไข จะไม่สำาเร็จทุก

เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ก็ตาม

 แต่ด้านพัฒนาประเทศชาติ ด้านเอาใจใส่ดูแลความ

เป็นอยู่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนแก่-คนเฒ่า  

 จะฆ่าแม่ไก่กินเดี๋ยวนี้เลย 

 หรือจะต้องเลี้ยงไว้ เพื่อรอกินไข่ไปอีกซักระยะล่ะ!? ง่ายๆ 

อย่างนี้ ผมจึงบอก ที่เอะอะ เกรียวกราว “ข่าวการเมือง” เรื่อง

นายกฯ สำารอง เรื่องนายกฯ คนนอก บอกเป็นนัยว่าเที่ยวนี้ 

“เปลี่ยนนายกฯ” ได้สำาเร็จแน่ นั้น

 จะสน ก็สนไป แต่ไม่ต้องเครียดจนท้องผูกหรอก!

 มันก็มีไอ้ “หัวขาว-หัวดำา” คน-สองคน ที่เขารู้สันดานแต่

ดั้งเดิมกันทั้งนั้น 

 ไม่มีใครเขาให้ “ราคา-ค่างวด” หรอก แม้กระทั่งกับฝ่าย

ค้านเองก็เถอะ 

 คือพอถึงเทศกาลต้องใช้เสียงโหวต “ชี้เป็น-ชี้ตาย” ในสภา

ที ก็เป็นเวลา “หากิน” ของพวกนี้เขาที 

 อัปเกรด-อัปราคา โดยอุปโลกน์ตัวเป็นหัวหน้าฝูง ทั้งที่ไม่มี

ใครเขาให้ราคา เที่ยวเร่ขอเขากินข้าวไปเรื่อยเพื่อกระซิบ

 “สนมั้ย...ผมมีมือมาขาย”!

 ไม่ต้องมีคลิปเสียงเปิดประจานที่ไหนหรอก พฤติกรรม-

พฤติการณ์มันฟ้องในตัวอยู่แล้ว “ทุกครั้ง” ในนัดโหวตสำาคัญ ก็

หน้านี้ หัวสีนี้แหละ..ประจำา

 ที่มีข่าวตอนนี้ว่า ฝ่ายจ้องล้มรัฐบาล มีการซื้อกันถึงหัวละ

เป็นสิบๆ ล้าน เพื่อให้ โหวตล้มนายกฯ นั้น

 เสนอขาย อาจมี

 แต่ฝ่าย “เสนอซื้อ” ไม่มีแน่

 เหตุที่ไม่มี เพราะไม่มีใครโง่ถึงขนาดนั้นน่ะซี!

 คิดดูซิ รัฐบาลนี้ จะครบเทอม ๔ ปี ต้องเลือกตั้งใหม่แน่ๆ 

ในต้นปี ๖๖ อยู่แล้ว

 แล้วจะมีไอ้บ้าตัวไหน หน้ามืดยอมเสียเงินเป็นร้อยๆ ล้าน

เพื่อซื้อมือล้มรัฐบาล แค่หวังได้เป็นรัฐบาล-เป็นนายกฯ อีกไม่ถึง 

๑๐ เดือน?

 อย่าว่า ๑๐ เดือนเลย ถ้าล้มได้จริงๆ ในเดือนกรกฎา-สิงหา 

โดยเขาไม่ยุบสภาซะก่อน

 ตุลา-พฤศจิกาก็ยังไม่แน่ใจว่า ฝ่ายที่ชิงอำานาจได้ จะดวล

มีด-ดวลปืน แย่งกันเป็นนายกฯ ได้ลงตัวหรือยัง และกว่ารัฐสภา

จะโหวต กว่าจะตั้ง ครม.สำาเร็จ

 สิ้นปี ๖๕ สิ้นเทอมรัฐบาลพอดี!

 แล้วอย่างนี้ ใครจะโง่ไปซื้อเสียง-ซื้อมือโหวต ยิ่งฝ่ายค้าน

ด้วยแล้ว ใครโง่ไปซื้อ หัวหน้าหมารู้เข้า เตะออกจากคอกใต้ถุน

บ้านไปเลย เพราะมันทำาให้หัวหน้า “เสียหมา” ไปด้วย!

 ชั่วดีถี่ห่าง ด้านการคิดสะระตะ ลุงป้อมยังเจ๋ง อย่าง

เลือกตั้่งซ่อมแทนปารีณา ที่ราชบุรี

 ใครๆ ก็นึกว่า พลังประชารัฐต้องส่งคนลงเพื่อรักษา

พื้นที่แน่ เพราะเป็นเขตแดนประสิทธิภาพปารีณา ยังไงๆ ก็

แพ้ไม่เป็นอยู่แล้ว

 แต่พลิกล็อก พลังประชารัฐ “ไม่ส่ง”!

 ใครมองด้านไหนผมไม่รู้

 แต่สำาหรับผม มองว่า ถ้าส่งคนลงสมัคร ขี้หมู-ขี้หมา 

ต้องควัก ๕๐ ล้านขึ้น เพื่อแลกกับ ๑ เก้าอี้ ส.ส.

 เงินไม่ต่ำากว่า ๕๐ ล้าน แลก ๑ เสียง นับเทอมเวลาใน

สภาที่เหลือ มิถุนา-กรกฎา-สิงหา แค่ ๓ เดือน 

 ถึงกันยาสภา “ปิดสมัยประชุม” ไปเปิดเอาต้นปี ๖๖

 แล้วมันคุ้มมั้ยเนี่ย?

 สู้เก็บ ๕๐ ล้านนี้ ไว้ ไปเลือกตั้งเทอมใหม่ต้นปี ๖๖ ไม่ดี

กว่าหรือ?

 ผมจึงมองว่า ลุงป้อมเนี่ย เห็นไม่รู้..ไม่รู้..อย่างนั้นเถอะ 

จริงๆ แล้ว ยิ่งกว่าเซียนไฮโล มองทะลุฝาครอบถ้วย เห็นเม็ด

ในเลยเชียวแหละ!

 กับพรรคเศรษฐกิจไทย ร้อยเอกธรรมนัสนั่นก็เถอะ  เขา

ทำาพรรคเอง เมื่อออกตลาด เขาก็ต้องเล่นบทผู้นำา จะให้เล่น

บท “พรรคอะไหล่” ได้ไง ทักษิณจะได้ด่าว่า “โง่เหมือนนายกฯ 

ประยุทธ์” น่ะซี

 ถ้าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตามจังหวะและสถานการณ์  

โฉ่งฉ่างตลอดกาล จะไม่มีธรรมนัสอยู่ถึงวันนี้หรอก 

 ฉะนั้น ธรรมนัส คิดโกรธนายกฯ คิดแค้นนายกฯ คิด

อยากหักนายกฯ เป็นธรรมดาคิด

 แต่มี ๒ เหตุผล ที่ธรรมนัสไม่วู่วาม

 ๑.ไทมิง

 ๒.ลุงป้อม

  ฉะนั้น เดือนพฤษภานี้ อย่างที่เคยบอก จะมีอะไรให้ดู 

“ตื่นตา-ตื่นใจ” หลายเรื่อง แต่ไม่ต้องตกใจ 

 ทุกชีวิตในโลกนี้ ถูกกำาหนดไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว

 เสน่ห์ชวนค้นหาของมัน มีอย่างเดียว

 คือ โลกนี้ จะมีกี่ล้านของล้านล้านล้านล้านล้านวันใน

ล้านล้านของล้านล้านล้านล้านปีก็ตาม

 แต่เราทุกคน......

	 มีสิทธิ์	“รู้ได้”	ทีละวันเท่านั้น!

รัฐบาล คสช.วางรากฐานเป็น “เสาเข็มอนาคต” ชาติ เป็นที่น่าพอใจ

 จนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกาศใช้ เมื่อปี ๒๕๖๐ 

 และได้รัฐบาลเลือกตั้งเข้าบริหารประเทศตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยอีกครั้ง ในปี ๒๕๖๒

 “รัฐสภา” โหวตเลือก “พลเอกประยุทธ์” ในบัญชีรายชื่อ

นายกฯ พรรคพลังประชารัฐ เป็นนายกฯ จากการเลือกตั้ง

  จะว่าไปแล้ว......

  ช่วงพฤษภามีวัน-เวลาในหลายเหตุการณ์เวียนบรรจบ ทั้ง

เรื่องพฤษภาทมิฬ ปี ๒๕๓๕ ทั้งเรื่องเสื้อแดงเผาบ้าน-เผาเมือง 

ปี ๒๕๕๓ 

 แล้วก็เรื่อง คสช.เข้าควบคุมอำานาจปกครองประเทศฯ  

๒๒ พฤษภา ๕๗

 และเหมือนบังเอิญ ๒๒ พฤษภา นอกจาก รัฐสภาเปิดสมัย

ประชุมสามัญ ประจำาปี ครั้งที่ ๑ แล้ว ยังเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

และนายกเมืองพัทยาด้วย!

 แค่นี้ ก็ดูไม่มีอะไร

 ถึงแม้ฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรายตัว 

หรือ พ.ร.บ.งบประมาณประจำาปี ๖๖ จะเข้าสภาก็ตาม  

 ซึ่งทั้่ง ๒ เรื่องนี้ ฝ่ายค้านจะถือโอกาสปฏิบัติการ “คว่ำา

รัฐบาล” ได้ตามกลไกรัฐสภาก็จริง  

 แต่ก็นั่นแหละ ทำาได้.... แต่ไม่สำาเร็จหรอก!

 ตราบใดที่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้่ง ๒ ฉบับ ยังไม่

ผ่านวาระ ๒-๓ และยังไม่ผ่านขั้นตอนสู่การโปรดเกล้าฯ 

 ด้วยผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 

เพื่อความชัวร์ ได้เลือกตั้งบัตร ๒ ใบ 

 จึงทำาให้มีสภาพเหมือนคน “ติดเกาะ” และมีแม่ไก่ตัวเดียว

ป้าหมาย	ส.ส.100	ที่นั่งของพรรคภูมิใจไทย	หลัง

หัวหน้าหนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ประกาศระหว่างประชุมใหญ่

สามัญประจำาปีของพรรคที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ 

อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เกิดขึ้นได้เพราะผลของการทำางาน 

และผลักดันนโยบายจนสำาเร็จ  

สะท้อนได้จากมุมมองของ “บังซุป”	นายศุภชัย	ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย หนึ่งในผู้บุกเบิกพรรค

ตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งก้าวสู่ปีที่ 14 

“ศุภชัย” ย้อนความว่า ช่วงเริ่มก่อตั้งพรรคในปี 2551 

มีแต่เสียงสบประมาทว่าพรรคของเราจะต้องแตกดับและ

อวสานในสมัยรัฐบาลเดียวเท่านั้น 

แต่ในความเป็นจริง หลังการเลือกตั้งวันนั้นผ่านพ้น

ไป พรรคภูมิใจไทยก็ยังเป็นพรรคการเมืองอยู่ในสภา ถึง

จะเป็นฝ่ายค้าน แต่เราก็ยังเข้มแข็งในการทำาหน้าที่ และ

ยังคงอยู่ยงคู่การเมืองไทยมา 

กระทั่งการเลือกตั้งปี 2562 ที่

พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ลงคะแนนเลือกเราเข้ามาเป็น

ผู้แทนจำานวนไม่น้อย

เราอยู่มาจนถึงจุดนี้ ได้

อย่างไร ...คำาตอบของคำาถาม

ทั้งหมดอยู่ที่หลักคิดของพรรค

เรา ผู้ใหญ่ในพรรคของเรา พูด

ตรงกันว่า ถ้าพรรคการเมืองไม่

ทำางานให้ประชาชน เราก็ไม่

เหลือคุณค่าอะไรเลย 

เริ่มต้นโดย “ครูใหญ่” ได้

สร้าง “บุรีรัมย์ โมเดล” เป็นต้นแบบและบทพิสูจน์คุณค่า

ที่มาจากผลแห่งการทำางาน กระทั่งยกระดับเป็น “ภูมิใจ

ไทยโมเดล”

“หัวหน้าอนุทิน” พูดกับเราเสมอว่า มาอยู่กับเราแล้ว

เหนื่อย เพราะต้องทำางาน แต่ก็เพราะการทำางานนี่เอง ที่

ทำาให้นโยบายของพรรคสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ 

“วันนี้เราถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว 

เราปลดเงื่อนไขผู้ค้ำาออกจากการกู้ กยศ.แล้ว GRAB 

ถูกกฎหมายแล้ว ผู้ป่วยฟอกไตฟรี วันหยุดขึ้นทางด่วน

ฟรี และอีกหลายอย่างที่ใช้การกระทำา เปลี่ยนจากแผน

หน้ากระดาษสู่ความสำาเร็จ ถือเป็นแรงดึงดูดของพรรค 

ทำาให้หลายท่านอยากมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย” 

ส.ส.ศุภชัยกล่าว  

“ทำางาน”	คือ	 “วิถีคนภูมิใจไทย”	ที่ช่วยยืนหยัดมา

อยู่จุดนี้พร้อมเป้าหมายใหม่	100	ที่นั่ง.		

ช่างสงสัย

พรรคคนทำางาน

เ

ศุภชัย ใจสมุทร

ส

โวยพบทุจริต

รัฐเอื้อผู้สมัคร

ร้องกกต.ดูแล

ไทยโพสต์	 •	นายวิชาญ มีนชัย

นันท์ ประธานภาค กทม. พรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า การเลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 20 วันจะถึงวัน

เลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่พบ

กระแสข่าวว่าอาจจะมีการเตรียม

การทุจริต การเตรียมคะแนนจัด

ตั้ง การซื้อเสียงเลือกตั้งในชุมชน 

พรรคมีข้อกังวลเรื่องการใช้อำานาจ

รัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ให้ข้าราช 

การ ตำารวจ ทหาร ครอบครัว

ข้าราชการ วางตัวไม่เป็นกลาง 

และการจัดการเลือกตั้งของ กกต.

เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้สมัครราย

หนึ่งรายใด เพื่อให้การเลือกตั้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียกร้อง 

1.ขอให้ กกต.ให้ผู้สังเกตการณ์

ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค

ไปสังเกตการณ์ ในหน่วยเลือกตั้ง 

2.ขอให้ กกต.ประชาสัมพันธ์กาบัตร

ลงคะแนนอย่างชัดเจนมากกว่านี้ 

เพราะครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ควรเร่งประชาสัมพันธ์ว่าบัตรสี

อะไรเลือกผู้ว่าฯ กทม. บัตรสีอะไร

เลือก ส.ก. เพื่อป้องกันประชาชน

สับสนจนกลายเป็นบัตรเสีย

นายวิชาญกล่าวว่า กังวล

เรื่องการใช้อำานาจรัฐเข้ามาแทรก 

แซง ซึ่งคนที่สั่งการได้ต้องมีอำานาจ

รัฐ อยากให้ผู้ที่มีอำานาจรัฐออก

มาประกาศให้ชัดว่าจะไม่มีการ

ใช้อำานาจแทรกแซงการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น หากมีคนแจ้งเบาะแสให้ 

กกต. แต่ กกต.ยังนิ่งเฉยจะถือว่า

เป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีอำานาจ

รัฐเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ได้มา

ซึ่งคะแนนหรือไม่ พรรคเพื่อไทย

หวังพึ่งให้ภาคเอกชน ประชาชน 

องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา 

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

สอดส่อง ตรวจสอบ เพื่อช่วยกัน

ป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง และ

ขอให้ กตต.จัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนในส่วนนี้บ้าง หากประชาชน

พบเห็นการทุจริตขอให้บันทึก

ภาพเหตุการณ์การทุจริตไว้ให้ชัด 

เจนและแจ้งต่อ กกต. แต่ถ้าไม่

กล้าแจ้ง กกต. สามารถแจ้งกับ

ผู้สังเกตการณ์พรรคเพื่อไทยใน

หน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง. 

‘ศิธา’ขู่ย้ายโรงขยะอ่อนนุช
กทม.	•	“ศิธา”	สบช่องข้อพิพาทโรงขยะอ่อนนุชกับประชาชน	ขู่ย้าย

ออกนอกเมือง	พร้อมเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ	ผุดไอเดียพื้นที่รกร้าง

ใต้ทางด่วนสู่เส้นทางเดินรถเมล์ ไฟฟ้า	ประสานเอกชนร่วมพัฒนา	ตั้ง

เป้าเมืองกรุงพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	2.34	ล้านตารางเมตรต่อปี		

ไม่หวั่นผลโพลเป็นรอง

ไทยโพสต์	•	นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษก

พรรคประชาธิปัตย์ และรองผู้อำานวยการศูนย์เลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ใน

ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งได้เพิ่มความเข้มข้นใน

การลงพื้นที่ รวมไปถึงการสื่อสารและตอกย้ำานโยบาย

อย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะได้รับนิยมและคะแนนเสียง

เพิ่มสูงขึ้น แม้ผลโพลจะยังมีคะแนนเป็นรอง สำาหรับ

ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของ

พรรคมีผลงานในอดีตมากมาย ทั้งด้านวิศวกรรม ด้าน

การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม จึงทำาให้มีนโยบายในการนำาเทคโนโลยีมา

ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนและเมืองซึ่ง

ตรงกับความต้องการประชาชน

แนะดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นช่วยแรงงาน 

กทม.	•	นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองสาน ย่านจอมทอง พร้อม

เปิดเผยว่า แม้ว่า กทม.จะไม่สามารถช่วยเหลือเรื่อง

ค่าครองชีพได้ โดยตรง แต่ กทม.จะต้องช่วยเหลือในมิติ

อื่นๆ ที่ กทม.เป็นผู้ให้บริการ เช่น ด้านการศึกษา การ

สาธารณสุข และการเดินทาง เพื่อลดค่าครองชีพของ

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ย่านเจริญรัก เขตคลองสาน แต่ก่อน

เป็นย่านมีชื่อเสียงในเรื่องการค้าขายเครื่องหนัง แต่

ปัจจุบันเริ่มจางหายไป กทม.ควรเข้ามาช่วยสนับสนุน

แต่ละย่านให้สามารถดึงอัตลักษณ์ของตนเองมาสร้าง

รายได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ

ลดค่าครองชีพ 

บี้ชูวิทย์หยุดชี้นำาเลือกนายกพัทยา

พัทยา	•	นายสุระ เตชะทัต เลขาธิการพรรคพลังชล 

กล่าวถึงนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรครัก

ประเทศไทย พาดพิงผู้สมัครนายกเมืองพัทยาบางคน 

พร้อมกับเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเมืองพัทยาด้วยว่า 

ขอขอบคุณหากเป็นการแสดงความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ 

ไร้ภาวะซ่อนเร้น ปัญหาต่างๆ ในพัทยา หากติเพื่อก่อ เชื่อ

ว่าผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทุกคนพร้อมรับฟัง แต่การ

กล่าวพาดพิงเสมือนจะเป็นการชี้นำา สร้างความสับสนต่อ

ผู้มีสิทธิลงคะแนนที่อาจจะนำาไปสู่ความเสียหาย อาจจะ

มีผลทางคดีความตามมาก็เป็นได้ ขอเรียกร้องให้ทำางาน

การเมืองอย่างสร้างสรรค์ แล้วไปลุ้นรอฟังฉันทามติจาก

ประชาชนวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 22 พ.ค. 

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พรรคไทยสร้างไทย แถลงว่า 

นโยบายการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของ

ภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ 

ค่ายทหาร โรงเรียน ให้เป็นพื้นที่สี

เขียว ขณะเดียวกันจะประสานกับ

ภาคเอกชนเพื่อให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษี แลกเปลี่ยนกับการ

เข้าไปใช้พื้นที่ของเอกชนที่ยังเป็น

พื้นที่รกร้าง เพื่อนำาไปใช้ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน

ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎรและนอกทะเบียน

ราษฎร ปัจจุบันประเมินว่าสัดส่วน

ของพื้นที่สีเขียวที่สามารถใช้งาน

ได้จริงมีเพียง 1.7 ตารางเมตรต่อ

คนเท่านั้น  

น.ต.ศิธาขอคิดต่างเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว มาจากทั้งภาค

รัฐและเอกชน เริ่มจากเพิ่มพื้นที่

สีเขียวในเขตสีเทา เช่น ในพื้นที่

เขตธนบุรี สัมพันธวงศ์ ดินแดง 

วังทองหลาง จอมทอง พญาไท 

บางซื่อ บางกอกใหญ่ วัฒนา และ

บางกอกน้อย การใช้งบประมาณ

ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวจะต้อง

กระจายตัวไปทั้ง 50 เขต หาก

ดูตัวเลขในปัจจุบันจะพบว่างบ

ประมาณในการพัฒนาพื้นที่สี

เขียวมีการกระจุกตัว ทำาให้มีความ

เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว 

เช่น งบประมาณในเขตพระนคร 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน และ

เขตบางรัก ได้รับงบประมาณรวม

ถึง 5,356 ล้านบาท แต่สำาหรับ

พื้นที่ของเขตอื่นๆ เช่น โครงการ

ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวของ กทม.ได้รับงบรวม

เพียง 20 ล้านบาทเท่านั้น 

“หากได้เป็นผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครจะขอคิดต่าง

เพื่ อ เพิ่มพื้นที่ สี เขียวจากทั้ ง 

ภาครัฐและภาคเอกชน จากเป้า

หมายเดิมของกรุงเทพฯ ปี 2565 

ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 423,984 

ตารางเมตร ให้เป็น 2.34 ล้าน

ตารางเมตรต่อปี และพี่น้องชาว

กรุงเทพฯ ทุกคนจะต้องสามารถ

เข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้

ในระยะ 400 เมตร เพิ่มจาก 13% 

เป็น 20% โดยต้องมีกลไกในการ

จัดการพื้นที่ที่ดี เช่น โรงขยะที่

อ่อนนุช ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น และ

เกิดกรณีพิพาทกับชาวบ้านโดย

รอบในรัศมีหลายกิโลเมตร ขณะ

นี้ ได้มีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้

โรงขยะหยุดดำาเนินกิจการ กทม.

ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวให้

เป็นสวนสาธารณะ และย้ายโรง

ขยะออกไปนอกเมือง หรือให้

ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ” 

น.ต.ศิธากล่าว 

น.ต.ศิธากล่าวอีกว่า ปัจจุบัน

เมืองขยายตัวออกไปมาก ย่าน

อ่อนนุชคือใจกลางเมือง ไม่ใช่

ชานเมืองเหมือนในอดีต ผู้ว่าฯ 

กทม.ควรคิดนอกกรอบ ไม่ควร

ติดยึดค่านิยมเดิมๆ อ่อนนุชคือ

ที่ทิ้งขยะ กทม.จะต้องประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำาพื้นที่

รกร้างใต้ทางด่วนมาปรับเป็น

พื้นที่สีเขียว รวมถึงการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีกับเอกชน 

เพื่อนำาพื้นที่ที่เอกชนเป็นเจ้าของ 

แต่ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์มาปรับ

เปลี่ยนและสร้างพื้นที่สีเขียวให้

ประชาชนสามารถใช้งานได้จริง 

ทั้งหมดคือการคิดต่างเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวให้กับคน กทม. 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย น.ต.ศิธา นายวิศาล กองเงิน 

ผู้สมัคร ส.ก.จตุจักร นายประภัสร์ 

จงสงวน ผู้อำานวยการกองการ

เลือกตั้ง ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร 

รับฟังเสียงของผู้ค้ารายย่อยและ

ประชาชน คุณหญิงสุดารัตน์เปิด

เผยว่า พรรคมีความตั้งใจจริงที่

จะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผู้ว่าฯ กทม.

คนก่อนเพิกเฉย หาก น.ต.ศิธา

ได้รับโอกาส มั่นใจว่าจะพัฒนา

กรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นทุกมิติ และ

จะทำาในสิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม.คนก่อน

ไม่เคยทำา มั่นใจว่าทีม ส.ก.ไทย

สร้างไทยทั้ง 50 เขตมีความพร้อม

ที่จะดูแลและแก้ไขปัญหา.

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคไทยสร้างไทย นำาเสนอนโยบายการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่ ไม่ได้

ใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพื้นที่ใต้ทางด่วนรกร้าง พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ

และพื้นที่สีเขียวเพื่อชาว กทม. เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ทำาการชั่วคราว พรรคไทยสร้างไทย ย่านลาดปลาเค้า. 



ปท่ีผานมา การแพรระบาดของโควิด-19 สรางผลกระทบ

ในวงกวางตอเศรษฐกิจและสังคมไทยและสังคมโลกอยาง

ตอเน� อง ขณะที่ปญหาโรคระบาดยังคงอยูตอไป ปญหา

ใหมก็วิ่งเขามา ปญหาจากสถานการณสงครามรัสเซีย-

ยูเครนที่เขามากระหน่ําซ้ําเติม มาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ 

สงผลใหราคาพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยขณะ

นี้ครัวเรือนจํานวนมากมีรายไดต่ํากวาชวงโควิด-19 และจากการ                          

สํารวจของธนาคารโลก กรณีที่เกิดขึ้นจะสงผลใหครัวเรือนที่ยาก 

จน ยากจนมากข้ึนอีก เพราะรายจายดานพลังงานและอาหารเปน

มากกวาครึ่งหนึ่งของรายได นั่นหมายความวาตนทุนชีวิตของคน 

จนจะแพงกวานั่นเอง กลุมที่จะไดรับผลกระทบหนักที่สุดคือ “กลุม

ผูมีรายไดนอย” เพราะเม� อราคาคาครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง ก็จะ

กระทบตอเน� องไปยังรายจายของครัวเรือนดวย 

“รัฐบาลขอความรวมมือประชาชนชวยประหยัดพลังงาน

ลดคาใชจายตนเอง...” ถอยแถลงของรัฐบาลภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรีนอกรอบ เม� อวันที่ 8 มีนาคม 2565

“เรามีเงินนอยก็ตองเลือกใชเลือกกินใหเหมาะสมกับสถานะ

ของเรา” พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงหลังประ 

ชุมคณะรัฐมนตรี เม� อวันท่ี 19 เมษายน 2565 ท่ีผานมา นายกฯ ได

แสดงความเปนหวงการใชจายเงินของประชาชน เม� อรายไดลดลง ราคา                                                                                              

สินคาพลังงานสูงข้ึน คาใชจายดํารงชีวิตประจําวันสูงข้ึนเกือบ 50%                                                                                          

ทําใหแตละเดือนไมเพียงพอ ขอใหประชาชนตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 

ตนทุนชีวิตคนจนแพงทั้งแผนดิน

ปญหาเศรษฐกิจและตนทุนราคาสินคาที่แพงขึ้นสงผลกระ

อํานาจ “ฝายไมยอมลงจากอํานาจ” VS “ฝายอยากหวนกลับคืน                                                                                    

สูอํานาจ” ระหวาง “ประชาชนอนุรักษนิยมสุดข้ัว (Ultra–Conservative) 

ลาหลัง” VS “ฝายคนรุนใหมอยากเปล่ียนแปลง” ถาหากความไมลง

รอยเสียดทานกันไมจบไมส้ิน อาจนําไปสูความขัดแยงรุนแรงรอบใหม

เกิดขัดกัน 2 ข้ัวการเมือง (POLARIZING) ก็เปนไปได อยางไรก็ดี หาก

ถึงเวลาท่ีตองอาศัย “ทฤษฎีอดอยากปากแหง” อธิบาย “การเมืองไทย” 

ยามน้ันเราก็จะเห็นการเมืองไทยในลักษณะ “เสียบเพ� อชาติ” กันอุตลุด 

รัฐบาลไทยคงจะไดลงกินเนสสบุกอีกคร้ังวาเปนรัฐบาลท่ีประกอบดวย

พรรคการเมืองอีกหลายสิบพรรคมากกวารัฐบาลใดๆ ในโลก เร� องอยาง

น้ีเปนจริง “น�าช� นชม” หรือ “น�าละอาย” กับประชาธิปไตยในการเมือง

ไทยกันแน�

อันท่ีจริงการคิดเหมือนหรือการคิดตาง ยอมเปนเร� องปกติวิสัย

ในสังคมประชาธิปไตยโดยท่ัวไปท่ีกําลังจะแปลงสภาพ (Transfrom) 

สูบริบทโลกใหม บริบทเทคโนโลยีใหม ท่ีจะตามมาดวยโจทยใหมๆ  ท่ี

มีพลวัต ท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาการ

ศึกษา การพัฒนาธุรกิจสมัยใหม ตลอดจนการเปนสวนหน่ึงของโลกา

ภิวัตนท่ีซับซอนในบริบทโลก ซ่ึงโลกกําลังถูกคุกคามจากภัยสงครามอัน

เน� องมาจากความขัดแยงในโลกมหาอํานาจและในยุโรปปจจุบัน ซ่ึงอาจ

ปะทุบานปลายเปนสงครามใหญในอนาคตอันใกลหนักกวาเดิมในโลก

คริสตทศวรรษน้ี (2020’s) จนถึงป ค.ศ.2030 

พี่นองชาวไทยกําลังเดินมาถึงหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญที่ควรชวย

กันคิดดวยสติและปญญา ใหชวงเปลี่ยนผานเปนไปโดยความไมรุน 

แรง ราบร� น เกิดสันติภาพแทจริงได เปนการเปลี่ยนแปลงสังคมใน 

“ครรลองสรางสรรค” มากกวา “การทําลายลาง” เอาชนะคะคาน

กันบนความขัดแยงรุนแรงระหวาง “รัฐ” กับ “ประชาชน” คนไทย

จํานวนมากเช� อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคม การพัฒนาสังคมในแนว                                                                                         

ทางสูความราบร� นสันติ ไมตองการใหสังคมไทยตองพานพบกับการ

สูญเสียจากความรุนแรงเฉกเชนท่ีเคยเกิดข้ึนมาในอดีตหลายตอหลาย

ครั้งอีกตอไปแลว

แมการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม

นี้ จะเปนการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น แตก็พิเศษกวาการเลือกตั้งทอง

ถิ่นในพื้นที่อ� นๆ ของประเทศ ทั้งนี้ เพราะกรุงเทพมหานครเปนเมือง

หลวงของประเทศไทย จัดเปนเมืองในระดับ “มหานคร” เม� อเทียบ

กับเมืองใหญในระดับโลก  กระบวนการเลือกตั้งใหไดมาซึ่ง “ผูวาฯ                                                                                       

คนใหม” ที่จะมาทําหนาที่พัฒนากรุงเทพฯ ใหสมกับเปนเมืองมหา 
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คาดกันวาหลังเทศกาลสงกรานตยอดผูติดเชื้อโค

วิดจะพุงขึ้นสูง จนถึงวันนี้สถานการณยังไมน�าวิตก 

ตัวเลขผูติดเชื้อใหมต่ํากวา 1 หม� นราย แตไมวา

อยางไร ‘พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา’ นายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะผูอํานวยการศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. ยังคงหวง                                            

ใย โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ                                      

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรีระบุวา ‘พล.อ.ประยุทธพอใจ 

เริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดี ในการ

ควบคุมของการชะลอตัวการแพร

ระบาดโควิด และการติดเชื้อจะ

เร่ิมลดลงอยางตอเน� องไดหลังชวง

เทศกาลสงกรานตจนถึงตนเดือน

พฤษภาคม แตย้ําทุกฝายและประชาชนตองไมประมาท ตั้ง

การดสูง ปองกันตนเองอยางเครงครัด เพ� อใหจํานวนผูติดเชื้อ

ใหมลดลงอีก จนกวาเราจะสามารถใชชีวิตรวมกับโควิดได’

ช่วงปลายรัฐบาลยังมีเรื่องที่คอยเขย่าเสถียรภาพรัฐ 

บาล มีกระแสขาวนายกรัฐมนตรีสํารอง ยิ่งเขาทางฝายตรง

ขามไดทีรวมผสมโรงเสี้ยมรัฐบาลและในพรรคพลังประชา

รัฐยกใหญ โดยเฉพาะ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนา

พลังประชารัฐ ที่เริ่มมีลูกยุ ลูก 

เชลียรจากคนกันเอง เตรียมดัน

ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีสํารอง 

รอนถึงมือกฎหมายรัฐบาล ‘นาย

วิษณุ เครืองาม’ รองนายกรัฐ                                              

มนตรี ออกมาแจกแจงไมใชงายๆ 

พรอมกับตอกกลับน่ิมๆ ถึงขบวน 

การที่รวมกันสรางขาวไปอีกวา 

‘เปนปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

เม� อไมมีอะไรทําก็จะเปดวาทกรรม

ทางการเมืองออกมาเพื่อให้เกิด

ความสับสนเลน ในอดีตยังเคยรูจักใครบางคนท่ีอยูวางๆ ไมมี

อะไรทํา ทําใหสับสนเลน โดยปลอยคําพูดอะไรสักคําหน่ึง และ

คําพูดหนึ่ง นักขาวก็พอใจที่จะตะครุบ เพราะวาแปลกและไม

เคยไดยิน ที่สุดทายก็หายไปกับสายลมแสงแดด’

พรรคประชาธิปตยปมประเด็นเร� องอื้อฉาวรองหัวหนา

พรรคยังเคลียรไมจบ ลามไปถึง

จุรินทร ลักษณะวิศิษฏ หัวหนา

พรรค ที่มีสมาชิกพรรคหลายคน

เรียกรองใหแสดงความรับผิด

ชอบดวย เกาอี้หัวหนาพรรคสั่น

คลอน เลยทําใหมีผูคนพูดถึงนาย

หัวชวน-ชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและอดีตหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ที่มีเสียงเรียกรอง

ใหกลับมากอบกูพรรคอีกรอบ แต                                        

ก็ถูกปฏิเสธแบบน่ิมๆ วา ‘...หลาย

คนมาหารือวาผมพอจะไหวไหม หากใหมารักษาการสักพัก

หนึ่ง ผมตอบวา ไมมีความคิดเร� องนี้อยูในใจ แตจะชวยเทา

ที่สามารถทําได ภายใตกฎเกณฑ กติกาที่เรามี โดยทั่วไปนาย

จุรินทรก็ไมธรรมดา เปนคนเกงคนหนึ่ง อยางนอยที่สุดถึงแม

จะมีความคิดที่แตกตางกันบางก็ตาม แตความซ� อสัตย สุจริต 

ซึ่งเปนหัวใจของพรรคประชาธิปตย  ก็ยังคงยึดมั่นอยู แตการ

ทํางานอาจถูกใจบางหรือไมถูกใจ

บาง ก็พยายามใหกําลังใจ…’

สนามเลือกต้ังผูวาฯ กทม.                                                                 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) วันที่ 22 พ.ค. จากวันนี้

เหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห จะได

รูกันแลววา พอเมืองหลวงคนใหม                   

จะเปนใคร รวมทั้ง ส.ก.อีก 50 

คน 50 เขต พรรคการเมืองหรือ                             

กลุมการเมืองใด จะชนะใจคน

กรุงเทพฯ กวาดเกาอี้ ไปไดมาก

ที่สุด สนาม ส.ก. แมจะดูไมคึก 

คักเหมือนการเลือกผูวาฯ กทม. แตศึกการชวงชิงพื้นที่ เกม

การเมืองแตละพ้ืนท่ีก็ไมธรรมดา เร่ิมมีกระแสขาวความไมชอบ

มาพากลออกมา ‘วิชาญ มีนชัยนันท’ ประธานภาค กทม. 

พรรคเพ� อไทย ออกมากระตุกเตือน ขอรองเจาหนาที่รัฐอยา

ใชอํานาจหนาท่ีเขาไปแทรกแซงชวยเหลือผูสมัครคนใดคนหน่ึง 

และกระตุกเตือนไปถึง กกต. ที่พบวาอาจจะมีการเตรียมการ

ทุจริต การเตรียมคะแนนจัดตั้ง การซื้อเสียงเลือกตั้งในชุมชน 

พรอมกับวอนใหประชาชนชวยเปนหูเปนตา หากพบส่ิงผิดปกติ 

ถาไมรองไป กกต. ก็แจงมายังพรรคเพ� อไทยไดเลย.

ชวน หลีกภัย 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

วิษณุ เครืองาม

หลียวหลังดูชวง 2544-2565 ซึ่งเปนชวงของยุคเจ็ดนายกฯ 

เจ็ดรัฐบาล ไดแก ทักษิณ/สุรยุทธ/สมัคร/สมชาย/อภิสิทธิ์/ยิ่ง

ลักษณ/ประยุทธ นั้น เปนชวงแหงความไมสงบทางการเมือง 

มีรัฐประหาร 2 ครั้ง (2549 และ 2557) จากคอรรัปชันแบบ

พิสดาร จากอํานาจนิยมเผด็จการทหารสูเผด็จการรัฐสภาที่ความเปน

ประชาธิปไตยไมมีอยูจริง

ทั้งสองระบอบผูกขาดโดยทหาร และผูกขาดโดยนักธุรกิจ

การเมืองใหญ เปนสองระบอบอภิสิทธิ์ชน ซึ่งมีอํานาจเหนือพลเมือง 

ถือเปนระบอบที่ประชาชนจํานวนมากไมพึงปรารถนา เพราะทั้งสอง

ระบอบสรางความรุนแรง ความขัดแยง ความสูญเสียมหาศาลตอ

ประเทศชาติและประชาชนที่ผานมารวม 20 กวาป หากนักการเมือง

และประชาชนไทยรวมกันพัฒนาการเมืองไทยใหเปนประชาธิปไตยที่

มีอยูจริง ก็จะสามารถหยุดระบอบอภิสิทธิ์ชน

นี้ ไดมิใชหรือ

สภาพสังคมไทยที่เผชิญกับความขัด                                                             

แยงรุนแรงทางการเมืองแบงฝกแบงฝาย                                                        

ไมเพียงเปนอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิป 

ไตยทางเศรษฐกิจปากทองชีวิตการทํามาหา 

กินของประชาชนแทบทุกระดับ แตยังเปน

อุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยทางการ

เมืองแบบประชาชนมีสวนรวมอีกดวย  การ

บริหารนโยบายสาธารณะที่สําคัญซึ่งมีผลตอ

ชีวิตประชาชนสวนใหญในสังคม เปนไปเพ� อ

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม หรือเปนไปเพ� อ

ประโยชนสวนตนและพรรคและพวกตัวเอง

กันแน�  การเลือกตั้งระดับทองถิ่น และการ

เลือกตั้งระดับชาติ มีสวนสําคัญเปนอยางมาก

ในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

ใหเกิดขึ้นไดจริงกลับเต็มไปดวยปญหา     

อีกเพียงสองอาทิตยเศษ ประชาชนคน 

กทม. รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศจะได แลหนา

ดู การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะ

เปนบทพิสูจนประชาธิปไตยไทยอีกครั้งหนึ่ง

ประชาชนคนไทยท่ัวไป อยากเห็นการ                  

เมืองไทยดีขึ้นกวาที่เปนอยูขณะนี้ เปนประ 

ชาธิปไตยท่ีมีอยูจริงมิใชประชาธิปไตยแคเขียน

แตมแตงไวใหสวยหรูในรัฐธรรมนูญ การเมือง

ที่เปนประชาธิปไตยยอมเอื้อใหการพัฒนา

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแบงกันกินแบง

กันใช ลดความเหล� อมล้ําสรางความเปน

ธรรมใหกับคนในสังคมดําเนินไปไดดวยดี 

ประชาชนไทยไมอยากเห็นกระบวนการเลือก

ตั้งที่ขาดความโปรงใส ไรความยุติธรรม โกง

ทุกรูปแบบ สยบตอเงินตราสวามิภักดิ์ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยางไม

เกรงกลัวกฎหมายบานเมืองและองคกรอิสระตรวจสอบอยางเปน

ทางการตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู มีการแขงขันกันซื้อเสียง ใครซื้อเกง

กวากันเพ� อควาชัยชนะไดอํานาจอยางไมสุจริต เม� อไดอํานาจมาแลว

ก็มิไดบริหารราชการกรุงเทพมหานครดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 

ตรวจสอบไดอยางแทจริง แตกลับจะหาทางทุจริตคอรรัปชัน เลน

พรรคเลนพวก มีผลประโยชนทับซอน ถอนทุน ตลอดจนคอรรัปชัน

เชิงนโยบายกันอยางหนักหน�วงอีก ยอมทําใหประชาชนหมดความน�า

เช� อถือ หมดศรัทธา หากปลอยใหมีกระบวนการเลือกตั้งเปนแบบนี้ ไป

เร� อยๆ ประเทศอาจวิกฤตระส่ําในวันขางหนา  แลวประชาชนตาดําๆ 

จะอยูกันอยางไร

แมหวังในทางท่ีอยากเห็นกระบวนการเลือกต้ังสรางสรรค

ความเปนประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนไดอยางเปนจริงในสังคมไทย รวมท้ัง                                                                                        

การเลือกต้ังผูวาฯ กทม. แตขอเท็จจริงดูแนวโนมจะยํ่าแยลงกวาเดิม                                                                                        

และอาจบานปลายนําสูความขัดแยงท่ีรุนแรงอีกหรือไม ระหวาง 2 ข้ัว                                                                                           

นครยอมเปนที่จับตามองของตางประเทศ   

ผมจึงใครขอเชิญชวนพี่นองชาวกรุงเทพฯ มารวมกันเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาการเลือกตั้งที่เปนประชาธิปไตยของเมืองกรุงเทพฯ 

เพ� อเปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหดีกวาที่เปนอยู สรางบรรทัดฐานการเมือง

ไทยใหม เพ� อเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศชาติและประชาชนไทย 

การเมืองไทยแบบใหมตองโปรงใสสุจริตยุติธรรมตรวจสอบได ชาว

กรุงเทพฯ โปรดรวมกันคัดคานตอตานการทุจริตการซื้อเสียงทุกรูป

แบบ หยุดโกง  หยุดโกหกหลอกลวงประชาชน หยุดสับขาหลอก หยุด

ฮั้วกันฉกชิงประโยชนสาธารณะ แลวเอาเปรียบเบียดเบียนแลเนื้อ

เถือหนังประชาชนเม� อไดอํานาจ เวียนวนอยูในวงจรอุบาทวอันช่ัวราย

ตอไปอยางไมรูจักจบสิ้น

อยาลืมออกมานับลานๆ คน ใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2565 กันอยางถลมทลาย

เพ� อสราง “ปรากฏการณกรุงเทพฯ” ใหเปน มติของมหาชนคนกรุง 

เทพฯ เปนที่ประจักษ แสดงพลังบริสุทธิ์ พลังรักบานรักเมืองอยาง

ชัดเจน ใหรูวาคนกรุงเทพฯ ตองการพัฒนาประชาธิปไตยโดยรวมมือ

รวมใจกันเปลี่ยนกรุงเทพฯ สูประชาธิปไตยที่แทจริงบนหนทางสันติ    

นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. จะมีผลตอการเลือกตั้ง

สนามใหญ เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศหลังยุบสภา ทําใหเห็นทิศทาง

การเมืองระดับชาติ ความนิยมเบื้องตนในตัวผูสมัครแตละคน พรรค

แตละพรรคได การออกมาพิจารณาใชสิทธิ์

ออกเสียงของชาว กทม.อยางรอบคอบ เปน

อิสรเสรี ยึดมั่นในอํานาจอธิปไตยเปนของปวง

ชนชาวไทย จะทําใหการเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพฯ 22 พ.ค.65 ครั้งนี้ จะถูกจารึกไว

เปนประวัติศาสตรหนาสําคัญของการเมือง

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  ที่ไมเคยมีปรากฏ

มากอน และจะเลาขานกันปากตอปากสืบไป   

โดยประกาศกองเปนที่ประจักษชัด

(1) ชาวกรุงเทพฯ ตองการการเมือง

แบบใหม กระบวนการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

ตองโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได ไมซื้อสิทธิ์

ขายเสียง ไมโกงทุกรูปแบบ เม� อไดอํานาจ

แลวผูวาฯ ตองซ� อสัตย จะไมโกงบานกินเมือง 

ไมทุจริตคอรรัปชัน ไมมีผลประโยชนทับซอน

สวนตนใหพรรคและพวก ตลอดจนไมทุจริต

เชิงนโยบาย

(2) ชาวกรุงเทพฯ ตองการสั่งสอน

นักการเมืองที่ทํางานการเมืองแบบเกา แก

ปญหาแบบเดิมๆ ในวิถีการเมือง “หนาไหว

หลังหลอก” ดีแตพูดโออวด พูดอยางทําอยาง 

ไมเปนไปตามที่พูดไวสัญญาไวกับประชาชน 

อาจมีการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบ ผลาญภาษี

ประชาชนอยางสุรุยสุราย นักการเมืองที่จะ

มาเปนผูวาฯ กรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ตอง

เปนคนซ� อสัตย ไมโกงทุกรูปแบบ มีความ

รู ความสามารถ ความคิดเปดกวาง กลาคิด 

กลาทํา บริหารจัดการโปรงใส ตรวจสอบได  

สามารถใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร และการ                                                              

บริหารจัดการงบประมาณ ขับเคล� อนเศรษฐ 

กิจ กทม. คุณภาพชีวิตการกินดีอยูดี และการ

สาธารณสุขของผูคนในชุมชนอันหลากหลาย

ของ กทม. ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู

(3) ชาวกรุงเทพฯ ตองการสั่งสอนพวกผูปกครองและนักการ

เมืองแบบเกา ผูนิยมวิถีทางอํานาจการเมืองแบบเกาท่ีรวมศูนยกดหัว

กีดกันปดก้ันชาว กทม. ไมใหมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย

สาธารณะและพัฒนาการบริหารงานเมืองกรุงเทพมหานครที่พวก

เขาอาศัยอยู ผูวาฯ กทม.คนใหมตองใหความสําคัญในเร� องกระจาย

อํานาจ ตองไมโยนนโยบายที่ไมตอบโจทยชุมชนอันหลากหลายใน

เมืองกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยัดเยียดนโยบายที่แกปญหาไมตรงจุด 

มาใหเปนภาระชาว กทม. สิ้นเปลืองงบประมาณ ประชาธิปไตยที่แท

จริงในความหมายประชาชนเปนใหญสุด อธิปไตยเปนของประชาชน

ไทยก็จะตามมา

สําคัญที่สุดควรพิจารณาเลือกผูวาฯ กทม. ที่มีประสบการณ

จริง และมีผลงานประสบความสําเร็จมาแลวในการปราบคอรรัปชัน

เปนท่ีประจักษเดนชัดในสังคม โปรดดูตาราง “หลักสําคัญ 7 ประการ 

เลือกผูวาฯ กทม. แบบไหนดี.

มาไมมาไมมาไม

ไ

เ

การปรับตัวของชาวนาและคนจนยุค ‘ตนทุนชีวิตแพง’
ทบตอคนจนและผูมีรายไดนอยอยางรุนแรงมากที่สุด เพราะรายไดที่

หามานั้น จะหมดไปกับคาใชจายที่จําเปนในชีวิตประจําวัน คือ คา

อาหาร คาเดินทาง คาที่พัก เฉลี่ยประมาณ 50-70% ของรายได โดย

เฉพาะเม� อราคาน้ํามันดีเซล ตนทุนสําคัญในการผลิตขยับสูงขึ้น สง

ผลใหราคาอาหารและของใชจําเปน เชน แกสหุงตม ไขไก น้ํามันพืช 

หมู ไก แพงขึ้นเฉลี่ยกวา 5-20% เม� อตนทุนคาใชจายดังกลาวสูงขึ้น 

สวนทางกับรายไดของคนกลุมนี้ที่ยังเทาเดิม แลวปากทองและชีวิต

ความเปนอยูของคนจนจะอยูรอดไดอยางไร ตองบอกวาแมคนจนเหลา

นี้จะพยายามแลว ก็ยังอยูยาก และอาจพากันอดตาย

ตนทุนการผลิตของชาวนาปรับตัวสูงขึ้นตอเน� อง

จากภาวะต้นทุนและภาระค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงต่อเนื่อง 

ชาวนาและเกษตรกรเปนกลุมคนเปราะบางที่ ไดรับผลกระทบมากไม

ตางจากคนจนเมืองและผูใชแรงงาน แมวาชาวนาสวนหน่ึงจะสามารถ

ลดรายจายคาอาหารดวยการทําเกษตรหลากหลายไวบริโภคเองในครัว

เรือน แตชาวนาสวนใหญมีตนทุนชีวิตติดลบมานานแลว จากรายได

ภาคการเกษตรท่ีลดลงจากภาวะราคาสินคาเกษตรตกตํ่าและความเสีย

หายจากภาวะสภาพภูมิอากาศ หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน ขอมูลการ

สํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ในชวง 2 ปท่ีเกิดโควิด

ระบาดสงผลใหหน้ีสินชาวนาและเกษตรกรเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 74 รวม

ถึงยังมีหน้ีงอกออกมาจากโครงการพักชําระหน้ีของรัฐ เพราะดอกเบ้ีย

ไมไดพักดวย เขามาซํ้าเติมจนเกิดเปนหน้ีสะสม  

การปลูกขาวฤดูกาลใหมกําลังจะเร่ิมข้ึนในตนเดือนพฤษภาคมน้ี 

ยอมไดรับผลกระทบจากปญหาตนทุนการผลิตแพงข้ึน โดยเฉพาะราคา

ปุยเคมีท่ีทยอยปรับตัวสูงข้ึนไปกวา 100% และจะปรับสูงข้ึนแบบข้ันบันได

อีกไมตํ่ากวา 20% การปรับตัวของชาวนาหากมีการนําปุยอินทรีย หรือ

จุลินทรียชีวภาพมาใชแทนปุยเคมีและสารเคมีการเกษตร จะทําใหตน 

ทุนการผลิตการทํานาลดลงจาก 4,000 บาทตอไร ลดลงเหลือ 2,000                                                                                              

บาทตอไร (ท่ีมา: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 25 เม.ย.2565) 

การปรับตัวของชาวนาและคนจน รับมือตนทุนชีวิตแพง

จะเห็นไดวาสิ่งที่รัฐบาลแถลงหรือขอความรวมมือเปนเร� อง

ที่ประชาชนทุกคนตางปรับตัวและปรับพฤติกรรมการใชจายตาม

เงินในกระเปาอยูแลว โดยใชจายอยางประหยัด ใชจายแตสิ่งจํา 

เปน หารายไดเสริม วางแผนคาใชจายแตละเดือน ฯลฯ ทั้งนี้ตอง

อยาลืมวา เกษตรกร แรงงานและประชาชนผูมีรายไดนอยสวน

หนึ่งก็เผชิญปญหา “รายไดลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น” จากปญหาการ

แพรระบาดโควิด-19 ที่ผานมาเกือบ 2 ป แถมคนสวนหนึ่งยัง

ตกงาน ถูกเลิกจาง ถูกลดคาแรง ทั้งนี้ ทางออกตอวิกฤตปญหา

ปากทองประชาชนที่มีประสิทธิภาพตองมองทั้งระดับปจเจกและ

โครงสราง ตองมองไกลไปกวาการ “ปรับพฤติกรรม” หรือ “ตน

เปนท่ีพ่ึงแหงตน” โดยส่ิงท่ีประชาชนอยากเห็นจากรัฐบาลคือนโยบาย

การลดและบรรเทาภาระความเดือดรอนเฉพาะหนา การลดตนทุน/

ภาระคาครองชีพ ควบคูกับการนําเม็ดเงินจากภาครัฐมาใชกระตุน

เศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และจับตองได นั่นคือ “เกิดการจาง

งานและเพิ่มรายไดมากขึ้น” เพ� อชวยใหประชาชนทุกคนมีรายได

มาสูกับภาวะตนทุนชีวิตแพงทั้งแผนดิน.

วิชาญ มีนชัยนันท 

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2534 องคการยูเนส 

โก (UNESCO) ไดเสนอใหสมัชชาใหญ แหงองคการสหประ 

ชาชาติ (UN) ประกาศใหวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกป เปนวัน

เสรีภาพส� อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เพ� อย้ํา

เจตนารมณและหลักการที่เปนพื้นฐานของเสรีภาพส� อมวลชน

ทั่วโลก คือเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก เปดโอกาสให

ส� อมวลชนไดเสนอขอเท็จจริงโดยเสรีและปลอดภัย. 

วันเสรีภาพส� อมวลชนโลก

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท
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เหลียวหลังแลหนา

 เลือกผูวาฯ กทม. แบบไหนดี



ถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนย่างเข้าสู่

เดือนที่ 3 แล้ว หลังจากที่ “กองทัพ” ภายใต้คำาสั่งของ

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน รุกเข้าสู่ยูเครนเมื่อเช้าวันที่  

24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีตัวละครระดับโลกเข้ามา

พันพัวกับสงครามฉากนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรดาผู้นำาใน

ชาติยุโรปอย่าง “ฝรั่งเศส” ซึ่ง “เอมมานูเอล มาครง“ ได้พยายาม

เป็นโซ่ข้อกลางมาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยการดำารงตำาแหน่งประธานา 

ธิบดี จนมาถึงการคว้าชัยตำาแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองได้

แต่ล่าสุด “ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด” แห่งอินโดนีเซีย ใน

ฐานะประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลกหรือ จี 20                     

ก็ขอทำาหน้าที่เป็นกาวใจอีกราย  เมื่อจะเชิญตัวเอกในสงครามอย่าง    

“โวโลดิมีร์ เซเลนสกี” ประธานาธิบดียูเครน ซึ่งไม่ใช่สมาชิกจี 20 

กับ “ปูติน” สมาชิกจี 20 ที่

เป็นสาเหตุให้บรรดาสมาชิก

ส่วนใหญ่อยากบอยคอตไม่เข้า                           

ร่วมประชุมสุดยอดในเดือน

พฤศจิกายน ซึ่งก็คงต้องติด                                                  

ตามกันต่อไปว่าตั้ งแต่วันนี้                                          

ถึงเดือน พ.ย.จะมีการเปลี่ยน 

แปลงรูปแบบของสงครามไป

มากน้อยเพียงใด

ส่วนตัวละครที่ตีคู่มา

กับ “เซเลนสกี” และ “ปูติน”  

คงไม่มีใครเกิน “โจ ไบเดน” 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

คนที่ 46 เพราะนอกจากทำาตัว

เป็นตำารวจโลกแล้ว ยังเป็นตัวต้ังตัวตีท่ีพยายามชักจูงให้ประเทศต่างๆ                                                                                   

โดดเดี่ยวรัสเซียในเวทีโลก ให้เหมือนย้อนไปสู่ยุค “สงครามคอมมิว 

นิสต์” หรือ “สงครามเย็น” อย่างไรอย่างนั้น

แล้วก็สมกับสำานวนไทยท่ีว่า “ผัวหาบเมียคอน”  จริงๆ เพราะ

หลังจาก “โจ ไบเดน” ออกแอกชันมาอย่างต่อเนื่องในสงครามครา

น้ี ล่าสุดก็ถึงคิว “จิล ไบเดน” ออกโรงในรูปซอฟต์เพาเวอร์ ท่ีกำาลัง

ฮิตกันท้ังในระดับโลกและในไทยกันบ้าง เมื่อสำานักงานสตรีหมายเลข 

1 สหรัฐฯ แถลงว่า “จิล” จะเดินทางเยือนโรมาเนียและสโลวาเกีย  

ระหว่างวันท่ี 5-9 พ.ค.น้ี โดยในวันท่ี 6 พ.ค.จะเดินทางไปเย่ียมเยียน

เจ้าหน้าท่ีทหารสหรัฐฯ ท่ีฐานทัพอากาศมิฮาอิล โคกัลนิเซียนู ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย   ก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงบูคาเรสต์เพื่อ

พบกับเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลโรมาเนีย เจ้าหน้าท่ีสถานทูตสหรัฐฯ เจ้าหน้าท่ี

บรรเทาทุกข์ และครูท่ีสอนหนังสือให้แก่เด็กชาวยูเครนท่ีล้ีภัยสงคราม 

จากนั้นจะแวะหลายเมืองในสโลวาเกียเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่

รัฐบาล ผู้ลี้ภัย และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ และในวันที่ 8 พ.ค.ซึ่ง

ตรงกับวันแม่ในสหรัฐฯ ที่เป็นวันหยุดประจำาปีทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของ

เดือน พ.ค. “จิล” จะพบกับมารดาชาวยูเครนและลูกๆ ที่ต้องหนีภัย

สงครามด้วย!!!

“สตรีหมายเลข 1” ถือเป็นตัวแทนระดับสูงคนล่าสุดของ

สหรัฐฯ ที่แสดงความสนับสนุนยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วย

เหลือผู้ลี้ภัยสงคราม หลังจาก “แนนซี เปโลซี” ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร เพิ่งเดินทางไปกรุงเคียฟของยูเครนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อ

พบกับ “เซเลนสกี” ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานของผัวหาบ

เมียคอนระดับโลกเสียจริงๆ ซ่ึงก็ไม่แปลกแต่ประการใด เพราะ “จิล”  

หรือชื่อเต็มๆ ว่า “จิล เทรชี เจคอบส์ ไบเดน” นั้น นอกจากจะมี

ความเป็นครูในสายเลือดเนื่องจากประกอบอาชีพนี้มานานแล้ว อย่า

ลืมว่า “จิล” เคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสองมาอย่างยาวนานถึง 8 

ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2560  เรียกว่ารู้งานอย่างดี 

งานนี้จึงไม่น่าแปลกที่เธอจะรู้จักใช้จังหวะและช่วงเวลา

อย่างวันแม่สหรัฐฯ ในการไปเยือนบรรดาแม่ๆ ชาวยูเครนที่อพยพ

สงครามมา ซึ่งข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่า ตั้งแต่รัสเซียเปิด

ฉากโจมตียูเครนทำาให้มีคนอพยพออกจากยูเครนแล้วเกือบ 5 ล้าน 

5 แสนคน โดยเข้าไปในโปแลนด์มากกว่า 3 ล้านคน โรมาเนียราว 

817,300  คน และสโลวาเกียเกือบ 372,000 คน.

อย่างไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ.

วัชรทัศน์

 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ผมไปค้นมา เพลงนี้เป็น

เพลงพระราชนิพนธ์ลำาดับที่ ๒๕ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ.

๒๕๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำาร้องทั้งภาษาอัง 

กฤษและภาษาไทย แล้วพระราชทานให้นำาออกบรรเลงครั้ง

แรกในงานของ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  พ.ศ.

๒๕๐๐ ครับ.

วงการบันเทิง:มิจฉาชีพ หรือสัมมาชีพ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณีการเสียชีวิตของแตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์  

นั้น ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจมาก สื่อประเภท

โทรทัศน์นำามาเสนอรายละเอียดแบบทุกซอกทุกมุม ทุกช่อง 

ซ้ำาซาก สามารถขายโฆษณาได้มากกว่าปกติ ซ้ำารอยคดีชมพู่ 

เชิญกูรูทุกสาขามาออกรายการ ให้ความเห็นสารพัดแบบ “วัน

แมนวันเมนต์” แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่นกรณี

ตำารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิสูจน์ศพ สั่งให้นำาศพไปที่สถานี

ตำารวจ แทนท่ีจะส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อ้าง

ว่า รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่มีแพทย์นิติเวช ซึ่งในเวลา

เดียวกันประธานชมรมแพทย์นิติเวชได้ออกมาแก้ข่าวว่าไม่

เป็นความจริง เพราะโรงพยาบาลแห่งนั้นมีแพทย์นิติเวช ซึ่ง

สามารถตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่

แตกต่างกับนิติเวชโรงพยาบาลตำารวจ เรื่องน้ีทำาให้นึกถึงกรณี

เลือกเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีมีอำานาจในการทำาคดี ท่ีสามารถเปล่ียน

ตัวเพื่อความเหมาะสมของซัมวัน

อาชีพดาราเป็นมิจฉาชีพหรือสัมมาชีพ กรณีการเสีย                                                                                       

ชีวิตของแตงโมซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องบนเรือ ๕ คน ล้วนแล้วแต่มี

อาชีพท่ีไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆ นอกจากความบันเทิง เพราะ                                                                          

แม้แต่แตงโมก็ยังเลือกที่จะเปลี่ยนอาชีพจากผู้ช่วยพยาบาล

มาเป็นดารา ซ่ึงก็ไม่ใช่เฉพาะแตงโม หมอ ดอกเตอร์จำานวน

มากก็เลือกท่ีจะเข้าวงการบันเทิง ส่ีสิบปีท่ีแล้วเซนเซ (อาจารย์) 

5บทความ

ามคาด!

ทัวร์ลง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 

นักการเมืองทุกคน พรรคการเมืองทุกพรรค 

ล้วนมีข้อด้อยให้การเมืองฝ่ายตรงข้ามหยิบมาโจมตีได้เสมอ 

เพียงแต่ สาระของเรื่องที่นำามาโจมตี อาจมีน้ำาหนักไม่

เท่ากัน 

บางคนเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเยอะ อาจกระทบส่วนรวม

บ้าง แต่ไม่ถึงขั้นทำาให้สังคมวิกฤต

แต่บางคน เรื่องส่วนตัวคือ นิสัยปล้นแผ่นดิน แบบนี้

ปล่อยไปไม่ได้ 

ย้อนกลับไปที่คำาพูดของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่ให้

สัมภาษณ์ช่องยูทูบสภา ท่อนที่พูดถึง ทักษิณ รัฐประหาร  เพื่อ

ไทย และ แลนด์สไลด์ 

สรุปความได้ว่า สังคมมีความกังวลประเด็นเหล่านี้ 

“ต้องยอมรับว่าความกังวลตรงนี้มีแน่นอน เพราะเกิด

ความรู้สึกว่าในที่สุดพรรคเพื่อไทย ก็ยังก้าวไม่พ้นครอบครัว

ชินวัตร สมมุติว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง คนในครอบ 

ครัวมาดำารงตำาแหน่งอีก ลำาพังตรงนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าประชาชน

เลือก เพียงแต่ว่าอย่าย้อนกลับไปสู่ พฤติกรรมหรือการกระ

ทำาที่เป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ ให้ครอบครัว ให้พวก

พ้อง หรือไปทำาอะไรที่ฝืนกับหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย  

ซึ่งอาจจะรวมไปถึงแนวคิดเรื่องการนิรโทษกรรม”

“เพราะฉะน้ันว่าไม่ได้อยู่ท่ีตัวบุคคล ถ้าตัวบุคคลน้ันผ่าน

การเลือกตั้ง ชนะการเลือกตั้งมาเราก็ต้องยอมรับ แต่ปัญหา

คือทำาอย่างไร ซ่ึงตนพูดเสมอว่าการได้รับชัยชนะจากการเลือก

ตั้งมา เป็นความยินยอมพร้อมใจของประชาชนให้เข้ามาผลัก                                                                              

ดันนโยบาย หรือทำางานให้กับประเทศชาติ แต่ไม่ใช่ใบอนุญาต

ให้เข้ามาทำาอะไรก็ได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักของ

กฎหมาย”

ดูตามนี้ ก็ไม่มีอะไรที่ สมุน “ทักษิณ” จะต้องออกมา

โวยวาย 

เพราะเป็นการพูดตามหลักการ ถ้า “อุ๊งอิ๊ง” ไม่ทำาแบบ  

“ยิ่งลักษณ์” พรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรต้องมีอะไรกังวล 

ก้าวข้าม ‘ชินวัตร’?

“อภิสิทธิ์” พูดเชิงบวกด้วยซ้ำาว่า ถ้า “อุ๊งอิ๊ง” พาเพื่อไทย

ชนะการเลือกตั้ง ประชาชนก็ต้องยอมรับ เพราะมันคือกติกาที่ทุก

ฝ่ายต้องเคารพ 

เพียงแต่...ชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ใช่ใบเบิกทางไปทำาเรื่อง

ขัดกฎหมาย เช่น พา “ทักษิณ” กลับบ้านแบบเท่ๆ โดยไม่สนใจ

กฎหมาย 

ประเด็นรัฐประหารก็เช่นกัน “อภิสิทธิ์” ไม่เห็นด้วย ก็ถูก

ต้องแล้ว  

แต่การมีรัฐบาลโกงก็เป็นเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารได้เช่น

กัน ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเห็นด้วยกับรัฐประหาร 

แต่ คนในครอบครัวชินวัตร และลิ่วล้อในเพื่อไทยแสดง

ความโกรธออกมา    

“โอ๊ค พานทองแท้” งับเข้าให้

“อยากจะ PR ตัวเอง เพื่อกลับมากอบกู้พรรคฯ จากเรื่อง

หื่น เรื่องฉาว ของรองหัวหน้าฯ ก็ทำาไป อย่ามาใช้คนอื่นเป็น

เครื่องมือ เลยครับ”

พรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาเน่าในจริง แต่ก็อยู่ในกระบวนการ

ชำาระล้างอยู่ คนท่ีทนไม่ได้ก็ออกไป ท่ีเหลืออยู่ก็ก้มหน้าก้มตารับสภาพ 

เพราะในแง่จริยธรรมทางการเมือง มันกระเทือนทั้งพรรค 

ไม่ว่าคนก่อปัญหา หรือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย ก็โดนหาง 

เลขกันไปหมด 

การเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่หรือที่เอาไปโจมตี ว่าทั้งพรรค

ต้องรับผิดชอบ

นั่นแค่เรื่อง “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ถูกกล่าวหามีปัญหาด้าน

จริยธรรม เรื่องคุกคามทางเพศ และประพฤติผิดทางเพศนะครับ 

แล้วลองกลับไปที่พฤติกรรมของ “ครอบครัวชินวัตร” กระ 

ทบกับใครบ้าง 

“ทักษิณ” หนี

“ยิ่งลักษณ์” หนี 

สองพี่น้องเป็นนายกรัฐมนตรี ใช้อำานาจมิชอบ ศาลพิพาก 

ษาว่าโกง ลงโทษ จำาคุก  

ความเสียหายท่ีเกิด ไม่ได้กระทบแค่คนสองคน แต่กระเทือน

ไปทั้งประเทศ 

ณ วันนี้ พรรคเพื่อไทยให้คำาตอบกับสังคมได้หรือไม่ว่า  ได้

ก้าวข้ามทักษิณ ก้าวข้ามตระกูลชินวัตรไปแล้ว  

โกหกตัวเองได้ครับ แต่โกหกคนอื่นไม่ได้ 

“ทักษิณ” ยังบงการ พรรคเพื่อไทยเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

ส่งลูกสาวมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คิดหรือว่า “อุ๊ง                                                                                 

อิ๊ง” เดินไปเคาะประตูพรรคเพื่อไทยด้วยตัวเอง แล้วบอกว่า วันนี้

ขอมาคุมพรรคเพื่อไทย 

ถ้า “ทักษิณ” ไม่ส่ัง ไม่ขอ “อุ๊งอ๊ิง” อยู่กับลูกกับผัว ไม่มีความ

สุขกว่าหรือ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางการเมืองต้องเจอกับอะไร 

ถ้า “ทักษิณ” ไม่คอยควบคุมอยู่ข้างหลัง แทบเป็นไปไม่ได้ที่ 

“อุ๊งอิ๊ง” จะอยากทำางานการเมืองด้วยตัวเอง 

แล้ว “อภิสิทธิ์” พูดผิดตรงไหน?

ประเด็นรัฐประหาร ก็ยังคาใจกันอยู่ว่า เป็นเพราะรัฐบาล

โกงจนกลายเป็นเงื่อนไขให้ทหารเข้ามา หรือเพราะประชาชนที่

ต่อต้านคนโกงชุมนุมประท้วงเป็นผู้เปิดทางให้ทหารกันแน่ 

ลองแยกแยะกันให้ดีครับ 

หากประเทศไทยมีรัฐบาลใจซื่อมือสะอาด พัฒนาประเทศ

รุดหน้าแบบก้าวกระโดด ทหารหน้าไหนจะกล้าทำารัฐประหาร

มันไม่มีเงื่อนไขให้ทำา 

ถึงทำาไปก็อยู่ไม่ได้ 

ประชาชนไม่เอา 

และเช่นกันรัฐบาลท่ีบริหารประเทศอย่างซื่อตรง ทำาเพื่อ

ประชาชน แล้วประชาชนหน้าไหนจะออกมาชุมนุม ขับไล่  

เว้นทาสคนโกงที่จะทำาเช่นนั้น 

ฉะนั้นหากนักการเมืองไม่เคยโทษตัวเองว่า เป็นสาเหตุ

หลักที่ทำาให้เกิดการรัฐประหาร ก็อาจมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีก!

การที่ “จาตุรนต์ ฉายแสง” ตอบโต้ “อภิสิทธิ์” สะท้อน

เรื่องนี้ชัดเจน 

“...ก่อนการรัฐประหารปี ๒๕๔๙ อภิสิทธิ์ร่วมอยู่กับการ 

บอยคอตการเลือกต้ังท่ีชักชวนให้กองทัพยึดอำานาจและเมื่อเกิด

การรัฐประหารขึ้น ก็บอกว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งจำาเป็น 

ก่อนการรัฐประหารในปี ๒๕๕๗ เข้าร่วมขบวนการเป่า                                                                         

นกหวีดของ กปปส. นำาพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือก

ตั้ง สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหาร และเมื่อเกิดการรัฐ 

ประหารก็เออออห่อหมกไปด้วยอย่างออกนอกหน้า 

เมื่อนึกย้อนหลังไปแล้ว คงต้องสรุปว่าการแสดงความ

เห็นครั้งหลังสุดที่ว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบ

ถล่มทลาย อาจนำาไปสู่การรัฐประหารได้นี้ เป็นความเห็นที่คง

เส้นคงวาของนายอภิสิทธ์ิในการท่ีเห็นว่าการรัฐประหารเป็นส่ิง

ที่ทำาได้ และในบางสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ดีถึงขั้นที่ต้องช่วย

สร้างเงื่อนไขหรือเชื้อเชิญให้เกิดขึ้น...”

ถามกลับว่า ต้นตอมันอยู่ตรงนี้จริงหรือ หรือมีเหตุการณ์

อื่นเกิดขึ้นก่อน 

ก่อนรัฐประหาร ๒๕๔๙ รัฐบาลทักษิณใจซื่อมือสะอาด  

ไม่ใช้อำานาจรัฐเข้าไปโกงแม้แต่บาทเดียวอย่างนั้นหรือ 

ก่อนรัฐประหาร ๒๕๕๗ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ บาทเดียวไม่

เคยเอาจริงหรือ 

แน่นอนครับรัฐประหารไม่ควรเกิด แต่รัฐบาลโกงก็ไม่

ควรมีเช่นกัน 

หน้าที่ของนักการเมืองในการต่อต้านรัฐประหาร ไม่ใช่

ออกมาชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุ

“พวกคุณท้ังหลาย” น่ันแหละ หยุดโกง ได้เมื่อไหร่  ทหาร

ที่ไหนจะกล้ายึดอำานาจ 

ใช่มั้ย “จาตุรนต์”.

พุทธคุณ

แม้ฟ้าจะแตก ทะเลจะแห้ง

แผ่นดินจะพลิกแพลงขนาดไหน

จักบำาเพ็ญ สัจจะบารมี ต่อน้ีไป

ประกาศในไตรปิฎกสาธกมา

ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าถึงเราท่าน

ผู้กล้าหาญเป็นอรหันต์ไร้ปัญหา

ผู้กล้าให้ คนช่วยคน มิข้องคา

ผู้เป็นพุทธ ศาสดา เหนือฟ้าใด

‘ลิ่วลมหลั่งฝนโปรยทั่ว’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ยามที่ฝนหลั่งโปรยทั่วนั้น หากเพ่งพินิจจะเห็นว่าฝนมี

หลายลีลาให้ชวนรู้ชวนคิด เช่นช่วงที่ฝนหยาดมาในขณะที่มี

แดดอ่อนๆ ดังถ้อยคำาในเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน 

* สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุ่ง แดดทอรุ้งอร่ามตา

รุ้งเลื่อมลายพร่างพรายนภา ยามเมื่อฝนมาแต่ไกล”

ฝนชุ่มชื่นในขณะแดดทอรุ้งอร่ามตาเป็นภาพงามที่

เรียกกันว่า “รุ้งกินน้ำา” นั่นเอง เห็นคราใดก็ชื่นใจและมักชี้

ชวนให้เพื่อนใกล้ชิดได้เห็นภาพงามเจนตาด้วย ว่าไปแล้ว

ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งของฟ้าหลังฝนที่นับเป็นความงามเชิง

ประจักษ์

ผู้คนทั่วไปมักคุ้นชินกับฝนที่ตกตามฤดูกาล หากเกิดใน

ช่วงเวลาอื่นก็มีสำานวนเรียกต่างๆ เช่น “ฝนชะช่อมะม่วง”  

มักเกิดช่วงปลายหนาวต่อร้อน “ฝนสั่งฟ้า” ตกช่วงปลายฝน

ก่อนน้ำาเหนือบ่า บางเวลาฝนตกลงมาแทบไม่มีปี่มีขลุ่ยก็เรียก

ว่า “ฝนหลงฤดู” แต่ช่วงที่อากาศร้อนหากมีลมเย็นจากทาง

เหนือพัดเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนเกิดอากาศแปรปรวน

รุนแรงถึงขั้นพายุฤดูร้อน

บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ให้ภาพฝนในบรรยากาศพายุ

ฤดูร้อนเข้ามาปะทะได้สมจริงดังเพลงพระราชนิพนธ์สายลม

* ท่ามกลางฟากฟ้ามัวหม่น ลิ่วลมหลั่งฝนโปรยทั่ว

เยือกเย็นชีพเฉาเมามัว จิตใจไหวหวาดกลัวหว่ันฟ้าคำาราม

ลั่น

โรจน์เรืองแปลบแสงฟ้าผ่า ล่องลมลิ่วมาเสียงสนั่น

โอ้ลมหนอลมพัดคืนวัน โบกโบยเพียงไหนกันพัดจนไม่รู้

วันสงบเอย”

ต่อด้วยผลกระทบที่ตามมา

* ต้องลมเหล่าไม้เอนลิ่ว ลู่ใบลุ่ยพลิ้วปลิวว่อน

จิตใจอ่อนท้ออาทร ด้วยลมพัดโบกวอนล่องหนวนเวียน

ไป

ท้ายที่สุดมีข้อสรุปว่า “โอ้ลมหนอลมพัดเลยไป โลกเคย

รู้ฉันใดแล้วคงสุขสมใจยิ่งเอย” กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อพายุสงบ

ฟ้าก็กลับมางามเช่นเดิม

หลากลีลาจากสายฝน สายลมในบทเพลงพระราชนิพนธ์ 

เป็นคำาร้องที่พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ถวาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อพิจารณาจากน้ำาเสียงของ สุเทพ วงศ์กำาแหง  ศิลปิน

แห่งชาติ ได้เห็นภาพรวมของผู้ท่ีติดตามความเป็นไปในธรรม 

ชาติด้วยความสงบ หาได้ประหวั่นพรั่นพรึงไม่ เพราะถึง

ผัวหาบเมียคอนระดับโลก

ผมเปรยปรับทุกข์ว่า เด๋ียวน้ีหนุ่มสาวญ่ีปุ่นปฏิเสธงานหนัก ต้อง                                                                                

การจะเรียนดรามา อยากเป็นดารา ท้ังๆ ส่ีสิบปีท่ีแล้วนักศึกษา

มหาวิทยาลัยชั้นปีที่สามสามารถสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ได้แล้ว

ประเทศไทยวันนี้ รัฐบาลก็เร่งให้เพิ่มประชากร อ้างว่า

ทดแทนผู้สูงวัยที่ประเทศต้องรับภาระเลี้ยงดู แต่วันนี้แรงงาน

ต่างด้าวทะลักเข้าประเทศวันละพันวันละหมื่น บัณฑิตไทยตก 

งานก็กว่าหกแสนคน เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 

ทำาให้อาชีพเด็กเอนฯ ไม่เฟื่องฟู บ่อนตามตะเข็บไม่มีลูกค้า

ถ้าประเทศไทยมีแต่เด็กเอนฯ ใครๆ ก็คงอยากเข้าวงการ

บันเทิง ปฏิเสธงานให้บริการ โรงพยาบาลขาดแคลนพยาบาล 

โรงงานขาดฉันทนา เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ต้องหาเงินเป็นค่า

หน่วยกิตและค่าศัลยกรรม เพื่อให้ลูกได้เข้าวงการบันเทิง 

อนาคตประเทศก็จะไม่มีชาวนา ไม่มีฉันทนา เพราะใครๆ ก็

อยากจะเข้าวงการบันเทิง ไม่ได้เป็นดารา เป็นผู้จัดการดารา 

พ่วงเด็กเอนฯ ก็ยังดี.

       

   ลุงเชย

 

เรื่องใครจะเข้าสู่วงการบันเทิงคงห้ามยากครับ บางคน

เรียนหมอ ทำางานเป็นหมอไปสักพักรู้สึกไม่ค่อยถนัด แต่ดัน

เก่งเรื่องการแสดง ก็เลยยึดอาชีพการแสดงเป็นหลัก ที่จริง

ไม่เฉพาะประเทศไทยครับ เป็นกันทั่วโลก จบมาแล้วทำางาน

ไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการ

สูญเสียจริง แต่สัดส่วนการเปลี่ยนงานลักษณะนี้ยังถือว่าไม่

น่าวิตกนัก 

ผมไม่ติดใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ ขอแค่ไม่ว่าประกอบอาชีพ

อะไรก็ตาม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตก็เพียงพอแล้วครับ แต่

ถ้าวันข้างหน้าคนจบหมอครึ่งหนึ่งไม่ยอมเป็นหมอ แต่ไปเป็น

ดารา นักร้อง อันนี้ถือว่าวิกฤตแน่นอนครับ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาสงกรานต์สราญจิต    

ทุกชีวิตเริงรื่นชื่นหรรษา

ขออำานาจศาสนกษัตริย์เทพเทวา 

โปรดนำาพาสุขสันต์ต่อผองไทย

ให้ปลอดทุกข์ปลอดภัยให้ปลอดโรค 

ให้มีโชคมีชัยให้ผ่องใส

ให้มีรักสามัคคีมีน้ำาใจ    

ให้เป็นไทยเป็นไทนิรันดร์เอย    

ป.ปฏัก

จิล ไบเดน

ต

ส
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กไม่นานการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ก็จะเกิดข้ึน หากมองถึง

รูปแบบการหาเสียง การสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย

ของผู้สมัครในครั้งนี้ รูปแบบต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง                                                                           

จากเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งก่อนเมื่อ 9 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะ

เรื่องของภูมิทัศน์สื่อท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในช่วง 9 ปีท่ีผ่าน

มา จะเห็นได้ว่าสื่อทรงพลังอย่างสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 

ถูกแทนที่สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลายเป็นสื่อกระแส

หลักของคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และเยาวชน ขณะ

เดียวกันสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีความหลาก

หลายและแตกกระจายไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน 

วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้งาน  

สำาหรับเส้นทางของผู้บริโภคท่ีเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ เกิด

ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ กับแบรนด์ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีต่อ

แบรนด์ เช่น ยอดขาย ก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกัน คือไม่ได้มีลำาดับ

หรือรูปแบบท่ีตายตัวเหมือนแต่ก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับการสื่อสาร

ระหว่างตัวผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และการเมืองยุคใหม่ท่ีฟอร์ม                                                                                             

ตัวจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความขัดแย้งท่ีมีมาอย่างยาว 

นาน จำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหน้าใหม่ท่ีสูงเป็นประวัติการณ์ ทำาให้

เกิดการตื่นตัวต่อการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว นโยบาย

และองค์ประกอบต่างๆ ในหลายๆ มิติของผู้สมัครแต่ละคน  

ท้ังน้ี รูปแบบและวิธีการหาเสียงจึงต้องสอดคล้องกับยุค

ปัจจุบัน โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงมีสิทธิออกเสียงเป็นคร้ัง

แรกกว่า 700,000 คน หรือคิดเป็น 16% ของผู้มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 4.5 ล้านคน โดย MI Group ให้ข้อมูลว่าจาก Social 

Listening ของ WISESIGHT ในช่วงกว่า 6 เดือนท่ีผ่านมา ชัชชาติ 

สุชัชวีร์ อัศวิน และวิโรจน์ ถูกพูดถึงและมีส่วนร่วมจากชาวโซ

เชียลมากท่ีสุดตามลำาดับบนโลกโซเชียล โดยนโยบายของผู้สมัคร

ท่ีได้รับการพูดถึงมากท่ีสุดจากโลกโซเชียล คือ 1.ความโปร่งใส 

2.บริการสาธารณสุข 3.บำาบัดน้ำาเสีย 4.บริหารงาน 5.น้ำาท่วม  

ส่วนผู้มีท่ีสิทธิเลือกต้ังแต่ละ Generation (Gen Z, Gen Y, 

Gen X, Baby Boomer) เสพคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บนสื่ออะไรและอยู่บนโซเชียลมีเดียไหนกันมากที่สุด นั่นก็คือ 

Facebook, Twitter และสำานักข่าวโทรทัศน์เป็นหลัก แต่สำาหรับ 

Instagram และ TikTok แม้จะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

แต่ก็เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ช่วยขยายการเข้าถึงและการรับ

รู้  แต่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ช่วยสร้าง Engagement โดย

เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาให้ โดนกลุ่มเป้าหมาย ควรสร้าง

เนื้อหาให้เหมาะกับธรรมชาติของ platform ที่เลือกใช้ เช่น 

TikTok ควรเน้น VDO สั้นกระชับ, Facebook เน้นภาพหรือ 

VDO สั้น, YouTube เหมาะกับ VDO ยาว แต่ไม่ควรยาวเกินไป 

หรือการทำา LIVE ก็มีธรรมชาติของสื่อที่แตกต่างกัน 

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กัน ตามกฎและ

ระยะเวลาที่ กกต.เปิดให้หาเสียง ดังนั้นจึงอยู่ที่ตัวผู้สมัครว่า

จะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแต่ละกลุ่มย่อยอย่างลึกซึ้ง

แค่ไหน เช่น เสพสื่อจากช่องทางไหน ชอบเนื้อหาประเภท

ไหน นโยบายไหนที่โดนใจ ก็จะสามารถเลือกช่องทางสื่อ และ

สร้างสรรค์เนื้อหาได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกใจผู้มีสิทธิลง

คะแนนมากที่สุด ผู้สมัครส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจภูมิทัศน์สื่อและ

พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนแปลง เทคนิคในการโน้ม

น้าวและเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนและอาจเป็น 

กระบอกเสียงให้ผู้สมัครรายน้ันๆ โดยใช้ Forced Contents (หรือ

เนื้อหาประชาสัมพันธ์ผู้สมัครในรูปแบบโฆษณาอย่างตรงไป

ตรงมา) อาจไม่ส่งผลบวกโดยตรงต่อการได้มาซึ่งคะแนนเสียง 

อย่างไรก็ดี หากดูภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาใน

ปีนี้ ตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมา ประกอบกับปัจจัยเรื่องโควิดที่

มาตรการของภาครัฐและความกังวลของประชาชนส่วนใหญ่

เริ่มผ่อนคลายขึ้น กลับมาดำาเนินชีวิตใกล้เคียงปกติมากขึ้น และ

เม็ดเงินโฆษณาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. น่าจะทำาให้ยิ่งชัดเจนได้ว่า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปีนี้เติบโตไม่ต่ำากว่า 10% 

ได้ไม่ยาก หรือประมาณ 84,000 ล้านบาท เฉพาะในช่วงเดือน

เมษายนที่ผ่านมา ภาพรวมความคึกคักของเม็ดเงินสื่อโฆษณา

ซึ่งสำารวจโดย MI Group เพิ่มขึ้นกว่า 15-20% เมื่อเปรียบเทียบ

เมษายนปีที่แล้ว โดยที่เม็ดเงินโฆษณาเลือกตั้งน่าจะอยู่ที่ ไม่เกิน 

200 ล้านบาท ส่งผลบวกโดยตรงต่อสื่อออนไลน์ สื่อนอกบ้าน 

และสื่อโทรทัศน์ ตามลำาดับ ส่วนเม็ดเงินประชาสัมพันธ์ของ

ผู้สมัครในครั้งนี้น่าจะเน้นไปอยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การผลิต

คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์, การทำาพีอาร์, ขบวน Troop และรถ

แห่, ป้ายหาเสียง และการจัดปราศรัย เป็นต้น. 

สื่อโฆษณา

กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 

เศรษฐกิจ

อี

งแม้จะมีกระแสดรามาเล็กๆ เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง 

ที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะปรับสูตรจ่าย โดยรัฐจ่าย 25% และ

ประชาชนจ่าย 75% งานนี้ก็ไม่ทำาให้ “อาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง” อารมณ์เสียได้ พร้อมออกมาชี้แจงแบบ

เสียงดังฟังชัดด้วยว่า “ผมเห็นพาดหัว

ข่าวกันน่าตกใจ แล้วใครพูดอ่ะเรื่อง

นี้ ผมไม่เคยพูดนะ!!” พร้อมระบุอีกว่า 

“ผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่ายังไม่ได้

มีการพูดคุยกันเรื่องโครงการคนละ

ครึ่งเฟส 5 หรืออะไร โดบประเมิน

สถานการณ์เศรษฐกิจก่อน หลังจาก

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลำาดับ 

ก็ต้องมาดูต่อว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้

ของผู้มีรายได้ประจำา ผู้มีรายได้รายวัน

เพิ่มขึ้นหรือไม่ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อ

เศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลจะไม่ดูแล แต่

ในแง่ความจำาเป็นในการเข้าไปกระตุ้นก็อาจจะต้องลดลง อยากให้

เข้าใจกันด้วย” เข้าใจกันตามนี้นะจ๊ะทู้กคน!!.

ถึ

ใครพูด!!

อาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ

ทางหลวงชนบทผุดทางเชื่อมเมืองสุรินทร์ 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

(ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างพัฒนาเส้นทางใน

โครงข่ายสนับสนุนการคมนาคมภายในจังหวัดสุรินทร์และ

จังหวัดใกล้เคียงให้มีความต่อเนื่อง พร้อมรองรับปริมาณ

การขนส่งและการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เตรียมเข้า

พื้นที่ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 2378-เมืองสุรินทร์ อำาเภอเมืองฯ จังหวัด

สุรินทร์ รวมระยะทาง 17.954 กิโลเมตร (กม.) โดยใช้งบ

ประมาณค่าก่อสร้างจำานวน 149.445 ล้านบาท คาดแล้ว

เสร็จต้นปี 67 ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งเส้น

ทางให้ประชาชนสามารถเดินทางจากชุมชนและตำาบลต่างๆ 

เข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนด้านการขนส่ง

สินค้าและการเกษตร  

แจงไทยยังคงอยู่ในบัญชี WL เหมือนเดิม 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา สำานัก 

งานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ประกาศสถานะการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำาคัญ 

ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 

301) ประจำาปี 2565 โดยไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ใน

บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) ซึ่งกรม

จะเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับสหรัฐเพิ่มเติม เพื่อให้สหรัฐ

รับทราบความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและปราบปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงในรายงานได้อย่างเหมาะสม และ

ผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชี WL ได้สำาเร็จต่อไป

SWC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.265 บาทต่อหุ้น

นายธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ SWC ผู้

ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเคมีเคหภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือน 

อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร 

รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

งวดจากผลการดำาเนินงานในงวดครึ่งหลังของปี 2564 เป็น

เงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้ง

สิ้น 86.67 ล้านบาท โดยกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ 

ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 

มีนาคม 2565 และกำาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 

พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะเร่งเดินหน้ากลยุทธ์

รุกขยายตลาดทุกช่องทางให้สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำากว่า 30% จากปีก่อน.

กนอ.โวยอดขาย6เดือนสุดปัง	
โตกว่า31%ฟุ้งอีอีซีฮอตลงทนุจากญี่ปุน่ยังแชมป์

ไทยโพสต์ • กนอ.เผยยอดขาย-เช่าที่ดินพื้นที่นิคมฯ 6 เดือน ปีงบ 

65 โตขึ้น 31.70% โชว์อีอีซียังคงเป็นทำาเลทองดึงดูดการลงทุน 

เผยนักลงทุนญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนสูงสุด

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                          

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า                                           

ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี                                           

งบประมาณ 2565 (ต.ค.64-

มี.ค.65) กนอ.มียอดขาย/เช่า

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำานวน 

785.33 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียว 

กันของปีก่อนอยู่ที่ 31.70% โดย

เป็นผลจากความเชื่อมั่นในโครง              

การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐาน                   

หลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ซึ่งทั้ง 4 โครงการมีความ                            

ก้าวหน้าการก่อสร้างและส่ง

มอบพ้ืนท่ีโครงการต่อเนื่องชัดเจน                                    

รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19                                      

ที่ประเทศไทยทำาได้เป็นอย่าง                                              

ดี ขณะท่ีแนวโน้มของเศรษฐกิจ                                                            

โลกก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน จึงทำา     

ให้นักลงทุนตัดสินใจจอง/ซื้อ/

เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

ทั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนิน

งาน และนิคมอุตสาหกรรมที่ 

กนอ.ดำาเนินการเอง โดยยอด

การขาย/เช่านิคมฯ ในพื้นที่อีอีซี

มีจำานวน 669.73 ไร่ และนอก

พื้นที่อีอีซี จำานวน 115.60 ไร่ 

มีการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ

และใบขออนุญาตส่วนขยาย 40 

ราย เกิดการจ้างงาน 17,905 

คน มูลค่าการลงทุนรวม 6 

เดือน 59,872 ล้านบาท

“ปัจจุบันหลายประเทศ

ทั่วโลกปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-

19 ได้เพิ่มขึ้น ทำาให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดิน

หน้าได้ รวมถึงการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง กนอ.

เองมีการคาดการณ์ ไว้ว่าใน                           

ปีนี้จะมี เม็ดเงินลงทุนในพื้น                    

ที่ นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร มสู ง ถึ ง 

177,000 ล้านบาท โดยเฉพาะ

การลงทุนในพื้นที่อีอีซีจะปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น จึงตั้งเป้ายอดขาย/

เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน

ปี 2565 ไว้ที่ประมาณ 1,770 

ไร่ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา โดย

พิจารณาการลงทุนปีนี้ที่คาด

ว่ามีปัจจัยบวกเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ว่ าจะเป็นจากการสำารวจ

ความคิดเห็นของผู้ประกอบ

การญี่ปุ่นในประเทศไทย หรือ

จากองค์กรส่งเสริมการค้าต่าง                               

ประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ซึ่ง                            

พบว่านักลงทุนชาวญี่ปุ่นส่วน                         

ใหญ่มั่นใจการลงทุนในประเทศ 

วีริศ อัมระปาล

ยิ้มเปิดปท.ต่างชาติบินเข้าไทยทะลัก 

รุ่งนภา สารพิน

ตลาดยังคงรับผลกระทบทางจิตวิทยาจากปัจจัยภายนอก

เหมือนเดิม เพราะตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาผันผวนมาก แม้ช่วงที่

ผ่านมาจะมีการแกว่งตัวในลักษณะที่เหมือนจะมีการฟื้นตัวอยู่บ้าง

ก็ตาม แต่เมื่อรับรู้มากขึ้นว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐเร่ิม

อ่อนแอ ล่าสุดมีการรายงานผลออกมาว่าเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาส 

1 ปี 2565 นี้หดตัวลง 1.4% จากที่เคยมีการประเมินว่าจะมี

การเติบโตบวกได้ 1.1% ผลที่ออกมาจริงต่างจากที่คาดหมายไป

มาก ทำาให้นักลงทุนเกิดความวิตกมากขึ้น ตีความว่าเศรษฐกิจ

สหรัฐกำาลังจะถดถอย บวกกับการมองว่าเฟดจะมีการเร่งปรับขึ้น

ดอกเบี้ยทั้งในเดือน พ.ค.2565 นี้ที่ระดับ 0.5% และมองในเชิงลบ

มากขึ้นว่าหลังเดือน พ.ค.นี้ เฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 

0.75% ก็เรียกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งกลัว จึงมองโลกในแง่ร้าย มีแต่จะจับ

เอาปัจจัยลบมาประเมินสภาวการณ์เป็นปกติของตลาดที่มีการเก็ง

กำาไรสูงๆ นักลงทุนจะมีอาการตื่นตระหนกตลอดเวลา ทำาให้ตลาดจะ

ผันผวนมากกว่าปกติ และผลที่เกิดกับตลาดสหรัฐจะมีผลต่อเนื่องไป

ทางยุโรป และจะชี้นำามาถึงตลาดหุ้นทางเอเชียไปด้วย จึงมองว่าปัจจัย

เหล่านี้จะกดตลาดหุ้นไทยอยู่ด้วย

ที่กล่าวมาเป็นด้านปัจจัยจากภายนอกที่จะเข้ามากดดันตลาด

หุ้นไทย ซ่ึงมองว่าเป็นผลทางด้านจิตวิทยาเป็นหลัก แต่เมื่อมาพิจารณา

ไตร่ตรองจากปัจจัยภายในประเทศกลับพบว่า มีปัจจัยบวกที่จะมีผลดี

กับพื้นฐานภายในโดยตรง และมีผลดีกับธุรกิจในตลาดอย่างมาก เช่น 

การมองการส่งออกของไทยที่เป็นเครื่องจักรสำาคัญอย่างมากกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ พบว่าเดือน มี.ค.2565 ที่ผ่านมาส่ง

ออกเพิ่มสูงถึง 19.5% เป็นการเติบโตที่สูงมาก ก็มีการมองว่าได้รับ

ผลบวกมากจากการส่งออกทองคำา อย่างไรก็ตาม เมื่อหักเอาส่วนนี้

ออกยังคงพบว่าส่งออกของเดือนก็ยังเพิ่มถึง 8.9% ยังคงสูงกว่าที่มี

การประเมินอยู่มาก และโดยสรุปไตรมาส 1 นี้ ไทยยังมีการส่งออก

ขยายตัวสูงถึง 8.5% ดีกว่าที่คาดมาก จึงเป็นปัจจัยบวกกับตลาด 

ทำาให้มองตลาดยังมีแรงหนุนให้ยืนในระดับที่ดีกว่าที่กังวลกัน จึง

ควรพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลังงานยังพบว่าราคาน้ำามัน

ยังยืนระดับสูง ทำาให้ธุรกิจยังจะมีกำาไร

ดี จึงน่ามองที่ AIE, EA และ LANNA 

กลุ่มไฟแนนซ์ยังมองดี เพราะตลาดยังมี

วอลุ่มหนาตา จึงน่ามองที่ KTC, BAM 

และ MTC กลุ่มขนส่งธุรกิจที่ยังสดใส

มากจากการส่งออกที่ดีของไทย จึงน่า

มองที่ JUTHA, WICE และ AOT กลุ่ม

อาหารนอกจากจะส่งออกดี ยังมีภาวะ

เงินเฟ้อหนุน จึงมีผลบวกกับธุรกิจ น่า

มองที่ APURE, CPI และ NRF หุ้นราย

ตัวที่น่ามองมี BBL, ERW และ STPI 

เป็นต้น

มองตลาดยังผันผวนก็ตาม แต่เมื่อ

ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยภายใน ทำาให้มอง

ตลาดยังสามารถเลือกลงทุนได้คุ้มค่า.

ปัจจัยนอกกด ในดัน 29/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,075.92 6,144.89 +931.02
 6,033.39 6,207.48 -174.09
 34,033.62 33,546.84 +486.77
 22,259.08 23,502.78 -1,243.71

69,402.00
-0.30

1,667.44
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.74 34.47
ยูโร 35.49 36.52
ปอนดสเตอรลิง 42.07 43.45
เยน (100 เยน) 25.74 26.68
หยวนจีน 4.25 4.40
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,950 30,950
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สมุทรปราการ • นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

เปิดเผยว่า จากการติดตาม

การดำาเนินงานรองรับผู้ โดย 

สารระหว่างประเทศของท่า

อากาศยานต่างๆ หลังยกเลิก

ระบบ Test & Go เป็นวันที่สอง 

ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

พบว่าเป็นไปด้วยความราบ

รื่น มีผู้ โดยสารต่างชาติจาก

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกทยอย

เดินทางเข้าประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง ยังไม่พบปัญหาใด 

เบื้องต้นวันที่ 2 พ.ค.2565 มีผู้                                        

โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 

ผ่าน 5 ท่าอากาศยานของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท. ประมาณ 

16,535 คน  

สำาหรับจำานวนผู้ โดย  

สารขาเข้าระหว่างประเทศ

ทั้ง 16,535 คน แบ่งเป็น ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 

12,660 คน, ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง (ทดม.) 747 คน, 

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) 

2,318 คน, ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ (ทชม.) 234 คน 

และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

(ทหญ.) 576 คน ทั้งนี้ในส่วน

ของเที่ยวบินขาเข้าระหว่าง

ประเทศของวันที่ 2 พ.ค.65 

มีประมาณ 140 เที่ยวบิน 

แบ่งเป็น ทสภ. 105 เที่ยวบิน,                     

ทดม. 7 เที่ยวบิน, ทภก. 22 

เที่ยวบิน, ทชม. 2 เที่ยวบิน                        

และ ทหญ. 4 เที่ยวบิน 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับข้อมูล

ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

ไทยผ่านท่าอากาศยานของ 

ทอท. เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่าน

มา ซึ่งเป็นวันแรกของการยก  

เลิกระบบ Test & Go พบว่า

มีผู้ โดยสารรวม 20,606 คน 

แบ่งเป็นผู้ โดยสารชาวไทย 

3,290 คน และชาวต่างชาติ 

17,316 คน.  

เบรกมาตรการ3ต่อ1แก้ปมอาหารสัตว์
ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” เตรียม

ชง ครม.เคาะแนวทางแก้ปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ เบรกมาตรการ 3 ต่อ 1-     

เพิ่มโควตานำาเข้าข้าวโพดเป็น 

6 แสนตัน พร้อมลดภาษีเหลือ 

0% เป็นเวลา 3 เดือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                               

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็น                                  

ประธานการประชุมคณะกรรม 

การนโยบายและบริหารจัดการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) 

และคณะกรรมการนโยบายอา                                          

หาร ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประ 

ชุมได้มีมติในการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ โดยยกเว้นเงื่อนไขเดิมที่

กำาหนดไว้ว่า ในการนำาเข้าข้าว

สาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพด

ในประเทศ 3 ส่วน (มาตรการ 

3 ต่อ 1) เป็นการชั่วคราวก่อน 

ระหว่างเดือน พ.ค.-31 ก.ค.

2565

นอกจากนี้ที่ประชุมยัง

ได้อนุมัติเพิ่มโควตานำาเข้าข้าว                                 

โพด ภายใต้องค์การการค้าโลก                                

(WTO) จากเดิมให้องค์การคลัง                                  

สินค้า (อคส.) นำาเข้าไม่เกิน 

54,700 ตัน เป็นให้ อคส. และ

ผู้นำาเข้าทั่วไปนำาเข้าได้ปริมาณ 

600,000 ตัน ภายในเดือน 

พ.ค.-31 ก.ค.2565 พร้อมลด                                            

ภาษีนำาเข้าข้าวโพดจากอัตรา                                           

20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราว 

ในช่วง 3 เดือนนี้ และกระทรวง

พาณิชย์จะช่วยจัดการเจรจา

จับคู่ธุรกิจออนไลน์ เพื่อส่งเสริม

การนำาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

เมียนมา ให้เพียงพอในประเทศ

ในช่วง 3 เดือนนี้ด้วย

สำาหรับการนำาเข้าวัตถุ    

ดิบอาหารสัตว์ทั้ง 3 ช่องทาง 

ทั้งจากการผ่อนปรนมาตรการ 

3 ต่อ 1 การนำาเข้าภายใต้ 

WTO และการนำาเข้าจากประ                                       

เทศเพื่อนบ้าน กำาหนดปริมาณ

ไว้รวมกันจะต้องไม่เกิน 1,200,000 

ตัน ซึ่งรวมข้าวบาร์เลย์ด้วย 

และให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 

5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมิน

การผลดำาเนินการทั้งหมด โดย

สามารถเสนอให้ทบทวนหรือ

ปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อ

ความเหมาะสม

“คาดว่าจะมีการเสนอ

ให้ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี  

(ครม.) พิจารณาได้เร็วสุดวัน

ที่ 3 พ.ค. โดยต้องยอมรับความ

จริงว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์                                  

ปรับสูงขึ้น บางส่วนสูงกว่า

ในประเทศ จึงเป็นที่มาของ

การปรับลดภาษีนำาเข้าเพื่อให้                                     

ต้นทุนนำาเข้าไม่สูงเกินไป และ

เมื่อผู้ผลิตนำาเข้ามาแล้ว มี

ต้นทุนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้น

อยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการ                         

ค้ า ภ า ย ในจะนำ า ข้ อ มู ล ไ ป

วิเคราะห์และพิจารณาการปรับ 

ขึ้นราคาตามจริง” นายจุรินทร์                        

กล่าว.

ไทย โดยมีจำานวนถึง 40-50%                                  

ที่ตั้งใจขยายการลงทุนต่อใน

ประเทศไทย และอีก 30% ยัง

คงมีแผนการลงทุนเดิม เนื่อง 

จากมีความมั่นใจในโครงสร้าง

พื้นฐานหลักในพื้นที่อีอีซีที่เดิน

หน้าอย่างชัดเจน” นายวีริศ 

กล่าว

ปัจจุบัน กนอ.มีพื้นที่นิคม                              

อุตสาหกรรมประมาณ 180,082 

ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่นิคมอุตสาห 

กรรมดำาเนินการเองประมาณ 

37,724 ไร่ และเป็นพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนิน

งานประมาณ 142,358 ไร่ มี

พื้นที่ขายและให้เช่าประมาณ 

118,667 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ขาย/

ให้เช่าแล้วประมาณ 92,174 

ไร่ และยังคงมีพื้นที่คงเหลือ

สำาหรับขาย/ให้เช่าอีกประมาณ 

26,493 ไร่ มีมูลค่าการลงทุน

สะสมประมาณ 5.51 ล้านล้าน                                              

บาท มีโรงงานในนิคมอุตสาห 

กรรมประมาณ 5,098 โรง และ

มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นประ 

มาณ 907,172 คน.
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ารเมืองกรุ่นๆ รุมๆ สุมตัว ปีหน้าอายุรัฐบาลชุดนี้หมด

เทอมลง การเลือกตั้งทั่วไทยจะตามมา พรรคการเมือง

คึกคัก เปิดตัวกันอุตลุด หลายคนจึงพบเพื่อนฝูง อยู่

พรรคโน้น พรรคนี้ จากที่ไม่ค่อยเจอกัน ก็จะเจอกันบ่อยขึ้น 

ตามสื่อของการหาเสียง 

มี่-โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ลูกไม้หล่นใต้ต้นของ “จินตนา” 

อดีตผู้บริหารมือดีค่ายสหพัฒน์ ซึ่งเธอเคยดูแลผลิตภัณฑ์สาย

การเมือง

ก

เครื่องสำาอาง ตั้งแต่ยุค “เพียช”  จนถึง 

“บีเอสซี” 

ได้รบัความวางใจจากผู้บริหารระดับ

สูง จึงน่าจะเป็นสายสัมพันธ์ที่โยงมาถึงรุ่น

ลูกสาว ให้เดินเข้าเวทีการเมือง เป็นคนรุ่น

หนุ่มสาว ที่เป็นความหวังของบ้านเมือง

เธอรับตำาแหน่งเป็น “กรรมการ

บริหาร” ของพรรคสร้างอนาคตไทย ที่ชู 

“สมคิด” เป็นแคนดิเดต “นายกฯ” พลิก

ปูม มามองเธอกันหน่อยซิ น่าสนใจไม่

น้อยเลยนะ 

จบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์จาก

ธรรมศาสตร์ ตามด้วยเรียนโทด้าน                                                       

โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน จากพระจอม 

เกล้าธนบุรี รับงานธุรกิจโรงพิมพ์       

ทำาหนังสือจากบิดา-เป็นศิษย์เอก

ของท่านพุทธทาสภิกขุ 

ทำางานได้ดีจนก้าวขึ้นเป็น

นายกสมาคมผู้จัดจำาหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์

หนังสือในยุคก่อนโควิด-19 สร้าง

สถิติคนเดินงานนับล้านคน ถูกใจ

หนอนหนังสือยิ่งนัก

ยอมรับว่าธุรกิจคนทำา

หนังสือ แม้จะใจรัก แต่ไม่ทำา                                             

เงิน เป็นงานช่วยสร้างภูมิปัญญา

ให้คนไทย จึงประคองใจกันเรื่อย

มา

จำาแม่นว่าในวันที่เธอก้าว

ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย วันนั้น

• ได้ชื่อว่าดูแลสุขภาพดีที่สุดคนหนึ่ง แต่วันนี้เพื่อนๆ  

เห็น  ปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า 

จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน) ไปไหนมาไหนต้องนั่งรถเข็น ก็ให้รู้สึก

แปลกใจ สืบเสาะได้ความว่า “หมดนวดแผนไทย” มือโปรรีดเส้น

ที่เปรี๊ยะได้สะใจ แต่เพราะไม่ได้เจอมือหมอมานาน 2 ปีตั้งแต่

โควิดอาละวาด เลยเกิดอาการเดี้ยง!! ต้องหันไปหาหมอแผน

ปัจจุบันเยียวยา ...• 

• ตอกย้ำาความเชื่อว่า “คนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะ” 

เพราะถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าวินาทีที่ แม๊ก-ภสุ วชิร

พงศ์  คุกเข่าขอว่าที่เจ้าสาว หลุยส์ เตชะอุบล แต่งงานเสียอีก 

เนื่องจากทั้งคู่อาศัยอยู่คอนโดฯ เดียวกันมานานกว่า 7 ปี แต่ไม่

เคยเจอกันเลย จวบจนกระทั่งมีโอกาสมาปรึกษากันทางธุรกิจ 

จึงได้สานสัมพันธ์รักอันโรแมนติกและเริ่มนับถอยหลัง ลั่นระฆัง

วิวาห์สละโสด ...•

• ยังเดินหน้าทำาธุรกิจที่อาจเป็นสื่อแบบดั้งเดิม แต่ยัง

ครองใจกลุ่มผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับตัวยง รศ.เกษมศานต์  โชติ

ชาครพันธุ ์ซีอีโอแห่ง อสมท ถือธงเข้าประมูลจนชนะการบริหาร

คลื่นวิทยุ 47 คลื่น ด้วยราคาเฉียดๆ ราคากลางที่ 500 ล้านบาท 

คู่แข่งน้อยราย และต้องทำางานแบบท้าทายยิ่งนัก ...• 

• วสันต์ อิทธิโรจนกุล  หัวเรือใหญ่และยังเป็นผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ไกลแห่ง บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO) สร้างผล

งานปีที่ผ่านมาได้อย่างสวยงาม ส่วนโค้งแรกของปีนี้แอบได้ยิน

แว่ว..แว่วมาว่าประทับใจผู้ถือหุ้นแน่นอน เพราะตุนออเดอร์ใน

มือล่วงหน้า 8 เดือน นี่แค่จุดเริ่มต้น!! ไพโอเนียร์ มอเตอร์ มี

โอกาสก้าวไปไกลกว่านี้ สตอรีดีๆ รออีกเพียบ ...• 

ณัฐ  วรา 

นึ่งในความเข้าใจผิดที่มักมีต่อผู้สูงอายุคือความเชื่อที่ว่า 

การนอนไม่หลับหรือนอนได้ไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น 

ทั้งที่ความจริงแล้ว ถึงแม้ว่าอายุจะมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่

ยังสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเข้าใจถึงการปรับ

ตัวและสุขอนามัยของการนอนที่ดี  

นพ.ชัยชนะ จรูญพิพัฒน์กุล จิตแพทย์ผู้สูงอายุ ศูนย์จิตรักษ์ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับ

ที่ถูกพบเมื่ออายุมากขึ้นคือ จำานวนชั่วโมงในการนอนลดลงเล็ก

น้อย มีการตื่นระหว่างคืนมากขึ้น แต่ยังสามารถกลับไปนอนต่อ

ได้ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ 

เช่น โรคประจำาตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอน การต้องตื่นมา

ปัสสาวะหรือทานยากลางดึก การทานยาบางชนิดที่มีผลต่อการนอน 

ยังดูเคว้งๆ ลูกสาวคนโตของบ้านจึงรับงานช่วยผ่อนเบา บิดาได้

พัก พบว่าเธอทำาได้ดี สมความภาคภูมิใจของบิดา 

เล่าว่าในชีวิตนี้ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักการเมือง 

ไม่ใช่จริต เลยสักนิด...

อะไร... ทำาเธอเปลี่ยนใจ??....... 

มีความเชื่อว่า หากคนรุ่นหนุ่มสาวไม่กระโดดเข้ามาช่วย

วาง ทำางานเชิงนโยบาย ย่อมไม่เกิดภาคปฏิบัติ แล้วจะเห็นโฉม

ใหม่ของบ้านเมืองได้อย่างไร 

อย่ากระนั้นเลย เมื่อมีจังหวะจึงต้องลงเวที โดยมีคนรุ่น

ใหญ่ช่วยประคับประคองกันในเบื้องต้นก่อน 

พร้อมแล้วกับชีวิตนับจากนี้ย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

ไม่แน่ เราอาจมีรัฐมนตรีหญิงขับเคลื่อนประเทศก็เป็นได้...... 

พระเจ้าเท่านั้น...ที่จะรู้...... 

ดาวเต็มฟ้า

บรรยากาศในบ้านพัก การไม่ได้รับแสงแดดในช่วงกลางวันที่เพียงพอ การ

ขาดกิจกรรมในช่วงกลางวัน เป็นต้น 

ผู้สูงอายุบางท่านอาจไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการนอนมาก่อน แต่

เมื่อร่างกายเปล่ียนแปลงตามวัย ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ดังท่ีกล่าวมาข้าง

ต้น หรือมีเหตุการณ์สำาคัญ หรือความเปล่ียนแปลงในชีวิตเกิดข้ึน ทำาให้

เกิดการนอนไม่หลับข้ึนมาคร้ังแรก หลังจากน้ันจึงเกิดความวิตกกังวลเก่ียว

กับการนอน เกิดความกลัว ความไม่สบายใจ ความตึงตัวของกล้ามเน้ือ 

ความเครียดท่ีต้องการนอนให้หลับในคืนน้ี ทำาให้สมองเกิดการเรียนรู้และ

จดจำาการนอนในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ผ่อนคลายและไม่สบายตัว ส่งผลให้เกิด

การนอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

คุณหมอระบุว่า โรคท่ีเกิดในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะส่งผลต่อการ

นอน หรือมีอาการนอนไม่หลับ เป็นอาการเร่ิมของโรค จำาเป็นต้องปรึกษา

แพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำาการรักษาต่อไป 

เช่น โรคทางเดินหายใจอุดก้ันขณะหลับ โรค

สมองเสื่อม โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรค

หลอดเลือดสมอง โรคกรดไหลย้อน ภาวะการ

นอนละเมอ กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข โรคซึม

เศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น นอกจากน้ีการ

นอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานยังส่งผลให้

เกิดความเครียด อาการอ่อนเพลียระหว่างวัน 

อารมณ์หงุดหงิดง่าย และไม่สดชื่น อีกท้ังยัง

ส่งผลต่อความจำา ทำาให้ความจำาแย่ลงและมี

ความเส่ียงในการหกล้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจกลาย

เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงตามมาได้หากไม่ได้รับ

การรักษาท่ีเหมาะสม 

เคล็ดลับในการนอนเพื่อเพิ่มสุข

อนามัยในการนอนที่ดี ควรกำาหนดเวลาเข้า

นอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุก

วัน ทำากิจกรรมผ่อนคลายเป็นเวลาประมาณ 

1-2 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอน เช่น อ่าน

หนังสือ อาบน้ำาอุ่น จัดเตรียมเสื้อผ้า จัด

ของใช้ส่วนตัว สวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่หาก

นอนไม่หลับไม่ควรนอนบนเตียงต่อ ควรลุก

ขึ้นมาทำากิจกรรมที่เบาและผ่อนคลาย เมื่อ

รู้สึกง่วงอีกครั้งจึงกลับไปนอนต่อ ผู้สูงอายุ

ไม่ควรนอนหรืองีบในเวลากลางวัน แต่

หากฝืนไม่ได้แนะนำาให้งีบกลางวันได้ 10-15 นาทีในช่วง 8 ชั่วโมงแรก

หลังตื่นนอน ออกกำาลังกายเป็นประจำาสม่ำาเสมอ โดยงดออกกำาลังกาย

ในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอน งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน 

เช่น ชา กาแฟ น้ำาอัดลม เป็นต้น หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอน ไม่ควรรับประทานยานอน

หลับโดยไม่ได้พบจิตแพทย์ผู้ชำานาญการ เนื่องจากยาจะส่งผลเสียต่อสมอง 

ความจำาแย่ลง การติดยา การดื้อยา การพลัดตกหกล้ม การเกิดอุบัติเหตุ 

และการบดบังอาการของโรคอันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะนอนไม่หลับขึ้นได้  

“หากมีปัญหาการนอนควรพบแพทย์ โดยเร็ว ไม่ควรรอให้

เกิดปัญหาเป็นระยะเวลานาน เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

ต่างๆ ตามมา อีกทั้งโรคหรือภาวะที่เป็นสาเหตุจะไม่ได้รับการแก้ไข” 

นพ.ชัยชนะกล่าวสรุป. 

ห
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อายุที่เพิ่มขึ้นกับปัญหาการนอน 

สุขภาวะผู้สูงวัยที่ ไม่ควรมองข้าม

งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา ประชาชนไทยจะต้องรับภาระ

เพิ่มขึ้นกับราคาน้ำามันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ำามัน

ดีเซลที่มีราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันราคา

หน้าสถานีบริการน้ำามัน (ปั๊ม) อยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อลิตร 

เป็นการขยับขึ้นครั้งแรกจากที่ตรึงไว้ที่ 30 บาทต่อลิตรเป็นเวลาหลาย

เดือน ปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำามันตลาดโลกนั้นเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งกระทบต่อ

ราคาขายปลีกทั้งในตลาดสิงคโปร์ที่ประเทศไทยใช้อ้างอิงอยู่ โดยราคา

น้ำามันดิบตลาดโลกยังคงทรงตัวระดับสูงโดยเฉพาะดีเซลจะอยู่ในระดับ 

140-150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่รับมือได้ยาก 

ขณะที่ประเทศไทยมีกลไกของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่เดิมได้

เก็บเงินจากการเติมน้ำามันต่อลิตรเข้าไว้ในกองทุน เพื่อนำามาใช้ดูแล

ราคาพลังงานหากเกิดเหตุการณ์ผันผวนหรือจะกระทบต่อประชาชน 

และที่ผ่านมาเงินของกองทุนก็ถูกดึงมาใช้ โดยรัฐบาลนำาเงินกองทุน

น้ำามันจากบัญชีน้ำามันเชื้อเพลิงบางส่วนมาอุดหนุนให้กับราคาก๊าซหุง

ต้ม (แอลพีจี) เพื่อตรึงราคาขายปลีกไว้นานกว่า 2 ปี เพื่อไม่ให้กระทบ

ต่อค่าครองชีพประชาชน โดยเป็นการโยกเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด

ซึ่งมีการนำามาใช้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน และปัจจุบันเมื่อเกิด

วิกฤตกับราคาน้ำามัน เงินที่ถูกดึงไปนั้นก็ยังถูกใช้อยู่ต่อเนื่อง แต่ก็

จำาเป็นต้องนำาเงินมาอุดหนุนราคาน้ำามันเพิ่มเติมด้วย 

จนทำาให้สุดท้ายแล้วมีการดึงเงินจากกองทุนน้ำามันไปอุดหนุน

ราคาพลังงานแล้วติดลบกว่า 50,000 ล้านบาท จึงเป็นเหตุทำาให้เกิด

วิกฤตทางด้านพลังงานอย่างแท้จริงกับประเทศไทย เนื่องจากภาระ

ที่กองทุนดูแลอยู่หนักเกินกว่าจะอั้นไหว แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะออก

มาตรการต่างๆ มาอุดหนุนและเยียวยาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ

สั่งการให้เอกชนผู้ค้าน้ำามันลดการจัดเก็บค่าการตลาดลง ลดการจัด

เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามัน ส่งผลให้มีแต่เงินไหลออก รวมไปถึงลดการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

เมื่อภาระกองทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับสถานการณ์

ราคาพลังงานโลกที่ยังไม่มีทีท่าจะผ่อนคลาย จึงเป็นเหตุให้การประชุม

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 

เม.ย.2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำามันดีเซลตั้งแต่วัน

ที่ 1 พ.ค.2565 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร เพื่อให้สะท้อนราคา

จริงตามตลาดโลก และลดภาระของกองทุนน้ำามัน รวมถึงปรับเพดาน

ราคาน้ำามันดีเซลให้เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาทต่อลิตร โดยจะมีการพิจารณา

ปรับเพิ่มในช่วง 7 วัน หากสถานการณ์ราคาโลกยังไม่ลดลงก็จำาเป็น

ต้องปรับเพิ่ม 1 บาทต่อลิตร แต่ไม่ให้เกินเพดานใหม่ที่กำาหนดไว้ 

ทั้งนี้ต้องทำาความเข้าใจก่อนว่า หากไม่มีการอุดหนุนจาก

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ราคาน้ำามันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 40 บาท/

ลิตร ซึ่งจากคำาสั่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น

ประธานนั้น ได้มีการสั่งให้เข้าไปดูแลและอุดหนุนราคาน้ำามันครึ่งหนึ่ง 

จึงทำาให้ในช่วงแรกปรับเพิ่มเป็น 2 บาทต่อลิตร ซึ่งหากในแต่ละรอบ

สัปดาห์หากราคาน้ำามันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงิน

อุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามความการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาน้ำามันต่อไป  

ขณะเดียวกันในส่วนของน้ำามันดีเซลเกรดพรีเมียมก็จะทยอย

ปรับลดการชดเชยลงเช่นกัน โดยจะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์

ละ 2 บาท และมีเป้าหมายจะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

สำาหรับน้ำามันดีเซลพรีเมียมลิตรละ 1 บาท นอกจากนี้ กบน.ยังได้

พิจารณาการปรับลดการชดเชยในกลุ่มน้ำามันเบนซิน E85 โดยจะปรับ

ลดการชดเชยจากกองทุนน้ำามันลงสัปดาห์ละ 1 บาท จากในปัจจุบันที่

อุดหนุนอยู่ที่ 3.53 บาท/ลิตร โดยมีเป้าหมายให้มีการอุดหนุนที่ 0.53 

บาทต่อลิตร ซึ่งมีผลไปแล้วในวันที่ 1 พ.ค. เช่นเดียวกัน 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ราคาน้ำามันดิบดูไบทั้งปี 2565 ใกล้

เคียง 100 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล จะทำาให้ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปตลาด

สิงคโปร์ทรงตัวระดับ 130-140 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ถือว่าเป็นอัตรา

ที่สูง แต่กระทรวงพลังงานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำามันตลาดโลก

อย่างใกล้ชิด จึงได้มีการค่อยๆ ขยับราคาขึ้นเป็นรายสัปดาห์ รวมถึง

ได้หารือกับ  บมจ.ปตท. เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง โดยด้านสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เองก็ยัง

ดำาเนินกลไกการกู้เงินจากสถาบันการเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 

วงเงินรวม 30,000 ล้านบาทอยู่ โดยปัจจุบันมีสถาบันการเงินเข้ามา

ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการประเมินต่างๆ  

ส่วนมาตรการช่วยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ ครม.เห็นชอบ คือ

ช่วยเหลือในการน้ำามันกลุ่มเบนซิน ในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย  50% ไม่

เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 

เดือน พ.ค.-ก.ค. ทางกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้เผยแพร่

ข้อมูลในเว็บไซต์ ระบุว่าโครงการนี้ใช้ชื่อว่า “วินเซฟ” ผู้

มีสิทธิเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียน

กับกรมการขนส่งทางบก 106,655 ราย (ข้อมูลภายในวัน

ที่ 22 มี.ค.2565) โดยการลดราคาจะผ่านปั๊มน้ำามันที่เข้า

ร่วมโครงการ ที่มีแบนเนอร์ “วินเซฟ”  

ในขณะที่วินมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบและกดยืนยัน

สิทธิได้ที่แอป “เป๋าตัง” แล้วกดแบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ” 

และใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” และต้องมีการเติมเงินใน 

G-Wallet โดยภาครัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/วัน 

ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 50% โดยให้ยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่ 5 พ.ค. 

และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 8 พ.ค.นี้  

แต่ต้องยอมรับว่าการขึ้นราคาของน้ำามันดีเซลนั้น 

ส่งผลกระทบในบางกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มโล

จิสติกส์ หรือขนส่งที่ยังจำาเป็นต้องใช้รถยนต์อยู่ โดยนาย

อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการขนส่งจะมีการ

ปรับขึ้นค่าขนส่ง 15-20% หลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการ

ตรึงราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และจะ

ทยอยปรับราคาน้ำามันดีเซลขึ้นแบบขั้นบันไดแทน ซึ่ง

ราคาดีเซลที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 บาท/ลิตร จะส่งผลให้ค่า

ขนส่งเพิ่มขึ้น 3% และส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าของ

ผู้ผลิตต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วยอย่างน้อย 20% ขณะ

ที่จุดคุ้มทุนของค่าขนส่งราคาน้ำามันดีเซลควรอยู่ที่ 25 

บาท/ลิตร 

“ผู้ประกอบการขนส่งเตรียมปรับค่าขนส่งทั่ว

ประเทศขึ้นขั้นต่ำา 15% หรืออาจมากกว่า 20% ตาม

กลไกตลาดเพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ำามันที่สูงขึ้นอย่าง

แท้จริง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป หลังรัฐบาลยกเลิก

มาตรการตรึงราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/

ลิตร โดยจะทยอยปรับราคาน้ำามันดีเซลขึ้นแบบขั้นบันได

เริ่มจาก 32 บาท/ลิตร และเป็น 35 บาท/ลิตร ซึ่งคงต้องประเมิน

สถานการณ์อีกครั้งว่า หลังดีเซลปรับขึ้นเกิน 30 บาท/ลิตรไปแล้ว ผู้

ประกอบการรถบรรทุกจะมีการปรับแผนอย่างไร และหากผู้ผลิต

ไม่ยอมรับการปรับขึ้นค่าขนส่ง ผู้ประกอบการรถบรรทุกอาจจะใช้

มาตรการหยุดวิ่งรถบรรทุกบางส่วนก็เป็นได้” นายอภิชาติกล่าว 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถบรรทุกได้แบกภาระต้นทุนราคา

น้ำามันไว้สูงมาก แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือ

เพิ่มเติม ผู้ประกอบการก็มีความจำาเป็นต้องปรับราคาค่าขนส่งขึ้น เพื่อ

ความอยู่รอด  

ด้าน นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้

ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า ในฐานะ

ที่ดำาเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การที่รัฐต้องปรับขึ้นราคาดีเซล 1 พ.ค.นี้ 

เพื่อลดภาระกองทุนน้ำามันลง ขอให้พิจารณาปรับขึ้นแบบขั้นบันได 

โดยให้แต่ละครั้งปรับให้น้อยสุดเท่าที่จะดำาเนินการได้ โดยหากปรับ

ขึ้น 1-2 บาทต่อลิตร ก็จะกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันการทยอย

ปรับขึ้นควรคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจในการวางแผนด้วย โดยขอให้

พิจารณาเป็นรายไตรมาสแทนที่จะเป็นรายเดือน  

 “ราคาดีเซลที่รัฐบาลตรึงไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรโดยใช้เงิน

กองทุนน้ำามันอุดหนุนราว 10.50 บาทต่อลิตรนั้น หากรัฐจะลดการ

อุดหนุนเหลือ 50% ก็เข้าใจได้ เพราะภาระการอุดหนุนที่สูงขึ้น และ

หากพิจารณาจากราคาหน้าโรงกลั่นเองก็อยู่ที่ 32.61 บาทต่อลิตร ก็

จะเห็นว่าสูงกว่าราคาขายปลีกที่ตรึงไว้ แต่การขึ้นหากถามเอกชนก็ไม่

อยากให้ขึ้นอยู่แล้วถ้าเลือกได้ แต่หากรัฐไม่มีทางเลือกต้องปรับขึ้นก็

ขอให้พิจารณาการขึ้นดีเซลแบบขั้นบันได โดยขึ้นครั้งละ 1-2 บาทต่อ

ลิตร” นายธนิตกล่าว  

ขณะเดียวกันทางรัฐบาลเองก็วิ่งวุ่นที่จะหาทางเยียวยา

สถานการณ์ โดยนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการ สกนช. กล่าวว่า 

ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง มาตรา 55 ซึ่ง

เป็นบทเฉพาะกาล ระบุให้กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต้องทยอยยกเลิกการ

ชดเชยราคาน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะ

เวลา 3 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งตามกฎหมายจะ

ต้องยกเลิกการชดเชยในเดือน ก.ย.2565 แต่กฎหมายได้เปิดช่องไว้ว่า 

หากมีความจำาเป็น หรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความเดือดร้อนของ

ประชาชนสามารถขยายระยะเวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้อีก 2 ครั้ง 

ครั้งละ 2 ปี หรือสามารถเลื่อนแผนดังกล่าวไปได้ถึงปี 2569 

 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญ ทั้งปัญหา

การระบาดของโรคโควิด และวิกฤตราคาน้ำามันในตลาดโลกที่ผันผวน

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และยังต้อง

คำานึงถึงการปรับตัวของภาคการเกษตรที่ปลูกพืชพลังงานที่ใช้ในการ

ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ประกอบด้วย สกนช.จึงได้เร่งจัดเก็บข้อมูลเอทา

นอลเพื่อนำามาประกอบการจัดทำาแผนขยายเวลาลดการชดเชยน้ำามัน

เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของไบโอ

ดีเซลแล้ว และล่าสุดครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในส่วนของเอทา

นอลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำามาผสมเป็นน้ำามันเบนซิน 

“สกนช.จะเร่งสรุปข้อมูลที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่สำารวจนำา

มาปรับใช้และเตรียมจัดทำาแผนขอขยายการชดเชยให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป ซึ่งตามขั้นตอนจะนำาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป” นายวิศักดิ์กล่าว 

ขณะเดียวกันยังจำาเป็นต้องศึกษาแนวทางรองรับหากจะต้อง

ยกเลิกการชดเชยในอนาคต เนื่องจากราคาในปัจจุบันเริ่มสูงมากขึ้น 

หากนำามาผสมในน้ำามันเชื้อเพลิงอาจจะกระทบกับราคาขายปลีก ทั้งนี้จึง

จำาเป็นต้องหาตลาดใหม่ๆ เพื่อระบายสต๊อกผลผลิตจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ทั้งไบโอดีเซล (B100) และเอทานอล รวมถึงนำาผลผลิตจากทั้งอ้อยและ

ปาล์มไปสนับสนุนการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเวชภัณฑ์ เครื่อง

สำาอาง และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19 โดยเบื้องต้นใน

ช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการได้นำาผลผลิตของเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้งาน

อย่างอื่นแล้ว รวมถึงนำาไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อรับกับเทรนด์การใช้

รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะเข้ามาแทนที่รถใช้น้ำามันมากขึ้น 

นายวิศักดิ์กล่าวว่า สำาหรับประมาณการสภาพคล่องกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ประจำาเดือน เม.ย.2565 มีรายจ่ายประมาณเดือนละ 

22,242 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายน้ำามันเดือนละ 20,779 ล้านบาท 

และรายจ่ายก๊าซ LPG เดือนละ 2,174 ล้านบาท ประมาณการฐานะ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 เม.ย.2565 ติดลบ 56,278 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 24,302 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ 

LPG ติดลบ 31,976 ล้านบาท.

ลดบทบาทกองทุนน้ำามัน สุดทางอุ้มราคาพลังงาน

ตั้
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘บิ๊กแนต’ หวังไทยคว้าตั๋วลุย อชก.ที่จีน

กรุงเทพฯ • “บิ๊กแนต” นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายก

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์

ฮอกกี้แห่งเอเชีย เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก

สหพันธ์ฮอกกี้แห่งเอเชียมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันฮอกกี้ชายเอเชียนเกมส์ รอบคัดเลือก เพื่อเฟ้นหาอีก 

6 ประเทศเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ “หางโจว

เกมส์” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

จีน ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายนปีนี้ โดยในการคัดเลือกใน

ครั้งนี้มีชาติส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ประเทศ มีไทยเจ้า

ภาพ, โอมาน, ฮ่องกง, คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน, บังกลาเทศ, 

ศรีลังกา, สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย กำาหนดแข่งวันที่ 6-15 

พ.ค.นี้ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก นายกองเอกชัย 

ภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับการคัดเลือกฮอกกี้

เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทางสหพันธ์ ได้กำาหนดการแบ่งสายเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยสายเอ มีโอมาน, ไทยแลนด์, ฮ่องกง, อุซเบ 

กิสถาน และคาซัคสถาน ส่วนสายบี มีบังกลาเทศ, ศรีลังกา, 

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จะคัดเลือกเอา 6 ชาติไปแข่งขันกับ 6 

ชาติที่ได้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจีนเจ้าภาพ, อินเดีย, ญี่ปุ่น, 

ปากีสถาน, มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ในด้านความพร้อมของ

ไทยนั้นตอนนี้ ได้เตรียมการทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย ได้มีการทำา

เรื่องกับทางจังหวัดปทุมธานีและทางสาธารณสุขในมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นักกีฬาทุกชาติต้องมีการ

ตรวจ PCR หรือ ATK ในตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อ

เป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากนักกีฬาทั้ง 9 ชาติ” 

สำาหรับความหวังของทีมไทยนั้นหวังจะให้ติดเป็น 1 ใน 6 ทีม

สุดท้ายเพื่อจะได้สิทธิ์ไปเล่นเอเชียนเกมส์ที่จีน หลังจากที่ทีม

ฮอกกี้สาวไทยได้สิทธิ์ไปแข่งขันเป็น 1 ใน 6 ทีมเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ด้านโปรแกรมแข่งขันวันแรก 6 พ.ค. เวลา 14.00 น. 

อุซเบกิสถาน พบ ฮ่องกง และเวลา 16.00 น. ไทยลงนัดแรก

พบคาซัคสถาน” นายกองเอกชัยภักดิ์กล่าวทิ้งท้าย 

ยิมฯ ดึงพี่สอนน้องซีเกมส์ฟันธงทอง

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ สมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 

มีทั้งสิ้น 22 คน แบ่งเป็นนักกีฬายิมศิลป์ชาย 3 คน ได้แก่ 

ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, ปุญญพัฒน์ บุญ

ปถัมภ์ / ยิมนาสติกศิลป์หญิง 3 คน น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน, 

น.ส.สีน้ำา รักษ์ภู, น.ส.ธารธิดา โซเฟีย ริคแคร์ (ลูกครึ่งไทย-

เยอรมัน) / ยิมนาสติกลีลา 9 คน “ปอปอ” น.ส.พิยดา พีร

มธุกร, น.ส.ลักษิกา เกียรติถาวรชัย และ น.ส.ดลพร ชุ่มชู

จันทร์, น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง, น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำารง, 

น.ส.ชลธิชากร จรรย์ โกมล, น.ส.สุพิชชา ปิ่นฝั้น, น.ส.ณวิตา 

วิบูลย์ธีรวุฒิ, น.ส.ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา / ยิมนาสติกแอ

โรบิก 7 คน ณัฐวุฒิ พิมพา, พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, ชนก

พล เจียมสุขใจ, น.ส.ชวิศา อินทกุล, น.ส.สุภัสสร วัชราภรณ์, 

น.ส.ไอรดา ปานท้าว และ น.ส.ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์ ล่าสุด

สมาคมได้จัดกิจกรรม “หลอมดวงใจ ส่งนักกีฬายิมนาสติกไทย

สู้ศึกซีเกมส์” ที่ศูนย์ฝึกยิมนาสติกแห่งชาติ ในซอยเพชรเกษม 

81 ด้วยการเชิญอดีตนักกีฬาทีมชาติ อมรเทพ แววแสง, ฐิติ

พงษ์ สุขดี และ น.ส.ปิยรัตน์ ธนพัฒน์ แดนเซอร์สาวทีมงาน

ของ “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ 

พร้อมให้กำาลังใจนักกีฬาชุดซีเกมส์ทั้ง 22 คน เป็นเวลา 2 

ชั่วโมงเต็ม เสร็จแล้วได้จัดให้นักกีฬาในแต่ละประเภท ทั้ง

ยิมนาสติกศิลป์ชาย-หญิง, ยิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติก

ลีลา ลงสนามทดสอบความสามารถ เป็นเสมือนจำาลองการ

แข่งขันจริงที่ประเทศเวียดนาม โดยมีกองเชียร์ให้กำาลังใจอยู่

ข้างสนาม เป็นการประเมินความสามารถของแต่ละคน โดย 

น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคม กล่าวว่า จากการที่

นักกีฬายิมอดีตทีมชาติรุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์และ

แนะนำารุ่นน้องสร้างความอบอุ่นและเพิ่มแรงฮึกเหิมให้กับทุก

คนในการล่าเหรียญทองได้อย่างดี ยิ่งได้เห็นทุกคนทดสอบ

ความสามารถก่อนการแข่งขันแบบจำาลอง ยิ่งทำาให้มั่นใจว่า

ซีเกมส์ครั้งนี้มีเหรียญทอง 100 เปอร์เซ็นต์.

กรุงเทพฯ • “เจ็ท” ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช ตั้งเป้านำาสิ่งที่ ได้มา

จากโปรตุเกสช่วยทีมชาติไทย ในศึกซีเกมส์ที่เวียดนามให้ได้มาก

ที่สุด สำาหรับชยพิพัฒน์ ปัจจุบันค้าแข้งให้กับเอสโตริลในประเทศ

โปรตุเกส ก่อนจะถูกเรียกตัวมาเล่นทีมชาติไทยครั้งแรกลุยศึกซีเกมส์

ที่เวียดนาม

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้ส่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ล่าสุด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. สมาคมได้เปิดเผยรายชื่อนักเตะชุดซีเกมส์ พร้อม

เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมทันที โดย 1 ใน 20 นักเตะนั้น ชยพิพัฒน์ สุพรรณ

เภสัช นักเตะวัย 20 ปี ที่ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรเอสโตริล ใน

โปรตุเกส ติดทีมในตำาแหน่งแดนกลางด้วย

โดย “เจ็ท” ชยพิพัฒน์ เปิดเผยว่า “ผมภูมิใจมากที่ได้มาเล่น

ทีมชาติไทย หลังจากที่เจอปัญหาเรื่องเอกสารมากมาย ทำาให้การเดิน

ทางมันลำาบากในช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยได้รับการติดต่อ ตั้งแต่รุ่นอายุไม่

เกิน 19 ปี รวมถึงรอบคัดเลือกที่มองโกเลียและดูไบคัพ” ชยพิพัฒน์

กล่าว

“ที่ผ่านมาผมก็ได้เล่นกับทีมบีของเอสโตริล ผมเพิ่งอายุ 21 ปี 

เจ็ทขอนำ�วิช�จ�กโปรตุเกสช่วยช้�งศึก

วอชิงตัน • จอร์แดน พูล การ์ดสำารองลงมาโชว์ผลงาน 31 คะแนน, 

9 รีบาวด์ และ 8 แอสซิสต์ พาโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส บุกไปเฉือน

ชนะ เมมฟิส กริซซ์ลียส์ 117-116 ในเกมเปิดซีรีส์ที่เดรย์มอนด์ กรีน 

ของวอร์ริเออร์สโดนไล่ออก ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อ

วันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา

เคลย์ ธอมป์สัน ชู้ต 3 แต้มสำาคัญในช่วง 36.6 วินาทีสุดท้าย

ของเกม และเกมรับของ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส สามารถหยุด

ยั้งเพลย์เมกเกอร์ของเมมฟิส กริซซ์ลียส์ อย่าง จา โมแรนต์ ได้ถึง 2 

ครั้งในช่วงวินาทีสุดท้าย

“เป็นชัยชนะที่สำาคัญมากสำาหรับการออกสตาร์ทซีรีส์ ตอนนี้

เราได้เปรียบ เนื่องจากออกมาชนะนอกบ้านได้” สตีเฟน เคอร์รี การ์ด

ของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส กล่าว “และตอนนี้เราพร้อมแล้ว

สำาหรับเกมที่ 2 ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการชัยชนะอีก”

ซีรีส์เพลย์ออฟรอบ 2 ของฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งจะ

เล่นกันในระบบดีที่สุดใน 7 เกม โดยเกมที่ 2 ของซีรีส์ยังคงเล่นกันที่

เมมฟิสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้า

วันพุธตามเวลาในประเทศไทย

อีกเกมเป็นเกมเปิดซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่งอีสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ ยานนิส อันเตโตคูมโป ดาวเด่นของมิลวอกีทำาสถิติ 

“ทริปเปิล-ดับเบิล” 24 คะแนน, 13 รีบาวด์ และ 12 แอสซิสต์ พา 

“แชมป์เก่า” บักส์ บุกไปชนะ บอสตัน เซลติกส์ 101-89

เกมที่เมมฟิสนั้น สตีเฟน เคอร์รี ทำาไป 24 คะแนน ให้ โกลเดน

สเตท วอร์ริเออร์ส ขณะที่ แอนดรูว์ วิกกินส์ ได้ไป 17 คะแนน และ

ธอมป์สันกดไป 15 คะแนน

ฝั่งเจ้าบ้าน เมมฟิส กริซซ์ลียส์ นั้น โมแรนต์ทำาไป 34 คะแนน, 

10 แอสซิสต์ และ 9 รีบาวด์ และจาเรน แจ็กสัน จบเกมด้วยสถิติ 33 

คะแนน และ 10 รีบาวด์

สถานการณ์ของวอร์ริเออร์สทำาท่าจะลำาบากเมื่อ เดรย์มอนด์ 

กรีน สตาร์เกมรับของโกลเดนสเตทยุคคว้าแชมป์เมื่อปี 2015, 2017 

และ 2018 ถูกไล่ออกในควอร์เตอร์ 2 เนื่องจากการทำาฟาวล์อย่างน่า

เกลียดใส่ แบรนดอน คลาร์ก แต่พวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้

“นี่เป็นชัยชนะที่ถือว่าใหญ่มากสำาหรับพวกเรา โดยเฉพาะอย่าง

วอร์ริเออร์สเฉือนเมมฟิส/บักส์อัดเซลติกส์

คือเป้าหมายของผม และเป็นสิ่งที่ผมต้องการ ส่วนเรื่องอนาคตในก้าว

ต่อๆ ไปก็อยู่ที่ตัวผม ที่จะโชว์ฟอร์ม ณ ปัจจุบันออกมาดีแค่ไหน และ

ก็เคารพการตัดสินใจของโค้ชที่จะให้ โอกาสกับตัวผม”

ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่ประเทศเวียดนาม อยู่กลุ่มบี ร่วมกับมาเลซีย กัมพูชา, สปป.ลาว 

และสิงคโปร์ โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน ตรวง สเตเดียม ในเมืองนัม

ดินห์ มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

นัดแรก ไทย พบ มาเลเซีย เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 7 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง PPTV HD

นัดที่ 2 ไทย พบ สิงคโปร์ เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 9 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง MCOT HD30

นัดที่ 3 กัมพูชา พบ ไทย เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 14 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง GMM 25  

นัดที่ 4 สปป.ลาว พบ ไทย เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 16 

พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง 7 HD

รอบรองชนะเลิศ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่สนามหมีดิญ 

กรุงฮานอย และรอบชิงเหรียญทอง-ทองแดง : วันที่ 22 พฤษภาคม 

2565 ที่สนามหมีดิญ กรุงฮานอย.

รูป 01

รูป 02 

“เยาวชนที่เคยก้าวพลาด” โดยใช้กีฬาเป็นแนวทางในการกลับคืนสู่สังคม

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแบดมินตันก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มี

บทบาทเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้มาตลอด

“ส่วนหนึ่งของนิทรรศการจะเปิดพื้นที่ให้ “ผู้พ้นโทษ” ที่มีความ

สามารถในการวาดภาพ ได้นำาภาพวาดนักกีฬาแบดมินตันทั้งนักกีฬา

ทีมชาติไทยและชาติต่างๆ มาจัดแสดง ร่วมไปกับการจัดทำาโปสการ์ด

ภาพวาดของนักกีฬาแบดมินตันพร้อมข้อความสร้างแรงบันดาลใจของ

นักกีฬาด้วย และในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 น. ปัทมาและ

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “เมย์” รัชนก อินทนนท์, “หมิว” พรปวีณ์ 

และต้องการลงสนามต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุด

จากการได้สัมผัสเกม”

“การได้มาปรับตัวที่ไทยก่อนก็เป็นเรื่องดีครับ เพราะที่นี่อากาศ

ร้อนมาก ยิ่งในช่วงนี้แตกต่างกับที่โปรตุเกสพอสมควร ตอนนี้ก็ยังต้อง

ปรับตัวอยู่ และพยายามทำาให้มันพร้อมเต็มที่”

“ส่วนการได้ไปเล่นที่โปรตุเกส มันก็มีรายละเอียดแตกต่างจาก

ที่ไทย ผมจะพยายามนำาตรงนั้นมาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับทีม

ชาติไทย”

“ส่วนเรื่องตำาแหน่ง ผมพร้อมที่จะทำาตามแท็กติกของโค้ชทุก

อย่าง ตามที่โค้ชเห็นว่าเหมาะสม เพราะผมพร้อมที่จะช่วยทีมอย่าง

เต็มที่ครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการของโค้ชที่มองมาดูตัวเรา”

“ผมเป็นคนไทยแท้ๆ แต่ได้ โอกาสไปโปรตุเกสตอนอายุ 14 ปี 

ผมได้ไปเล่นรายการของบาเยิร์น มิวนิก และมีเอเยนต์ติดต่อให้ไป

ลองเล่นที่โปรตุเกส และได้ไปอยู่กับบรากา และได้สัญญากับทีมเป็น

เวลา 4 ปี ก่อนที่จะย้ายมาเอสโตริล”

“นี่เป็นการรับใช้ทีมชาติไทยครั้งแรกอยากทำาให้เต็มที่ อยาก

คว้าเหรียญทอง เพราะผมชื่นชอบบรรยากาศของความสำาเร็จ จากที่

เคยสัมผัสกับเอสโตริลมา ผมจะพยายามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ นี่

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดพื้นที่ให้ “ผู้พ้น

โทษ” จัดการแสดงนิทรรศการ “ความงามของโอกาส” ที่อิมแพ็ค อารี

น่า เมืองทองธานี ระหว่างการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก 2 ศึกใหญ่

ในไทย พ.ค.นี้ นำาผลงานทางศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่เคยก้าว

พลาดต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำา โดยผ่านงานของศิลปินหลากหลายสาขา 

ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด และงาน สตรีทอาร์ต (street art) “เมย์” รัชนก 

อินทนนท์ นำาทีมแบดมินตันสาวไทยเข้าชมนิทรรศการด้วย 11 พ.ค.นี้ 

เวลา 13.00 น.

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) 

และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เปิดเผยว่า ในช่วงของการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีม

หญิงชิงแชมป์โลก “โททาลเอนเนอร์ยีส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ คัพ 

ไฟนอลส์ 2022” ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2565 และการแข่งขัน

รายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022” ระหว่างวันที่ 

17-22 พฤษภาคม 2565 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่จะมีนักกีฬา

แบดมินตันระดับชั้นนำาของโลกเข้าร่วมการแข่งขันคับคั่ง รวมถึงนักกีฬา

แบดมินตันทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง 

ในโอกาสนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้ประสาน

งานกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ 

TIJ เพื่อเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งในอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ให้ทาง TIJ 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลักดันประเด็นการให้ โอกาสกับกลุ่มที่เคยก้าวพลาด

ได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดี จัดการแสดงนิทรรศการ “ความงามของโอกาส” 

นำาผลงานทางศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่เคยก้าวพลาดต้องเข้าไป

อยู่ในเรือนจำา โดยผ่านงานของศิลปินหลากหลายสาขา ทั้งภาพถ่าย ภาพ

วาด และงานสตรีทอาร์ต (street art) ที่นำามาร่วมจัดแสดงด้วย ซึ่งผู้จัด

ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการนำา “กีฬา” มาเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สำาคัญให้กับ 

มิติใหม่เวทีขนไก่ระดับโลก

ผู้พ้นโทษร่วมโชว์งานศิลปะ

ยิ่งเมื่อพวกเราต้องเสียเขา (กรีน) ตั้งแต่ช่วงต้นเกม” พูลกล่าว “แต่

ที่สุดพวกเราก็สามารถเติมเต็มพลังงานที่เขามีได้”

วอร์ริเออร์สโต้ตอบอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้นควอร์เตอร์ 3 

ซึ่ง สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของโกลเดนสเตทกล่าวว่า “พวกเราตั้งใจ

อย่างแน่วแน่ พวกเรารู้ดีว่าทุกอย่างไม่เป็นใจ เราตกใจกับการตัดสิน

ใจของผู้ตัดสิน แต่เราก็สามารถสร้างรันจนสามารถขึ้นนำาได้ในควอร์

เตอร์ 3”

พูลนั้นลุกจากม้านั่งสำารองมากดไป 38 คะแนน มากที่สุด

ในอาชีพในการเล่นเพลย์ออฟหลังจากลงมาเล่นเพียง 38 นาที ใน

จำานวนดังกล่าวเป็นการชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไป 12 จากทั้งหมด 20 ครั้ง 

และเป็นการส่อง 3 แต้มลงไป 5 จากความพยายามทั้งหมด 10 ครั้ง

“เขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมาก” เคอร์รีกล่าวถึงพูล “คุณ

ไม่สามารถสอนการเตรียมตัวสำาหรับสถานการณ์แบบนั้นได้”

อีกเกมที่บอสตัน อันเตโตคูมโปทำาแต้มหรือส่งให้เพื่อนทำา

คะแนนไปถึง 55 จากทั้งหมด 87 คะแนนของมิลวอกี ทั้งๆ ที่เป็นการ

เจอกับทีมที่มีเกมรับดีที่สุดของเอ็นบีเอ

“ผมเพียงต้องการเล่นด้วยความดุดัน” อันเตโตคูมโป “ผม

ต้องการจะเล่นอย่างเกรี้ยวกราด เพื่อนร่วมทีมก็ต้องการให้ผมเล่น

สไตล์นั้น ดังนั้นผมจึงพยายามทำาเพื่อเพื่อนร่วมทีมและตัวผมเอง”

ในช่วง 5 นาทีแรก อันเตโตคูมโปทำาทีมเสียเทิร์นโอเวอร์ไป

ถึง 3 ครั้ง เนื่องจากโดนประกบหลายคน แต่จากนั้นเป็นต้นมาซูเปอร์            

สตาร์ชาวกรีกสามารถช่วยยกระดับเกมของมิลวอกีขึ้นมาได้ แม้ใน

เกมนี้บักส์จะลงสนามโดยไม่มี คริส มิดเดิลตัน ที่มีอาการบาดเจ็บเอ็น

เข่าซ้าย

จรู ฮอลิเดย์ ผู้เล่นของมิลวอกีทำาไป 25 คะแนน มากที่สุดใน

เกมนี้ และยังได้อีก 10 รีบาวด์ ขณะที่ บ็อบบี พอร์ติส ช่วยอีก 15 

คะแนน และ 11 รีบาวด์

เจ้าบ้านบอสตัน เซลติกส์นั้น ในเกมนี้พวกเขาชู้ตได้แย่มาก ยิง

ฟิลด์ โกล์ลงไปเพียง 28 จากความพยายาม 84 ครั้ง คิดเป็น 33.3 

เปอร์เซ็นต์ และยิงจากระยะ 3 แต้มลงไปเพียง 10 ครั้ง ทั้งที่ตลอด

เกมชู้ตจากระยะ 3 แต้มถึง 40 ครั้ง มากที่สุดเป็นสถิติของทีมในการ

เล่นรอบเพลย์ออฟ

อีเม อูโดกา หัวหน้าโค้ชของบอสตันไม่พอใจที่ มิลวอกี บักส์                                                                  

สามารถทำาคะแนนได้ถึง 27 คะแนน จากการเสียเทิร์นโอเวอร์ 18 

ครั้ง ของบอสตัน เซลติกส์ และกล่าวว่าการที่บอสตันไม่สามารถ

เข้าไปทำาคะแนนวงในได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ

“พวกเราต้องพยายามชู้ตจากระยะ 3 แต้ม ซึ่งโอกาสนั้นยาก

กว่า” อูโดกากล่าว “ภาพรวมของเกมแล้วผมคิดว่าการตัดสินใจต้อง

เล่นแบบนั้น ผมไม่คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี”.

จอร์แดน พูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้เล่นของโกลเดนสเตท พยายามส่งบอล

เข้าห่วงในเกมที่วอร์ริเออร์สบุกมาชนะเมมฟิส กริซซ์ลียส์ 117-116 

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. ที่ทำาการ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หัวหมาก นักฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เดิน

ทางมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 2-15 

พฤษภาคม 2565 เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 16-30 กรกฎาคม 

ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ช่อชูวงศ์, “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์, “กิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิติธรา

กุล และ “วิว” รวินดา ประจงใจ จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “ความงาม

ของโอกาส” ด้วย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันมาชมงาน

นิทรรศการนี้ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ”

สำาหรับผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถซื้อบัตรได้ที่ “ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์” ทุกสาขา บัตรเข้าชมทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นราคาใด จะได้รับการ์ด

เป็นภาพนักกีฬามือระดับโลกเป็นที่ระลึก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าชมที่สนามได้ ก็สามารถส่งกำาลังใจผ่าน

ทางทรูวิชั่นส์ ที่จะทำาการถ่ายทอดสดรายการนี้ตลอดการแข่งขัน.

หลังรายงานตัวนักกีฬาและสตาฟฟ์ ทั้งหมดได้ทำาการตรวจหา

เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พัฒนา

ศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อเก็บตัว

ต่อไป

โดยการเข้าเเคมป์เก็บตัวครั้งนี้มี สาวิน จรัสเพชรานันท์ และ

อนุสรา หมายเจริญ ทำาหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน แทนที่

ของ มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ติดภารกิจคุมทีมชาติไทย

หญิงชุดใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ทีประเทศเวียดนาม

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มีทัวร์นา

เมนต์สำาคัญ 1 รายการในปีนี้คือ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 16-30 กรกฎาคม ที่

ประเทศอินโดนีเซีย.

ชบาแก้วยู18รายงานตัว

พร้อมบู๊AFFที่อินโดนีเซีย

ยานนิส อันเตโตคูมโป (ซ้าย) ผู้เล่นของมิลวอกี บักส์ พยายามเลี้ยง

บอลผ่าน แกรนต์ วิลเลียมส์ ของบอสตัน เซลติกส์ ในเกมเปิดซีรีส์รอบ

รองชนะเลิศของอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งบักส์บุกไปชนะ 101-89 ใน

เกมเอ็นบีเอเพลย์ออฟที่ทีดีการ์เดน
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ภาพถ่ายสู้เพื่อประชาธิปไตยพม่า

นิทรรศการ “ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในเมียนมา” 

โดยศิลปินอาร์เจนตินา Marcelo Brodsky ผลงานแสดง

ถึงเหตุการณ์สำาคัญในการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิเมียนมาเพื่อต่อ

ต้านการรัฐประหาร นำาโดยมิน อ่อง หล่าย วันที่ 1 ก.พ.2564 

ภาพถ่ายการชุมนุม 13 ภาพ เพิ่มสุนทรียะ เพื่อปลุกเร้า

ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย งาน

ทัศนศิลป์เคียงข้างการเคลื่อนไหวของชาวเมียนมา รวมถึง

การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน จัด

โดย SEA Junction ร่วมกับโครงการศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน 

จัดแสดงถึง 8 พ.ค.นี้ ผนังโค้ง ชั้น 3 หอศิลป์ กทม. สนับ 

สนุนโดยมูลนิธิเพื่อประชาธิปไตยไต้หวันและเครือข่าย

ประชาธิปไตยเอเชีย

นิทรรศการเล่าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

“พื้นที่สีแดงและจิตวิญญาณสีดำา” นิทรรศการภาพ

พิมพ์แกะไม้บอกเล่าอัตลักษณ์ความหลากหลายของมิติ

ชาติพันธุ์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ในบริบทของ

ศิลปะร่วมสมัย 

สื่ อ ส า ร เ รื่ อ ง

ราวผ่ านกระ 

บวนการทาง

เทคนิคภาพพิมพ์

แ ก ะ ไ ม้ ข อ ง  

ชยสิทธิ์ ออไอ 

ศูรย์ และวริศรา 

อภิสัมภินวงค์ 

สองศิลปิน จัด

แสดงวันที่ 5- 

29 พ.ค.นี้ People’s Gallery ห้อง P2-3 หอศิลป์กรุงเทพฯ 

จำากัดจำานวนผู้เข้าชมตามขนาดห้อง ห้อง P1 เข้าชมทุกขณะ

ได้ไม่เกินห้องละ 5 คน ห้อง P2 และ P3 เข้าชมทุกขณะไม่

เกินห้องละ 10 คน.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

วามพยายามผลักดันให้องค์การ 

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติ 

ศาสตร์ภูพระบาท ซึ่งเป็นแหล่ง

โบราณสถานสำาคัญที่สร้างชื่อของจังหวัดอุดรธานี 

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีความเคลื่อนไหว

อีกครั้งผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำาหนด

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

เพื่อนำาแผนการบริหารจัดการไปปฏิบัติระหว่าง

กรมศิลปากร กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรฯ อำาเภอ

บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองพาน และ

เทศบาลตำาบลกลางใหญ่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

ภูพระบาท จ.อุดรธานี เมื่อวันก่อน 

สู้อีกตั้ง!ผลักดัน‘ภูพระบาท’สู่มรดกโลก

นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรม

ศิลปากร กล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

พบหลักฐานที่แสดงถึงร่องรอยอารยธรรมและ

ความเชื่อของมนุษย์นับจากสมัยก่อนประวัติ 

ศาสตร์ต่อเนื่องกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันภูพระบาท

ยังคงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และศาสนสถานของผู้คน

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ

สองฝั่งแม่น้ำาโขง

 ก่อนหน้านี้ กรมศิลปากร (ศก.) นำาเสนอ

ภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมบรรจุ

ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกโลกตั้งแต่ 

ปี 2547 แต่การจัดทำาเอกสารไม่ชัดเจน ทำาให้ต้อง

ถอนการนำาเสนอและปรับแก้ ขณะนี้เอกสารฉบับ

สมบูรณ์นำาเสนอภูพระบาทเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

ที่ ศก.ให้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ 

หรืออิโคโมส จัดทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารได้นำาเสนอเป็นแหล่งมรดกวัฒน 

ธรรมแบบต่อเนื่อง 2 แหล่ง ประกอบด้วยอุทยาน

ประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรม

สีมาวัดพระพุทธบาทบัวบาน รวมพื้นที่นำาเสนอ

ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 3,661 ไร่ 4 งาน 89 ตาราง

วา พื้นที่กันชน 3,742 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

นายกิตติพันธ์อธิบายว่าทั้ง 2 แหล่งอยู่ 

ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ใน

เกณฑ์ข้อ 3 คือ วัฒนธรรมสีมาเป็นเอกลักษณ์

ที่หายากยิ่ง ปรากฏหลักฐานการใช้พื้นที่ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอย่างต่อเนื่อง และการ

ใช้หลักสีมา ในฐานะหลักหินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกำาหนด

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและสืบเนื่องถึง

ปัจจุบัน และเกณฑ์ข้อ 5 เป็นตัวอย่างโดดเด่น 

การปรับใช้พื้นที่ทางธรรมชาติ ด้วยการมีปฏิ 

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งกลุ่มเพิงหิน และ

ลานหิน การปักใบเสมากำาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 

และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อพุทธ

ศาสนา ทั้งหมดยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์

และความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้อย่างดีเยี่ยมไม่

ถูกรบกวน

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้แสดงถึง

การบูรณาการการบริหารจัดการแหล่งมรดก

วัฒนธรรม เมื่อยูเนสโกยกย่องขึ้นบัญชีมรดก

โลก จะเกิดการบริหารจัดการพื้นที่โดยไม่มีความ

ขัดแย้ง มีการออกกฎเกณฑ์รักษารูปแบบและ

สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับคุณค่าความโดด

เด่น รวมถึงทำาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพในภูพระบาท” 

นายกิตติพันธ์มั่นใจหลักฐานทางวิชาการ

ภูพระบาทมีการใช้พื้นที่ในลักษณะศาสนสถาน

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ถึงทวารวดี 

สู่สมัยล้านช้าง จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มี

หลักสีมา มีตำานานพญานาคและการสร้าง

รอยพระพุทธบาทขึ้นในพื้นที่ แสดงถึงความ

เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์คนคงเสื่อม

ศรัทธา ความเชื่อคงขาดหายในช่วงใดช่วงหนึ่ง 

แต่จะบอกศักดิ์สิทธิ์เหมือนถ้ำานาคา คำาชะโนด 

ก็ดูกระไรอยู่ ทั้งนี้ รูปแบบใบสีมา คติการสร้าง  

ที่พบกระจายไปยังเพื่อนบ้าน ทั้งลาว และ

กัมพูชา

แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกัน  

2 แห่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ (ป่าเขือน้ำา) เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำา

ลำาธาร มีทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติสวยงาม จึงมีกฎหมาย 2 ฉบับ การปกป้อง

คุ้มครองแหล่งอย่างดีเยี่ยมทั้ง พ.ร.บ.โบราณสถาน 

ซึ่งใช้กับพื้นที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ได้แก่  

ภูพระบาท วัดพระพุทธบาทบัวบาน ส่วนพื้นที่

โดยรอบแหล่งมรดกวัฒนธรรม หรือพื้นที่กันชน

ที่อยู่ในป่าเขือน้ำา มี พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.2507 รักษา

ขั้นตอนสู่มรดกโลกหลังจากนี้ กรมศิลปากร 

จะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่า

ด้วยอนุสัญญามรดกโลก ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

พิจารณาก่อนนำาเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ผ่านความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อยูเนสโกเข้าสู่

กระบวนการพิจารณารอบแรกในเดือน ก.ย.และ

รอบที่ 2 ในเดือน ธ.ค.2566 และเข้าสู่เวทีประชุม 

ยูเนสโกที่กรุงปารีสเดือน มี.ค.2567 

ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโกเคยรับรอง

แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี เป็นมรดก

โลก ต้องมาลุ้นความร่วมมือนี้จะทำาให้อุดรธานี

เป็นจังหวัดที่มีแหล่งมรดกโลกถึง 2 แห่งใน

จังหวัดเดียว สร้างความภาคภูมิใจต่อคนไทยทั้ง

ชาติได้หรือไม่. 

ค

กลุ่มเพิงหินธรรมชาติบนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

หลักหินศักดิ์สิทธิ์ที่หอนางอุสา

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี ศก. ย้ำาความร่วมมือสู่มรดกโลก สกัดเพิงหินใช้พื้นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่ภูพระบาท

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช-สุภัทร” พบ “วิษณุ” ปม 

กมธ.ลงมติยกเลิกคำาสั่งหัวหน้า คสช. “ปลัด ศธ.”  

เผย ศธภ.-ศธจ. ทำางานไม่ซ้ำาซ้อนเขตพื้นที่ 

เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ประเด็น

เรียกร้องรับผลประโยชน์การแต่งตั้งโยกย้าย 

ด้านกลุ่มปกป้อง ศธภ.-ศธจ. ตบเท้าเข้า ศธ. 

ยัน ศธภ.-ศธจ. ทำาหน้าที่จัดการศึกษาภายใน

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โฆษก ศธ.เผย 

เรื่องโครงสร้างควรพิจารณาในกฎหมายลูก 

หวั่นทำาให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ สะดุด

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตนพร้อม

ด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เข้า

พบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะกำากับดูแลงานกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ถึงประเด็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... ได้พิจารณาลงมติเสียงข้างมากเห็น

ชอบร่างมาตรา 3 ให้ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำานวน 5 ฉบับ 

ซึ่งมีคำาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการ

ศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.ว่า เรื่องดังกล่าวมี

ที่มาที่ไปอย่างไร โดยตนได้ชี้แจงว่าการมีคำาสั่ง 

คสช.ฉบับดังกล่าวออกมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลัก

การเพื่อต้องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดย

แยกเนื้องานส่วนการบริหารงานบุคคลออกมา

จากเขตพื้นที่ที่เดิมอยู่ในรูปแบบ อ.ก.ค.ศ.เขต

พื้นที่ ซึ่งพบว่าในอดีตมีข้อครหาเรื่องความ

ไม่ โปร่งใสในการเรียกรับผลประโยชน์จาก

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู ดังนั้น เมื่อ

การบริหารงานบุคคลมาอยู่ภายใต้กำากับของ

ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทำาให้เรื่องเหล่า

นี้สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ ในเชิง

โครงสร้าง เนื่องจากการเป็นคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน และการมีส่วนร่วมจาก

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนใน

พื้นที่ร่วมเป็นกรรมการทำาให้เกิดความโปร่งใส

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ส่วนที่หลาย

ฝ่ายมองว่าการมี ศธจ.เป็นการซ้ำาซ้อนกับ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นั้น ต้อง

ถามว่าซ้ำาซ้อนอย่างไร ในเมื่อแยกโครงสร้าง

การบริหารงานบุคคลออกมาชัดเจนแล้ว 

อีกทั้งยังได้เพิ่มงานลงไปคือ การขับเคลื่อน

แผนการบูรณาการการศึกษาจังหวัด เพื่อ

ให้ประสานแผนบูรณาการร่วมกันกับทบวง 

กระทรวง กรมอื่นๆ ไม่ใช่แค่บูรณาการกับ

หน่วยงานสังกัด ศธ.เท่านั้น โดยเฉพาะการ

ทำางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ทั้งนี้เรา

ต้องนำาความจริงมาพูดกัน และการแก้ปัญหา

เชิงโครงสร้างสามารถแก้ปัญหาเรื่องเรียกรับ

ผลประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งจากการวิจัยก็พบ

ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้จริงและไม่มี

ปัญหาดังกล่าวหลงเหลืออยู่ โดยนายวิษณุ

ก็รับฟังการรายงานข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยดี 

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... จะต้องดำาเนินการปรับปรุงเปลี่ยน 

แปลงข้อมูลเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และประเด็นเรื่อง

โครงสร้าง ศธ.จะต้องถูกเขียนไว้ในกฎหมาย

ลูกตามลำาดับ ส่วนจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

นี้ให้ประกาศใช้ในปีนี้หรือไม่นั้น คงต้องขึ้นอยู่

กับรัฐบาลดำาเนินการต่อไป

วันเดียวกันเมื่อเวลา 08.30 น. ที่หอ

ประชุมคุรุสภา มีกลุ่มตัวแทน ศธภ. ศธจ. 

และบุคลากรภายในสำานักงาน ศธภ.-ศภธ.  

ประมาน 100 คน เดินทางมาร่วมหารือ

แนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดัน 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการ ศธ. ร่วมกับนายสุภัทร จำาปา

ทอง ปลัด ศธ. นายวีระ แข็งกสิการ รอง

ปลัด ศธ. และนายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. 

โดยได้มีการยื่นหนังสือถึงนางสาวตรีนุช  

เทียนทอง รมว.ศธ. ซึ่งมีนายวิสิทธิ์ ใจเถิง 

หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง จาก

นั้นเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำาเนียบรัฐบาลถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และเดินทางไปยื่นหนังสือที่รัฐสภา ถึงนาย

ตวง อันธะไชย ประธานกรรมาธิการ

ด้านนายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.นนทบุรี 

ในฐานะตัวแทนคณะปกป้อง ศธภ.และ ศธจ. 

กล่าวว่า พวกเราต้องการให้กำาลังใจนางสาว

ตรีนุช ในการที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.การ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ให้ประสบความ

สำาเร็จ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่จะทำาให้การ

ศึกษาชาติมีระบบมากขึ้น โดยในส่วนของ 

ศธภ.และ ศธจ.ได้มีข้อเสนอที่จะสนับสนุน

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวและการศึกษาใน

ระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง  สำาหรับประเด็นที่คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ได้พิจารณาลงมติดัง

กล่าวนั้น ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด 

และมั่นใจว่า ศธภ.และ ศธจ.ได้ทำาหน้าที่

จัดการศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างมีเอกภาพ

แน่นอน ถือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาจากหน่วยกลางลงสู่ภาคและ

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำากับ

ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ทำาให้หน่วยงานใน

ระดับพื้นที่สนองนโยบายต่างๆ ได้เร็ว รวม

ถึงประเด็นสำาคัญการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการ

สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย โดยใช้

กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

สามารถดำาเนินการได้อย่างโปร่งใส สุจริต 

และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านนายวีระ ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าว

ว่า จากที่ตนได้มีการหารือร่วมกับกลุ่ม ศธภ.

และ ศธจ.แล้ว พบว่ากลุ่มดังกล่าวต้องการ

มาผลักดันเรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 

ให้ประสบผลสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยในส่วนของการปรับ

โครงสร้าง ศธ.นั้น ตนมองว่าควรที่จะนำามา

พิจารณาในการจัดทำากฎหมายลูกตามลำาดับ

ต่อไป ซึ่งจะมีคณะทำางานเข้ามาดูแลเรื่องนี้ 

ขณะนี้เราควรที่จะมุ่งยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

ชาติให้เสร็จ อีกทั้งการที่มีมติเกี่ยวกับเรื่องใน

ลักษณะนี้ จะเป็นการสร้างความขัดแย้งใน

ระดับหน่วยงาน อาจจะส่งผลให้การยกร่าง 

พ.ร.บ.การศึกษา ดำาเนินการไม่สะดวก ซึ่ง

นางสาวตรีนุช ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว และมอบ

หมายให้ สป.และสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการแก้

ปัญหาทำาความเข้าใจร่วมกัน.

กรุงเทพฯ • นักศึกษา ม.รามคำาแหง 

หอบหลักฐานยื่น  รมว.อว. ตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ ‘สืบพงษ์’ ขาดคุณสมบัติการ

เป็นอธิการบดีหรือไม่ จากเหตุศาลฎีกาฯ 

พิพากษายึดทรัพย์-คัดลอกผลงานตน 

เอง ฝ่าฝืนจริยธรรมวิชาชีพ สกว.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2565 เมื่อ

เวลา 11.00 น. กลุ่มนักศึกษาปกป้อง

รามคำาแหง นำาโดย นายชาญณรงค์ 

โชติชนะ นำาหลักฐานเข้ายื่นหนังสือ

ถึงนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใน

ฐานะผู้บังคับบัญชา เพื่อขอให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี 

ขาดคุณสมบัติการเป็นอธิการบดีหรือ

ไม่ ผ่านเจ้าหน้าที่กระทรวง อว. โดย

เนื้อหาในหนังสือมีรายละเอียดดังนี้

1.กรณีการกระทำาความผิดกฎ 

หมายโดยร่วมกับนายสุพจน์ ทรัพย์

ล้อม ซ่อนเร้นและปิดบังทรัพย์สินที่ได้

มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง ได้พิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

ตามคำาพิจารณาศาลฎีกา คดีหมายเลข

ดำาที่ อม. 27/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 

อม. 210/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 

และศาลฎีกาได้พิพากษายึดทรัพย์

ที่ครอบครองโดยนายสืบพงษ์ ปราบ

ใหญ่ ตกเป็นของแผ่นดิน แล้วตาม

คำาพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลข 

469/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

อันได้แก่ ที่ดินสองแปลง หมายเลข

โฉนดที่ดินเลขที่ 52022 และโฉนด

ที่ดินเลขที่ 52023 ตำาบลบางปลากด 

อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

กรณีดังกล่าวถือว่านายสืบพงษ์เป็นผู้

ร่วมกระทำาความผิดด้วยหรือไม่

ดังนั้น เมื่อนายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ 

สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี 

ได้มีการรับรองคุณสมบัติตนเองว่ามี

คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีคุณสมบัติข้อใด

ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ม.รามคำาแหง 

ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้บริหาร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการ

รับรองอันเป็นเท็จใช่หรือไม่ เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีมลทินมัวหมอง มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการกระทำาความผิด ปกปิด ซ่อนเร้น

ทรัพย์สิน ของผู้กระทำาความผิด ตาม 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 ดังนั้น 

นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ จึงขาดคุณสมบัติ

ของการดำารงตำาแหน่งอธิการบดี ตามข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้บริหาร 

พ.ศ.2562 ข้อ 7 (4) ที่ระบุว่า “ผู้บริหาร

ต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 

ดังนี้ ...(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 

อันดี หรือกระทำาการอันเป็นการกระทำา

ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง”

2.กรณีที่นายสืบพงษ์ ปราบ

ใหญ่ ฝ่าฝืนจริยธรรมวิชาชีพวิจัยและ

แนวทางปฏิบัติ ของสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยความ

ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย พ.ศ.2555 

ที่ระบุว่า การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

วิชาชีพวิจัย .....(2) การคัดลอกผลงาน

ของตนเอง โดนนักวิจัยคัดลอก หรือ

นำาผลงานของตัวเอง ที่เหมือนเดิม ลึก

เกือบเหมือนเดิม หรือนำามาเพียงบาง

ส่วนกลับมาใช้อีกครั้ง การอ้างถึงผลงาน

นศ.รามฯยื่นอว.ตรวจสอบ‘สืบพงษ์’พ้นอธิการฯ
‘มลทินเพียบ’ถูกยึดทรัพย์คัดลอกผลงานตนเองฝ่าฝืนจริยธรรมวิชาชีพขาดคุณสมบัติชัด

เดิมของตน รวมทั้งนำาผลงานมารายงาน เพิ่ม

เติมหรือปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เพื่อทำาให้

ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความ

เป็นจริง หรือเข้าใจว่าเป็นผลงานค้นพบใหม่จน

เกิดความผิดพลาด รายการอ้างอิงแหล่งที่มา

ของข้อมูล ปรากฏว่านายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ 

และคณะได้ทำาการคัดลอกผลงานตนเอง โดย

มีเจตนาอย่างชัดแจ้งที่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่า 

ผลงาน 2 ชิ้นที่มีเนื้อหาเหมือนกัน เกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์เป็นผลงานใหม่

โดย 1) มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องบทความทั้ง

สองไม่ให้เหมือนกัน และ 2) สลับชื่อคณะผู้วิจัย

หรือผู้เขียนบทความ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นคนละ

ผลงาน การกระทำาดังกล่าวสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ออกประกาศกำาหนด

ให้การคัดลอกผลงานตนเองไปลงตีพิมพ์ หรือ

เผยแพร่ในหลายๆ แห่งโดยไม่มีการอ้างอิง 

ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิจัย ซึ่งนายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ในฐานะที่เคย

เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเป็นประธาน

สภาอาจารย์ และเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ควรจะต้องตระหนักในบรรทัดฐานแห่งความ

ซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณในการวิจัย

เป็นอย่างดี การกระทำาดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน

จริยธรรมของความเป็นอาจารย์ สร้างความ

เสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการ

ตบตาวารสารทั้ง 2 ฉบับที่ตีพิมพ์บทความของ

ตน จนอาจทำาให้สถานะของสารดังกล่าว ได้

รับความเสียหายในการจัดอันดับ และเป็นการ

กระทำาที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ.2547 หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 44

“จากกรณีดังกล่าวเพื่อให้เกิดความถูก

ต้องชัดเจน นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ จะได้หลุด

จากมลทินมัวหมอง จากการวิพากษ์วิจารณ์ 

การบริหารงานมหาวิทยาลัยจะได้เป็นไปอย่าง

ราบรื่น เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย นักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงเรียนมายังท่าน

รัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำาเนิน

การแต่งตั้งคณะกรรมหารตรวจสอบให้กรณี

ดังกล่าว” หนังสือระบุ.

ปมควรมี‘ศธภ.-ศธจ.’อีกหรือไม่ลามถึงร่างพ.ร.บ.ศึกษา
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11บันเทิง

าตง-กาโตะ ก็แค่ “ไอ้ทิด” คนหนึ่ง!

อย่าไปให้ความสำาคัญ หรือชักนำาสังคมให้ความสน                                                                     

ใจไปเลย ถือเสียว่าพระเด็กเพิ่งบวช แล้วผิด “ปา 

ราชิก” เมื่อไม่มีกฎหมายทางโลกเอาผิดอาญาได้..

สึกแล้วก็จบกันไป ชาวบ้านไม่ได้เสียดง-เสียดายข้าว

แดงแกงร้อนอะไรหรอก เพราะที่ตักบาตร-ใส่ซองอยู่ทุกเช้า..

จุดประสงค์หลักของญาติโยม คือการแผ่ส่วนกุศลให้

กับญาติผู้ล่วงลับ เหมือนกับให้เงินขอทาน..ให้แล้ว ผู้รับจะ

เอาไปแจกสาว หรือเล่นการพนัน ช่าง (บาป) มันปะไร!

พูดถึงสาว..ก็ต้องขอบอก-ขอบใจ “สาวเจ้า” ที่ได้แอบ

อัดเสียงมาเผยแพร่และทำาให้พวกอาศัยผ้าเหลืองหาแดกไป

วันๆ ได้หลุดพ้นไปจากศาสนจักร..

บาปหนักก็จะได้บรรเทาให้เหลือแค่ชาวบ้านเขานินทา.. 

อีสาวนี่อุบาทว์หนัก กับพระกะไม่เว้น!

ครับ..แต่นี่ผมว่าไม่เห็นจะอุบาทว์ตรงไหน ยิ่งคุณรสนา 

โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ โพสต์.. 

“ขณะนี้มีแบนเน่อร์ “รักใครชอบใคร #ตามสะดวก” 

แพร่สะพัดออกไป มีเพื่อนสื่อมวลชนสอบถามว่าดิฉันเป็นคน

ทำาหรือไม่ 

ดิฉันขอตอบว่าไม่ใช่แบนเน่อร์ที่ดิฉันทำา ดิฉันจะไม่หา

เสียงด้วยวิธีแบบนี้แน่นอน ดิฉันกำาลังส่งทีมงานไปแจ้งต่อ 

กกต. ว่าดิฉันและทีมงานไม่ได้เป็นผู้ทำาแบนเน่อร์ดังกล่าว”

ก็..เห็นจะให้เชื่อมากกว่าติดใจ แต่หากถามว่าเสียหาย

กับใครหรือไม่ ในมุมผมก็ไม่นะ ซ้ำายังจะช่วยในการพิจารณา-

ตัดสินใจสะดวก-สบายขึ้น..

ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องรอฟังนโยบายเพ้อเจ้อ-เพ้อฝัน 

เห็นรูป-เห็นหน้าปุ๊บก็..แพนเค้ก เอ๊ยโอเคเลย! 

รักปริญญ์ รักจุรินทร์ ให้เลือกสุชัชวีร์ รักธรรมนัส รัก

ประวิตร ให้เลือกอัศวิน รักทักษิณ รักยิ่งลักษณ์ ให้เลือกชัช

ชาติ รักธนาธร ให้เลือกวิโรจน์ รักสุเทพ ให้เลือกสกลธี รัก

สุดารัตน์ ให้เลือกศิธา

อืมมม..ก็ถูกแล้ว ประชาชน-ชาวกรุงเทพฯ รักใครก็กา

เบอร์ผู้สมัครคนนั้นไปตามสิทธิเสรีภาพ เพราะความจริงก็รู้-

เห็นกันอยู่ ทำาเป็นอีแอบไปทำาไมก็ไม่รู้

นี่..ถ้าผมเป็นคนรักทักษิณ รักยิ่งลักษณ์ ผมก็ต้องเลือก

คุณชัชชาติสิ จะให้ผมไปกาเบอร์คุณอัศวินได้ไง หรือรัก      

จุรินทร์ รักปริญญ์ (ซึ่งผมเชื่อยังมีอยู่เยอะ) ก็ต้องเลือกคุณ  

สุชัชวีร์แน่นอน..ชัวร์!

ผมว่าแบนเนอร์นี้เป็นกลางแล้ว ยิ่งคุณรสนาปฏิเสธ

ไม่ได้ทำา ก็เห็นจะต้องขอบคุณคนทำาที่อุตส่าห์สละเวลา เพื่อ

ให้คนกรุงเทพฯ ได้สะดวก-สบายในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ 

กทม.

และไหนๆ ก็ไหนๆ ผมขอบอกเสียตรงนี้เลยว่า “ผม

รักสุเทพครับ” ท่านพูดจาสุภาพ นุ่มนวล เสียงดี ฟังทีไรก็

เพลิดเพลินสุขใจไปเสียทุกครั้ง..

สมแล้วกับที่ “‘รงค์ วงษ์สวรรค์” ได้มอบฉายา “นัก

ร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์” น่ะ!

เออ..พูดถึง “สุเทพ” ที่ผมรักแล้ว วันสองวันมานี้ ได้ยิน

ว่าเพื่อนรักเพื่อนซี้ของสุเทพ อย่างคุณชรินทร์ นันทนาคร 

ศิลปินแห่งชาติ ได้ปรารภกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง..

“เราไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหน”?

นั่น..เหตุมาจากหนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมฯ กระ 

ทรวงวัฒนธรรม ที่ส่งไปให้คุณชรินทร์ ขอให้คุณชรินทร์เสนอ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำาปี 2564 แต่เมื่อเสนอไปแล้วก็

ไม่ได้มีผลอะไร

หมายถึง รายชื่อนักร้องที่คุณชรินทร์ส่งไปนั้น จะตก 

หล่นหรือเป็นเพราะอะไรไม่ทราบได้ จึงไม่ได้รับการพิจารณา

แต่อย่างใด?

ก็..อยากบอกคุณชรินทร์ อย่าคิดมากหรือน้อยใจไปเลย

ครับ ปีนี้นักร้องที่เสนอไปไม่ได้ ปีหน้า ปีนู้น ปีโน้น ก็คงได้

เข้าสักปีแหละ

ว่าแต่..คนผู้น้ันจะมีลมหายใจอยู่ถึงวันได้รับการประกาศ

เชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติหรือไม่..

เห็นจะต้องคอยลุ้นต่อไป!.

ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหน?

ก

• รับบทผู้ชายคลั่งรักสำาหรับ 

เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ ใน “ปม

เสน่หา” โดยเป็นตอนท่ีปาริฉัตร (แพทริ                                       

เซีย ธัญชนก กู๊ด) นัดพายุ (เกรท    

วรินทร) มาเจอเพื่อจะบอกเลิก เพราะ

ไม่อยากทำาร้ายจิตใจพายุอีก ปาริฉัตร

จึงเลือกที่จะโกหกพายุว่าไม่เคยรักพายุเลย เพียง

ต้องการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเข้ามาในภูวริชเพื่อแก้

แค้นตฤณ (ท็อป จรณ) ทำาเอาพายุอึ้งเสียใจจนพูด

ไม่ออก น้ำาตาไหล ติดตามชมฉากผู้ชายเจ้าน้ำาตาของ

เกรทได้ใน “ปมเสน่หา” พุธที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 

20.30 น. ดูทีวีช่อง 3 กด 33

• เป็นที่ฮือฮาสำาหรับลูกทุ่งเสียงทรงพลัง “เล้ง 

ศรันยกันย์” ดีกรีแชมป์ 18 สมัย จากรายการศึกวัน

ดวลเพลง ที่ล่าสุดได้มีแฟนคลับนำาวิดีโอท่ีเธอร้องเพลง 

“นิสัยหรือสันดาน” ในรายการดวลเพลงชิงทุนสงคราม

แชมป์ มาโพสต์ลง TikTok พร้อมแคปช่ัน “ฟาดมาก” ได้

รับยอดวิวพุ่งไปถึง 3.9 ล้านวิว และรวมไปถึงเพลง “ถาม

เอาอะไร” ท่ีเล้งโพสต์ลงในช่องทาง TikTok ของตัวเอง 

ก็ได้รับยอดวิวทะลุมากถึง 2 ล้านวิว ซ่ึงเจ้าตัวบอกว่าปล้ืม

สุดๆ เพราะต้ังแต่เล่น TikTok มายังไม่เคยได้รับยอดวิวท่ี

สูงขนาดน้ีมาก่อนเลย

• ปกติควงกันเข้าครัว

โชว์หวาน แต่งานนี้นักร้อง

หนุ่ม ปั๊บ-พัฒน์ชัย ภักดีสู่

สุข ต้องมาประชันฝีมือการทำา

อาหารกับภรรยา ใบเตย-สุว

พิชญ์ ไตรพรวรกิจ ในงาน “CENTRAL CHEF & 

BAKER 2022” พร้อมกับสองเชฟ เชฟเป่าเป้-เจสสิ

ก้า หวัง และ เชฟแม็กซ์-นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต ศุกร์

ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เวลา 15.00 น. ณ แผนกโฮม ชั้น 

5 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ติดตามชมไลฟ์สดได้ทาง 

Facebook ของ Central Department Store ไว้ได้เลย!

• ส้ินสุดการรอคอยหลังเลื่อนเพราะสถานการณ์

โควิดมาต้ังแต่ปลายปีก่อน ล่าสุด จ๋อง-พงศ์นรินทร์    

อุลิศ CEO Cat Radio ประกาศจัดเทศกาลดนตรีท่ีคอ

เพลงรอคอย “LEO presents CAT EXPO 8” เทศกาล

ดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทยใหญ่โตท่ีสุดใน

โลก วันท่ี 7-8 พฤษภาคมน้ี ท่ีสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ 

รามอินทรา ภายในงานพบกับโชว์พิเศษของเหล่าศิลปิน

กว่า 150 ชีวิตท่ีจัดให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงแน่นอน.

มักเกิ้ล

ดินหน้าช่วยเหลือสังคม

ไทยอย่างเต็มที่ตลอด

ระยะเวลา 1 ปีเต็ม 

สำาหรับบอย-อนุวัฒน์ สงวน

ศักดิ์ภักดี และเจี๊ยบ-พิจิตตรา 

สิริเวชชะพันธ์ ที่ทุ่มงบส่วนตัว

จัดทำา “รถ

กับข้าวบอย

เจี๊ยบ” หรือ 

“รถพุ่มพวง” 

ขึ้นมาเพื่อช่วย

เหลือสังคมใน

ช่วงวิกฤตโควิด-

19 โดยทั้งคู่ได้ใช้

รถพุ่มพวงนี้เป็นตัวแทนเพื่อส่ง

กำาลังใจไปยังทุกคนในรูปแบบ

ของอาหารพร้อมอัดกับข้าวเต็ม

คันรถ ขับเคลื่อนน้ำาใจนี้ ไปช่วย

เหลือตามชุมชนต่างๆ ในทุกสถานที่ด้วยความ

เต็มใจ

 ซึ่งทั้งคู่ได้เปิดใจ

หลังจากที่รถกับข้าว

บอยเจี๊ยบวิ่งไปตาม

ชุมชนต่างๆ ครบ 1 

ปี ที่ได้ช่วยเหลือ 

ได้เป็นกำาลังใจ

ให้กับทุกคนมา

ว่า “1 พ.ค. วันนี้

ตัวอย่างที่ดี • สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงาน ๑ ทศวรรษ สบยช. “ทำาดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” มอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ “เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล” นักแสดงจากละครกระแส

แรง “คุณหมีปาฏิหาริย์” ศิลปิน-ดาราผู้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุน 

ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและบำาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เมื่อวันก่อน.

เ

ระแสแรงดี

ไม่มีตกสำาหรับ

ซูเปอร์สตาร์

เบอร์ 1 “Justin Bieber” 

ที่นอกจากวันนี้จะมีการ

เปิดขายบัตรคอนเสิร์ต

ในเมืองไทยวันแรก จน

กลายเป็นกระแส Talk 

of The Town วาระแห่ง

ชาติไปทั่วโซเชียล ทาง 

“Justin Bieber” ก็ไม่รอ

ช้า ปล่อยเพลงใหม่สไตล์ Hip Hop R&B สนุกๆ 

อย่าง “Honest”  ร่วมกับ “Don Toliver” ออกมา

ให้แฟนๆ ได้สตรีมกัน นี่ถือว่าเป็นการร่วมงานกัน

คร้ังท่ีสองของ Justin และ Don หลังจากก่อนหน้า

น้ีท้ังคู่เคยได้ร่วมงานกันในเพลงของ Skrillex อย่าง 

“Don’t Go” ในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลง “Honest” 

ถ่ายทำาในสไตล์แนวแอกชันฟอร์มยักษ์ท่ีกำากับโดย 

“Cole Bennett” รับบทนำาโดย Justin และ Don ท่ี

ผจญภัยในอากาศหิมะตกอันหนาวเหน็บ 

“Honest” ถือเป็นซิงเกิลแรกของ “Justine 

Bieber” ถัดจากเพลง Ghost ของอัลบั้มยอดฮิต

อย่าง Justice ที่ทำาให้ “Justin Bieber” สร้าง

ประวัติศาสตร์กลายเป็นศิลปินชายคนแรกที่มี

เพลงอันดับ 1 บน Chart คลื่นวิทยุของอเมริกา

มากที่สุด

Justin Bieber กับอัลบั้มยอดฮิตอย่าง 

Justice ที่มียอดขายมากกว่า 

8 ล้านก๊อปปี้ และยอดสตรีม

เพลงมากกว่า 1 หมื่นสองพัน

ล้านครั้งทั่วโลก โดยอัลบั้ม 

“Justice” ถูกเสนอชื่อเข้าชิง

แกรมมีถึง 8 สาขา รวมถึง

อัลบั้มแห่งปี ทำาให้ “Justin 

Bieber” กลายเป็นหนึ่งใน

ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้เขายังเป็น

ศิลปินอันดับ 1 ของ YouTube ที่มียอด

ผู้ติดตามมากว่า 68 ล้านคนทั่วโลก และ

ศิลปินอันดับ 1 ของ Spotify global กับ

ยอดผู้ฟังมากกว่า 79 ล้านคนต่อเดือน

“Justin Bieber” ได้เริ่ม Justice 

World Tour 2022 เป็นที่เรียบร้อย และใน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นี้ เขา

กำาลังจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบให้

แฟนๆ ชาวไทยได้ฟินกันที่สนามราชมังคลา

กีฬาสถาน.

ก
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ครบ 1 ปี 421 ชุมชน ที่เราได้ทำารถกับข้าวบอย

เจี๊ยบ จนถึงวันนี้ผมและทีมงานทุกคนยังตื่นเต้น

และดีใจทุกๆ ครั้งที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ไปช่วย

เหลือพี่น้องในชุมชน ในเคสต่างๆ ได้รับฟังเรื่อง

ราวความเดือดร้อนแต่ละครอบครัว เห็นรอยยิ้ม

ให้ได้ผ่อนคลายความเครียดของพี่น้องในชุมชน

ลงบ้าง รถกับข้าวคันนี้ก็จะเดินทางไปเรื่อยๆ ตาม

กำาลังที่พวกเราที่มีและจะทำาให้ดีที่สุด ขอบคุณ

เพื่อนๆ พี่ๆ หลายๆ คนที่ร่วมส่งของมาเป็นกำาลัง

ใจให้พี่น้องชุมชนตลอด 1 ปีที่ผ่านมาด้วยครับ”.

‘จัสติน บีเบอร์’แท็กทีม‘ดอน โทลิเวอร์’ 

ในซิงเกิลใหม่พร้อมได้‘โคล เบนเน็ตต์’ 

มากำากับเอ็มวีแนวแอกชันฟอร์มยักษ์!

ลินดา คาร์เตอร์ นัก

แสดงดังเจ้าของตำานาน 

Wonder Woman วัย 70 แชร์

ข่าวเศร้าอีกครั้งของเธอใน

รอบปีทางอินสตาแกรมเมื่อวัน

อาทิตย์ หลังโคลบี คาร์เตอร์ 

พ่อของเธอซึ่งเป็นทหารผ่านศึก

จากสงครามโลกครั้งที่ 2 เสีย

ชีวิตแล้วเมื่อคืนก่อน พร้อมกับ

โพสต์รูปอดีตกับซูเปอร์แด๊ด

ในช่วงหลายทศวรรษที่

ผ่านมา

นับเป็นการสูญเสีย

ของเธอในรอบหนึ่งปี หลัง

จากสามีของเธอ โรเบิร์ต 

อัลต์แมน เสียชีวิตไปด้วย

โรคมะเร็งเมื่อปีก่อน

“คุณพ่อของฉัน 

โคลบี คาร์เตอร์ จากไป

แล้วเมื่อคืนด้วยวัย 99” 

ข้อความเริ่มต้นในโพสต์ของเธอทางอินสตา   

แกรม “เขาเป็นคนชอบผจญภัยอย่างมากๆ และ

รักการเดินทางเป็นที่สุด เขาทำาให้ฉันซึมซับ

ความซาบซึ้งกับประเทศที่สวยงามแห่งนี้”

“ในฐานะทหารผ่านศึกในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เขาได้ให้นิยามของคำาว่า “Greatest 

Generation” ที่แท้จริงที่สุด”

“พ่อของฉันคือพลังที่มั่นคงในอาชีพการ

งานช่วงต้นๆ ของฉัน ต้องทำาให้แน่ใจก่อนที่จะ

สนับสนุนให้ฉันย้ายไปแอลเอ และสานต่ออาชีพ

นักแสดงได้”

“ฉันชอบที่จะเห็นเขาในกลุ่มผู้ชมใน

คอนเสิร์ตของฉัน และฉันรู้ว่าเขาคือหนึ่งใน

เชียร์ลีดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน”.

interthaipost69@gmail.com

‘วันเดอร์วูแมน’ลินดา คาร์เตอร์ เศร้า

เสียคุณพ่อวัย99ต่อจากสามีเมื่อปีที่แล้ว

ครบ1ปีรถกับข้าวช่วยสังคม

‘บอย-เจี๊ยบ’ขอเดินหน้าต่อไป

บรรยากาศการทำาบุญให้‘เศรษฐา’

‘ต้น เติมศักดิ์’ลูกเขยเตรียมบวชให้

ภาพการทำาบุญและสวดพระอภิธรรม

ของเศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ) ใน

วันนี้ (จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565) ณ วัด

สนิทในครอบครัว

ซึ่งจะมีการทำาบุญครบ 100 วันในวัน

จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และในวันจันทร์

ที่ 23 พฤษภาคม ต้น เติมศักดิ์ ลูกเขยของอา

ต้อย สามีของอี๊ฟ พุทธธิดา จะบวชพระเพื่อ

เทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร “ศาลา 16”              

โดยมีท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน, ทรงวุฒิ สวัสดี, 

นงค์คราญ-วิฑูรย์ สุบรรณรัตน์, ศุภเมธ ชอบ

ประดิษฐ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันน้ี

ภายในงานมีแขกมาร่วมทำาบุญ

เลี้ยงพระเพลและร่วมฟังพระสวด

อภิธรรม อาทิ ก้อง ปิยะ, ปู ปริศนา, 

แจง-วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, วิทยา 

ทรัพย์ธนะอุดม, หมี-โชติรัตน์ รักเริ่ม

วงษ์, นคร วีระประวัติ, น้องนุช ชวาลา, 

ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ฯลฯ พร้อมญาติ

อุทิศส่วนกุศล

ให้กับอาต้อย

ที่วัดเทพศิริ

นทราวาส

ราชวรวิหาร

เป็นเวลา 15 

วัน โดยจะ

มีการแจ้ง

กำาหนดการ

ให้ทราบอีก

ครั้ง

ทั้งนี้ 

ทางครอบครัวขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โปรดตรวจ 

ATK พร้อมถ่ายรูปผลตรวจที่มีวันที่และชื่อระบุ

อย่างชัดเจนมาแสดงก่อนเข้าร่วมงานบุญทุก

ครั้ง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้.



12 ขาวประชาสัมพันธ

ประกาศศาลแพ่ง

เรื่อง คำาส่ังอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

คดีหมายเลขดำาที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

	 นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง	ที่	๑	กับพวกรวม	๒	คน	 โจทก์

ระหว่าง	{  

	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

ข้าพเจ้า	 (๑)	นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง,	(๒)	นางกัลยทรรศน์	ติ้งหวัง	 โจทก์	

อยู่บ้านเลขท่ี	(๑)	๗๘/๑,	(๒)	๕๔๗	หมู่ท่ี	(๑)	๖,	(๒)	๒	ถนน	-	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล	(๑)	บาง

พูน,	(๒)	ละงู	อำาเภอ	(๑)	เมืองปทุมธานี	,	(๒)	ละงู	จังหวัด	(๑)	ปทุมธานี,	(๒)สตูล	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 นายสิษฐวัศ	ภาคินสกุลพัฒน์		 ทนายโจทก์

อยู่บ้านเลขที่	๙๘/๖๐	หมู่ที่	๑	ถนน	ราชพฤกษ์	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล/แขวง	อ้อมเกร็ด	

อำาเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

อยู่บ้านเลขที่	๑๐๙๑/๒๔๑	หมู่ที่	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่	ตรอก/ซอย	เพชรบุรี	๓๕	ใกล้

เคียงอาคารซิตี้ลิงค์	ตำาบล/แขวง	มักกะสัน	อำาเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

คดีนี้	โจทก์ทั้งสองยื่นคำาฟ้องว่า	จำาเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำาหน่ายกระทะ	

โดยใช้ชื่อสินค้าว่า	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	เพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป	

ด้วยการโฆษณาและจำาหน่ายสินค้าของจำาเลยทางสื่อโฆษณาทางช่องโทรทัศน์	สื่อสังคม

ออนไลน์	 เฟสบุ๊ค	และอื่นๆ	 ได้ โฆษณาชวนเชื่อในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคทั่วไป

เกิดความเชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์ของจำาเลยเป็นกระทะไม่ใช้น้ำามัน	ทำาอาหารไม่ติดกระทะ	

ราคาถูก	 เหมาะสำาหรับทำาอาหารคลีน	หรืออาหารเพื่อสุขภาพ	 เป็นกระทะที่ขายดีที่สุด

ในประเทศไทย	ซึ่ง	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	มี	๒	รุ่น	คือ	กระทะโคเรียคิง	

(KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	(DIAMOND	SERIES)	และ	กระทะโคเรียคิง	(KOREA	

KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	เมื่อวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	โจทก์ที่	๑	ได้ซื้อ

กระทะโคเรียคิง	 (KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	 (DIAMOND	SERIES)	ของจำาเลย	

ราคา	๓,๙๐๐	บาท	และเมื่อประมาณเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	โจทก์ที่	๒	ได้ซื้อกระทะโคเรีย

คิง	(KOREA	KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	ของจำาเลย	ราคา	๓,๓๐๐	บาท	เมื่อ

โจทก์ทั้งสองได้รับสินค้าและได้ใช้กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)	ของจำาเลย	ไม่เป็น

ไปตามที่จำาเลยโฆษณา	ต่อมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	โจทก์ทั้งสองทราบว่า	

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ได้มีคำาสั่งให้จำาเลยยุติโฆษณา	กระทะ

โคเรียคิง	(KOREA	KING)	ทางสื่อต่างๆ	ในทันที	เนื่องจากมีการตรวจพิสูจน์คุณสมบัติ

สินค้าของจำาเลยแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่จำาเลยมีการโฆษณาจำาหน่ายสินค้าให้

โจทก์ทั้งสอง	และผู้บริโภครายอื่นทั้งหมด	การกระทำาของจำาเลยเป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้บริโภคแก่โจทก์ทั้งสอง	ทำาให้ โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายจากการโฆษณาสินค้า

เกินความเป็นจริง	และสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาขัดต่อพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง	พ.ศ.๒๕๔๕	และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๒๒	เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย	

จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า	ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ โจทก์ทั้งสอง

ดำาเนินคดี	แบบกลุ่ม	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	และนัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย	ตรวจ

พยานหลักฐาน	กำาหนดประเด็นข้อพิพาท	กำาหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดำาเนิน

คดีแบบกลุ่ม	ในวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๕	เวลา	๙.๐๐	นาฬิกา

สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ โดยแจ้งความประสงค์

เป็นหนังสือ	ต่อศาลภายในวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๕	ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล	หากพ้นระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถออก

จากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้อีกเว้นแต่ศาลมีคำาสั่งอนุญาต	และคำาพิพากษาของศาลมีผล

ผูกพันสมาชิกกลุ่ม	 เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก

กลุ่มหรือร้องสอดอีกไม่ได้	และห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ได้ยื่นฟ้อง

สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ	ดังนี้	 เข้าฟังการพิจารณาคดี	

ร้องขอให้ศาล	มีคำาสั่งว่าโจทก์ไม่มีคุณสมบัติ	ส่วนได้เสีย	รวมตลอดทั้งการได้มาซึ่งสิทธิ

การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต	ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารในสำานวน

ความ	จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม	หากปรากฏว่า

ในระหว่างการพิจารณาทนายฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	ร้องขอเข้าแทนที่

โจทก์	คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	การถอนฟ้อง	การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตรวจและโต้

แย้งคำาขอรับชำาระหนี้

FIRSTER แฟล็กชิฟสโตร มัลติแพลตฟอรมแหงการชอปปงสินคาบิวตี้และไอเทม  

เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุมบริษัท คิง เพาเวอร เปนประธานเปด 

FIRSTER แฟล็กชิฟสโตร มัลติแพลตฟอรมแหงการชอปปงสินคาบิวตี้และไอเทม  ไลฟสไตล

สุดคูลเพ� อประสบการณใหมแหงการชอปปง โดยมี วรมาศ, อภิเชษฐ,อรุณรุง ศรีวัฒนประภา, 

รวิ อิทธิระวิวงศ และชาญชัย เชิดชูวงศธนากร รวมงาน ซึ่ง FIRSTER แฟลกชิฟสโตร เปดให

บริการแลววันนี้ ที่คิง เพาเวอร มหานคร และสยามสแควร ซ.7

หางสรรพสินคาเดอะมอลล ไลฟสโตร 

งามวงศวาน และ เดอะมอลล บางกะป 

สรางความคึกคัก จัดแคมเปญ “Pay Day 

ยกกําลัง 2 Big Brand Sale” ลดไมยั้ง ปง

ทุกแบรนด แบรนดดังลดสูงสุด 80% พรอม

ชอปครบรับคืน รวมสูงสุด 2,600 บาท 

ระหวางวันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 

ที่ เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 4 เดอะมอลลไลฟสโตร 

งามวงศวาน และ เดอะมอลล บางกะป

เหลานักชอปออนไลน เตรียมวอรมนิ้ว

ใหพรอม แลวชอปไปกับมหัศจรรยแหงเลข 8 

เพราะ รวิศรา จิราธิวัฒน บอสคนเกงหาง

เซ็นทรัล จัดงานใหญเซอรไพรสลูกคา ฉลอง 

8 ป Central App ตลอดเดือนพฤษภาคม 65 

ประเดิมแคมเปญแรกดวย “Central App 5.5 

Birthday” ชอปสนุกรับสุข 5 ตอ ระหวางวัน

ที่ 3 – 6 พฤษภาคม บอกเลยวาหามพลาด! 

เพราะสินคาทุกแบรนดทุกหมวด จัดโปรโมชั่น

หนักๆ แบบ 5 ตอ ไมวาจะเปน สวนลด

สูงสุด 88%, ลดเพิ่มสูงสุด 10%, รับสวนลด

เพิ่มสูงสุด 1,000 บาท หรือ ผอน 0% นาน 

3 เดือน เม� อชอปผานบัตรเครดิตเซ็นทรัล

เดอะวัน รวมถึง บริการสงดวนภายใน 3 ช่ัวโมง 

คาสงพิเศษเพียง88 บาท และ คลิกรับคะแนน 

เดอะวัน 80 คะแนน ทุก 8 โมง มาพรอม

ดีลเด็ดมากมายใหชอปแบบนันสต็อปตลอด

แคมเปญ รีบดาวน โหลด Central App บน

มือถือ มารอชอปดวน

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคา

ยุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย เชิญชวน

ผูประกอบการไทยและผูที่สนใจดําเนินธุรกิจ

ดานการคาระหวางประเทศ เขารวมงาน

เสวนา “NEA BizTalk Series” : กาวทันการ

คาโลก โครงการ “เจาะลึกตลาดตางประเทศใน

ยุคการคาใหม” ภายใต โครงการพัฒนาSMEs 

รวมกับเครือขายพันธมิตร ประจําป 2565 

เพื่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถตั้งรับ 

ปรับตัว เพิ่มโอกาสการขยายตลาดสงออก

ยุคโควิด ที่ตอง “คิด” และ “เจาะตลาด” 

ดวยกลยุทธใหมใหกาวทันการคาโลก ฟงการ

วิเคราะหเชิงลึก 6 ตลาดตางประเทศสําคัญ

ของโลกในยุคการคาใหม ไดแก ตลาด

ตะวันออกกลาง ตลาดเกาหลี ตลาดอินเดีย 

ตลาดอาเซียน  ตลาดจีน/ฮองกง และตลาด

ญี่ปุน พรอมนํารองเปดเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 

“เจาะลึกตลาดซาอุฯ มองทะลุตลาด MENA” 

โดยไดรับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล 

เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ เปนประธานเปดงานในวันศุกรที่ 6 

พฤษภาคม เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ หอง

ประชุมพาณิชยสัมพันธ ชั้น 11 กรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ (อาคารริมน้ํา) และ

สามารถรับชมผาน Facebook Live สถาบัน

พัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม (NEA)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยสํานักบริหาร

งานวิจัยและนวัตกรรมฯ (KRiS) และสํานักงาน

กิจการตางประเทศ (OIA) เปดรับสมัคร

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเขารวมโครงการส

ตารทอัพเคฟ (Startup Cave) การนําเสนอ

แผนธุรกิจดานดิจิทัลแพลตฟอรมเพ� อชิงทุน

สนับสนุนตอทีมรวม 50,000 บาท สูโอกาส

การตอยอดธุรกิจสตารทอัพในประเทศจีน 

โดยผูสมัครจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ

สตารทอัพตั้งแตขั้นพื้นฐาน เรียนรูแนวทาง

การคนหาไอเดียและปญหา (Problem Findings) 

การตอยอดธุรกิจในจีนเบื้องตน การเจาะ

กลุมอุตสาหกรรมที่เปนที่ตองการในจีนและ

สิ่งที่ควรระวัง ตลอดจนการสรางแบบแผน

ธุรกิจดวย Business Model Canvas ทั้งนี้ 

กิจกรรมดังกลาวผูสมัครจะตองเขารับการฝก

อบรมและนําเสนอผลงานระหวางวันที่ 27 – 

29 พฤษภาคม ณ สํานักงานอธิการบดี สจล. 

สนใจศึกษารายละเอียดพรอมย� นใบสมัครได 

ตั้งแตวันนี้ -24 พฤษภาคม ทางเว็บไซต 

https://startupcave.org สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่เพจเฟซบุก https://www.facebook.

com/startupcave หรือโทร.09-5556-3490

ผานไปแลวสําหรับการจัดงานประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2565 ซึ่งจัดขึ้นใน

รูปแบบออนไลน (E-AGM) เปนครั้งแรกนับ

จากเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

mai สําหรับ บมจ. เซนตเมด หรือ SMD 

โดยผูถือหุนอนุมัติจายปนผลจากงวดผลการ

ดําเนินงานป 2564 ในรูปแบบเงินสดและหุน

ปนผล โดยจายปนผลเปนเงินสด 0.50 บาท

ตอหุน และหุนปนผลในอัตรา 20 หุนเดิม : 

1 หุนปนผล ซึ่งกําหนดจายปนผลในวันที่ 20 

พฤษภาคมนี้ เพ� อตอบแทนและสรางความ

เช� อมั่นใหแกผูถือหุน งานนี้ซีอีโอ SMD “ดร.

วิโรจน วสุศุทธิกุลกานต” พรอมมุงมั่นบริหาร

งานอยางเต็มกําลัง เพ� อผลักดันใหผลการ

ดําเนินงานเติบโตทําสถิติสูงสุดตอเน� อง

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท อาราเม็กซ (ประเทศไทย) (Aramex (Thailand) Co., Ltd.) ผูใหบริการโลจิสติกส

ขนสงสินคาและคลังสินคาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลก ไดรวมลงนามบันทึก

ขอตกลง (MOU) กับบริษัทเวกา อินเตอรเทรด แอนด เอ็กซิบิชั่นส (ดูไบ) (Vega Intertrade 

and Exhibitions LLC.) ออแกนไนเซอรสัญชาติไทยช� อดังระดับเอเซีย ผูจัดงานแสดงสินคาท่ี

ไดรับความไววางใจมากท่ีสุดในตะวันออกกลาง เจาของพ้ืนท่ีการคาในตลาดทาเรือ “Thai Souq” 

ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ ศูนยการคา “Thai Mart” ณ ราชอาณาจักรบาหเรน โดย

ความรวมมือมีสาระสําคัญหลักในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจของทั้งสองฝายที่มุงเนนการ

เปดตลาดการคาในตะวันออกกลาง รวมทั้งการรวมจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสงเสริมองค

ความรูใหกับผูประกอบการไทย และความรวมมือในการเผยแพรประชาสัมพันธในชองทาง

ส� อสารของทั้งสองฝาย เปนตน

อาราเม็กซ (ประเทศไทย) จับมือ เวกา อินเตอรเทรด แอนด เอ็กซิบิชั่นส (ดูไบ) 

MOU รวมพลังสรางโอกาสใหมทางการคาใหกับผูประกอบการไทยเปดตลาดผงาดตะวันออกกลาง

Road Safety Social Lab     ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูกอตั้ง Imagine Thailand movement 

จัดเวทีสาธารณะ Road Safety Social Lab ระดมสมองผูกอการดี รวมกําหนดแนวยุทธศาสตร

ขับเคล� อนความปลอดภัยทางถนน โดยมี รุงอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. นพ. แทจริง ศิริพานิข เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ นพ.ธนะพงศ 

จินวงษ ผูจัดการศูนยวิชาการเพ� อความปลอดภัยทางถนน อรรถ เหมวิจิตรพันธ อดีตรอง

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล (ประเทศไทย) นพดล สันติภากรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ และ ภาคีเครือขายความปลอดภัยทางถนน จากหลาย

องคกร  เขารวมงาน  ณ หองประชุม 201 สสส. 

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินและอุปกรณทางการแพทย รวมมูลคา 50 ลานบาท

เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินและอุปกรณทางการแพทย รวม

มูลคา 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) จากสุดา ยืนยง และวุทธิเดช ยืนยง เพ� อสัจจา 

ยืนยง และสายจิตร เวชชพิทักษ สมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.

ฉันชาย สิทธิพันธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รศ.พญ.ดุจใจ 

ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และพลโท นพ.อํานาจ บาลี 

ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย รวมรับมอบ ณ 

หองรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย 

โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ฉลองความสําเร็จ รับรางวัล “The Best of SHA Awards 

2021” จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย      ทิโม เควนซลี่ ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปฟาน 

เกาะสมุย และ ธิติรัฐ วีระนนท ผูจัดการ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ในเครือ เคป แอนด 

แคนทารี โฮเทลส พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมแสดงความยินดีที่ โรงแรมฯ ไดรับใบ

ประกาศนียบัตร “The Best of SHA Awards 2021” รางวัลดีเดนประเภทที่พักและโฮมสเตย 

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

GPSC สานตอโครงการ Light for a Better Life พัฒนาศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทน 

วัดปาศรีแสงธรรม    รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจ บริษัท 

โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ (GPSC) แกนนํานวัตกรรมธุรกิจไฟฟา กลุม ปตท. และพนักงาน 

สงมอบผลิตภัณฑ G-Box for Residential หรือ G-Box (R) ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ 

Lithium iron phosphate (LFP) เทคโนโลยี SemiSolid ขนาด 10 kWh พรอมติดต้ังระบบผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5.35 kWp ใหกับพระครูวิมลปญญาคุณ เจาอาวาสวัดปา

ศรีแสงธรรม ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพ� อใชเปนศูนยการเรียนรูดานพลังงาน

ทดแทน “โคกอีโดยวัลเลย” ภายใต โครงการ Light for a Better Life เพ� อสนับสนุนเปาหมาย

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero) 

DMT เขารับมอบโลเกียรติคุณจากสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

อัจฉรา เจริญพร ผอ.ฝายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองคกร บมจ.ทางยกระดับ

ดอนเมืองเปนตัวแทนเขารับโลเกียรติคุณในฐานะ หน�วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของ

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย

ตามโครงการ "ทําดีท่ีสุดเพ� อทุกชีวิต" 10 ป แหงความภาคภูมิใจ โดยมี นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป (ซาย) 

อธิบดีกรมการแพทย เปนผูมอบ ณ หองประชุมใหญ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

แหงชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

‘เดทตอล’ ไมลดการด ไมพลาดทุก

เปาหมาย ย้ําภาพผูนําผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค

ระดับโลก ชวนคนไทยรวมสรางมาตรฐาน

การใชชีวิตใหปลอดภัยจากเช้ือโรค สงผลิตภัณฑ

แบรนด “เดทตอล” ที่ไดรับการยอมรับและมี

ประสิทธิภาพในการ ฆาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 

เชื้อรา 99.9%* SARS-CoV-2, H1N1, 

Salmonella choleraesuis รวมสรางไลฟ

สไตลใหมผานแคมเปญ ‘ไมลดการด ไมพลาด

ทุกเปาหมาย’ เพิ่มเกราะปองกันใหทุกพื้นที่

ปลอดภัยหางไกลเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น เพ� อให

คนไทยสนุกพรอมมั่นใจในทุกกิจกรรม เปดตัว

พรีเซนเตอรคนลาสุด “เทนนิส-พาณิภัค 

วงศพัฒนกิจ” นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย 

เจาของเหรียญทองโอลิมปก พรอมดวย “นุย-สุจิรา 

อรุณพิพัฒน” และบุคคลจากหลายอาชีพไม

วาจะเปน ไรเดอร คนขับรถสาธารณะ และ 

TikToker รวมสรางความรูความเขาใจให

คนไทยตระหนักถึงเรื่องการใส่ ใจในสุข

อนามัยที่สามารถสรางไดดวยตัวเองทุกวัน

คุณแพรว จิตะพันธกุล Head of Dettol 

บริษัท เรกคิทท เบนคีเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑฆาเชื้อทําความ

สะอาดแบรนด “เดทตอล” กลาววา “เดทตอล” 

ยังคงตอกย้ําและสรางการตระหนักรู ใหกับ

คนไทย ‘ไมหยุดทุกการปกปอง’ ผานการนํา

เสนอขอมูลสําคัญและคุณสมบัติของแบรนด

ที่การันตีความมั่นใจดวยผลการทดสอบจาก

หองปฏิบัติการวามีประสิทธิภาพในการฆา

เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา 99.9% SARS-

CoV-2, H1N1, Salmonella choleraesuis 

ทําใหผู ใชมั่นใจและไววางใจในผลิตภัณฑทุก

ตัวภายใตแบรนด ‘เดทตอล’ ลาสุด ไดขยาย

ความหวงใยผานการรณรงคใหคนไทยทุกคน

ใสใจและใหความสําคัญกับสุขอนามัยเปนหลัก 

ดวยการสรางไลฟสไตลและพฤติกรรมใหม 

ผานแคมเปญ ‘ไมลดการดไมพลาดทุกเปาหมาย’ 

เพิ่มเกราะปองกันแบบงายๆ เพ� อเปนความ

คุนชินพื้นฐานที่ใหทุกพื้นที่ปลอดภัยหางไกล

เชื้อโรคมากยิ่งขึ้น ปองกันความเสี่ยงของโรค 

ทําใหสามารถใชชีวิตไดอยางเต็มที่ ในทุกวัน 

ทุกกิจกรรม และทุกโอกาสที่จะเขามาในชีวิต 

ตอกย้ําความมุงมั่นภายใตสโลแกน ‘เดทตอล 

ปกปองคุณและคนที่คุณรัก’    

ภายใตการส� อสารประชาสัมพันธภายใต

แคมเปญ ‘ไมลดการด ไมพลาดทุกเปาหมาย’ น้ี 

ไดเปดตัว “นองเทนนิส-พาณิภัค วงศพัฒนกิจ” 

นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจาของเหรียญ

ทองโอลิมปกฤดูรอน 2022 ประเทศญี่ปุน มา

รวมเปนแบรนดพรีเซ็นเตอรคนใหม สะทอน

ความหมายและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ไลฟสไตล Hygiene Habit เพ� อใหคนไทย

สามารถเสริมเกราะปองกันใหทุกพื้นที่

ปลอดภัยหางไกลเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น พรอม

ใชชีวิตไดอยางเต็มที่ในทุกๆ กิจกรรม และ

ไมพลาดในทุกโอกาสสําคัญของชีวิต โดย 

นองเทนนิส ไดกลาวถึงมุมมองของตนเองที่มี

ตอไลฟสไตล Hygiene Habit วา “ตอนนี้ 

ตั้งเปาหมายในชีวิต 2 เร� อง คือ เร� องแรกมุง

ควาแชมปเทควันโด การแขงขันกีฬาโอลิมปก

สยามพิวรรธน นําทัพศูนยประชุม

มาตรฐานระดับโลก “รอยัล พารากอน ฮอลล” 

และ “ทรู ไอคอน ฮอลล” รับมอบตราสัญลักษณ 

มาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียนและ

ประเทศไทย (ASEAN and Thailand MICE 

Venue Standard) จากสํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 

ในงาน MICE Standards Day 2022 

เม� อเร็วๆ นี้ ตอกย้ําความเปนผูนําศูนย

การประชุมและศูนยการแสดงนิทรรศการ

ระดับโลก  สรางความมั่นใจในการจัดงาน

ไดอยางปลอดภัย ชวยเพิ่มความสามารถใน

สยามพิวรรธน นําทัพศูนยประชุมมาตรฐานระดับโลก “รอยัล พารากอน ฮอลล” และ “ทรู ไอคอน ฮอลล” 

รับมอบตราสัญลักษณ มาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียนและประเทศไทย จากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 

การแขงขัน รองรับตลาดไมซในอนาคต โดย

มีคุณพันธกมล อมาตยกุล และคุณกฤษณา 

จรรยาสกุลวงศ ซึ่งเปนผูบริหาร รอยัล 

พารากอน ฮออล บนชั้น 5 สยามพารากอน 

และ ทรู ไอคอน ฮออล บนชั้น 7 ไอคอน

สยาม เขารับมอบตราสัญลักษณมาตรฐานฯ 

จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ 

สํ านั กงานส ง เสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ ประธานในพิธี

ในปนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล ไดรับ

ตราสัญลักษณ ASEAN MICE Venue Standard 

พรอมกับ Thailand MICE Venue Standard 

ประเภทสถานท่ีจัดงานประชุม (Meeting Room)

โดยกอนหนานี้ รอยัล พารากอน ฮอลล เคย

ไดรับตราสัญลักษณ Thailand MICE Venue 

Standard มาอยางตอเน� องทุกปและครบทุก

ประเภท รวมถึงเคยไดรับ ASEAN MICE 

Venue Standard ในประเภทสถานท่ีจัดแสดง

นิทรรศการ (Exhibition Hall) ขณะท่ี ทรู ไอคอน 

ฮอลล ก็ไดรับตราสัญลักษณ Thailand MICE 

Venue Standard ประเภทสถานที่จัดงาน

ประชุม (Meeting Room) เชนกัน จากที่เคย

ไดรับในประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 

(Special Event) มาแลวในชวงปที่ผานมา

กลุมสยามพิวรรธน ในฐานะผูนํา

ความคิดสรางสรรค The Visionary Icon 

มีความมุงมั่นในการขับเคล� อนอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทย และสรางความมั่นใจใหกับ

ผู ใชบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

ดวยความพรอมในการดําเนินธุรกิจบริหาร

จัดการศูนยการประชุมและศูนยแสดง

นิทรรศการอยางเต็มประสิทธิภาพ และให

บริการดวยมาตรฐานระดับสากลในทุกมิติ

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

และผู ใชบริการทุกคนเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

เดทตอล ชวนคนไทยรวมเคมเปญ “ไมลดการด ไมพลาดทุกเปาหมาย”

รวมสราง Hygiene Habit ไดงายๆ ในทุกวัน เพ� อชีวิตไดมี ไลฟสไตลหางไกลจากเชื้อโรค

ฤดูรอน 2024 ประเทศฝรั่งเศส และเร� อง

ที่สอง คือ การใชชีวิตใหมีความสุขและมี

สุขภาพที่แข็งแรง เพราะยิ่งเราเปนนักกีฬานั้น 

สุขภาพและร่างกายเป็นเรื่องสําคัญมาก 

ถาเจ็บปวยตองหยุด เพียงแค 1 วัน คูตอสูก็

จะนําหนาเราไปหนึ่งกาวแลว ดังนั้น เทนนิส

จึงตองสรางภูมิคุมกันเบื้องตนผานการดูแล

ตัวเองแบบ Hygiene Habit ใสหนากาก

อนามัย รักษาระยะหาง ลางมือเปนประจํา 

ทําความสะอาดของใชและพื้นที่สวนตัว โดย

เฉพาะการใชผลิตภัณฑ เดทตอล มาเปน

สวนหนึ่งในชีวิตปะจําวัน ทั้งใชเช็ดทําความ

สะอาดสถานที่ฝกซอม รวมไปถึงสวนตางๆ 

ภายในบาน และส่ิงของรอบตัวกอนท่ีจะเร่ิมทํา

กิจกรรมตางๆ เพ� อใหมั่นใจวาเราไดสราง

สุขอนามัยที่ดี ในทุกพื้นที่และตัวเราเองก็

ปลอดภัยหางไกลเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นอีกดวย” 

พรอมทั้ง ยังไดขยายเร� องราวและมุมมอง

ของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีรูปแบบไลฟ

สไตลท่ีแตกตางกัน มารวมสะทอนความหมาย

และความเขาใจเกี่ยวกับไลฟสไตล Hygiene 

Habit ในมุมของแตละคน อาทิ 

คุณนุย สุจิรา อรุณพิพัฒน คุณแม

ฮี โรของลูกนอย ที่เผยวา “ดวยความเปน

คุณแมที่ตองดูแลลูกในชวงวัยกําลังโต ดังนั้น

ความสะอาดปลอดภัย  ในทุกกิจวัตรเปนเร� อง

สําคัญ โดยนุยเช� อเสมอวาการที่เราสามารถ

สรางไลฟสไตล Hygiene Habit จนเปนเร� อง

ประจําวันได   จะชวยใหรางกายแข็งแรง

และไมพลาดกับประสบการณใหมๆ ที่จะ

เขามาใหชีวิต ซึ่งสิ่งที่เราทําประจําทุกวันใน

ทุกกิจกรรม คือ ลางมือ ใสหนากากอนามัย 

รักษาระยะหาง และฆาเชื้อโรคผานการเช็ด

ทําความสะอาดของเลน และบริเวณบาน

เปนประจํา ดวยผลิตภัณฑจาก เดทตอล ที่มี

ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค 99.9%” 

นอกจากนี้  ยังได 

เน� องจากการระบาดครั้งใหญ  เราจึงได

ตระหนักถึงความจําเปนในการมีสุขอนามัยท่ีดี 

ทั้งสุขอนามัยสวนบุคคลและสุขอนามัยใน

บาน เดทตอล เช� อวา คนไทยทุกคนสามารถ

หางไกลโรคได รวมไปถึงโรคโควิด-19 ได 

โดยสามารถเร่ิมตนงายๆ ดวย Hygiene Habit 

อาทิ ใสหนากากอนามัย ลางมือเปนประจํา 

รักษาระยะหาง รวมไปถึงดูแลความสะอาด 

ทําใหชิน จนเปนนิสัยในทุกกิจกรรม ทุกวัน 

ไมวาจะเปนการเดินทาง การรับประทาน

อาหารในท่ีสาธารณะ การเดินหางสรรพสินคา 

การเลือกซื้อของ แมแตการรับพัสดุ หรือการ

ทํากิจกรรมอ� นๆ ในชีวิตประจําวัน เปนตน 

ดังนั้น ถาเราหมั่นดูแลปองกัน รักษาความ

สะอาด ลดการสัมผัส และสรางวินัยใหเกิด

เปนเร� องแรก เราก็จะสามารถลดความเสี่ยง

จากการเจ็บปวยและปกปองโอกาสในทุกชวง

ชีวิตของเราได เสมือนเปนการเสริมเกราะ

ปกปองตัวเองใหมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะ

ทุกพื้นที่จะปลอดภัยหางไกลเชื้อโรค ซึ่ง 

เดทตอล ขอยืนหยัดเคียงขางคนไทย พรอม

เปนผูชวยที่ทําใหคนไทยสามารถใชชีวิตได

อยางมั่นใจและปลอดภัยได ในทุกกิจกรรม 

และจะมุงมั่นพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑอยางตอเน� อง เพ� อสนองความ

ตองการของผูบริโภคใหมากข้ึน และตอบโจทย 

NEW NORM ที่เปลี่ยนแปลงไป”
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไฟไหม้ชุมชนแออัดในปินส์คร่า 8 ชีวิต

มะนิลา • มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย รวมเด็ก 6 คน หลัง

เกิดเพลิงไหม้ในชุมชนยากจนแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาเมื่อ

วันจันทร์ที่ผ่านมา ทำาลายบ้านเรือนไปราว 80 หลัง เอเอฟ

พีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอีก 3 รายในเหตุเพลิงไหม้ ไฟเริ่ม

ไหม้เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. บริเวณชั้น 2 ของบ้าน

หลังหนึ่งในชุมชนแออัดภายในวิทยาเขตขนาดใหญ่ของ

มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เกร็ก บิชายดา เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อาวุโส เผยว่า ต้องใช้เวลานานเกือบ 2 ชั่วโมงในการดับไฟ 

สำาหรับผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอายุเท่าไหร่ แต่ที่บอก

ได้คือเป็นเด็กถึง 6 ราย สถานีดับเพลิงของพวกเขาอยู่ใกล้ 

แต่ก็ไมได้รับแจ้งในทันทีตอนเกิดเหต ุ

วันแรงงานเกิดเหตุปะทะที่ตุรกี-ฝรั่งเศส

อิสตันบูล • เกิดเหตุปะทะกันระหว่างตำารวจและผู้ประท้วง

ในตุรกีและฝรั่งเศสระหว่างการชุมนุมในวันแรงงานเมื่อ

วันอาทิตย์ ขณะที่ผู้คนอีกหลายแสนคนเดินขบวนทั่วโลก

ในการสนับสนุนสิทธิ์ผู้ใช้แรงงาน ตำารวจปราบจลาจลของ

ตุรกีจับกุมผู้ประท้วงจำานวนมากในอิสตันบูลที่มารวมตัว

กันที่ทักซิมสแควร์ มีการกดตรึงบางคนไว้กับพื้นและลาก

ตัวออกจากการชุมนุม มีผู้ชุมนุม 164 คนที่ถูกควบคุมตัว 

สำานักว่าการผู้ว่าฯ นครอิสตันบูลบอกเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้

รับอนุญาต ขณะที่การชุมนุมในกรุงปารีสกลายเป็นเหตุรุน 

แรงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเยาวชนปะทะกับตำารวจตามสอง

ข้างทาง และอาคารต่างๆ ถูกบุกรุก 

ครอบครัวร้องอิรักปล่อยตัวชาวอังกฤษ

แบกแดด • ชายชาวอังกฤษรายหนึ่งถูกจับกุมที่สนามบิน

กรุงแบกแดดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้อหาครอบ

ครองชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่อ้างว่าเป็นโบราณวัตถุ เอ

เอฟพีรายงานการเปิดเผยของครอบครัวของชายคนนี้เมื่อ

วันอาทิตย์ จิม ฟิตตัน นักธรณีวิทยาเกษียณ วัย 66 ปี อาจ

โดนโทษหนักถึงประหารชีวิตภายใต้กฎหมายอิรักหากถูก

ตัดสินว่ามีความผิด ครอบครัวของเขาได้สร้างคำาร้องบน

แพลตฟอร์มออนไลน์ Change.org เรียกร้องให้ปล่อยตัว

เขา “เขาถูกคุมขังในข้อหาพยายามลักลอบนำาโบราณวัตถุ

ออกจากอิรัก” ข้อความประกอบคำาร้องเรียนระบุ “แซม ทัส

เกอร์ ลูกเขยของเขาบอกกับเอเอฟพีว่า “เป็นความผิดพลาด

อย่างชัดเจน ไม่มีเจตนาทำาความผิดอย่างแน่นอน เขาเป็นผู้

สูงอายุ เราแค่ต้องการให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัย” ฟิต

ตันเดินทางเข้าอิรักพร้อมกับกลุ่มทัวร์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

และมีกำาหนดออกจากอิรักในวันท่ี 20 มีนาคม เพื่อกลับบ้าน

ท่ีมาเลเซีย แต่เจ้าหน้าท่ีศุลกากรสนามบินพบเศษช้ินส่วนท่ี

เก็บมาจากแหล่งโบราณคดีเอริดูทางตอนใต้ของอิรัก ทัสเกอร์

อ้างว่าไกด์ทัวร์บอกเป็นหินเศษช้ินส่วนไม่มีมูลค่าทางประวัติ 

ศาสตร์ และให้เขานำากลับไปเป็นของที่ระลึก.

พื่อนที่ ไต้หวันเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่สงครามยูเครน

ระเบิด บรรยากาศที่นั่นมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด

 เมื่อสัปดาห์ก่อน เพื่อนคนนี้ ไปร่วมวงกับคน

ไต้หวันอีกหลายสิบคน นัดหมายกันที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่ง

เพื่อทำากิจกรรมที่กำาลังแพร่หลายกันทั่วเกาะ

นั่นคือการทำา workshop เพื่อจะเรียนรู้ว่าหาก

สงครามเกิดขึ้นที่ไต้หวัน จะต้องทำาตนอย่างไรจึงจะรอด

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนไต้หวันกลัวว่าจีนจะบุกขึ้นเกาะ

เหมือนที่รัสเซียส่งทหารเข้ายึดยูเครน

ร้านรวงที่ไต้หวันทุกวันนี้มีคำาขวัญแปะข้างฝาเต็มไป

หมด...ประณามจีนที่สนับสนุนรัสเซียบุกยูเครน

และส่งเสียงสนับสนุนการเรียกร้องเสรีภาพที่ซินเจียง, 

ทิเบตและฮ่องกง 

มีป้าย “เราสนับสนุนยูเครน...” และ “ขอให้ปูตินไป

ลงนรก”

อีกป้ายหนึ่งตะโกนว่า “จีนกับรัสเซียคือปีศาจร้ายที่

ร่วมกันทำาความชั่ว”

คนไต้หวันบางคนให้สัมภาษณ์สื่อที่นั่นว่า “เมื่อปีที่

แล้ว คนไต้หวันส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเราจะไม่เห็นสงคราม

ในรุ่นเรา แต่พอเกิดเรื่องที่ยูเครน เราก็เริ่มตระหนักว่าเรา

กำาลังอยู่ท่ามกลางสงครามจริงๆ”

จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำาไมรัฐบาลไต้หวันจึงประกาศว่า

จะต้องสร้างแสนยานุภาพทางทหารขึ้นอย่างเร่งรัดและรีบ

ด่วนเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่จีนอาจจะส่งทหารบุกมายึด

เกาะ

ไต้หวันมองเห็นสงครามยูเครนเป็นสัญญาณเตือนภัย

สำาหรับตัวเองอย่างชัดเจน

แม้ว่าผู้นำาจีนจะพยายามออกมาบอกว่าไต้หวันกับ

ยูเครนไม่เหมือนกัน เพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่

ยูเครนเป็นประเทศที่แยกออกมารัสเซีย

แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้คนไต้หวันหวั่นหวาดน้อยลง

เพราะผู้นำาจีนพูดเสมอว่า “หากจำาเป็น” รัฐบาลปักกิ่ง

ก็จะไม่ลังเลที่จะ “ใช้กำาลัง” เพื่อการ “รวมชาติ” ให้ไต้หวัน

กลับมาอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่แน่นอน

สัปดาห์ที่ผ่านมา ไต้หวันประกาศให้ โลกรู้ว่ากำาลังเพิ่ม

แสนยานุภาพทางทหารเพิ่มเติมอีก

ในแผนนี้มีการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถโจมตีฐานทัพ

อากาศและสกัดพร้อมทำาลายขีปนาวุธร่อนของศัตรูได้ 

“ศัตรู” ในที่นี้หมายถึงใครคงไม่ต้องระบุ

อีกทั้งยังเปิดเผยด้วยว่ากำาลังพัฒนาและสร้างอากาศยาน

ไร้คนขับ หรือโดรน ที่สามารถกำาหนดพิกัดและเป้าหมายของ

การโจมตีได้อย่างแม่นยำา 

เมื่อไม่นานมานี้เอง ไต้หวันผ่านงบประมาณกลาโหมเพิ่ม

อีก 240,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 270,000 

ล้านบาท  

สำาหรับแผนการเสริมเขี้ยวเล็บทางทหารในระยะเวลา 5 

ปีข้างหน้า ในภาวะที่ความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนถูก

ยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง...และถึงจุดสูงสุดใหม่ 

เพราะจีนส่งเครื่องบินรบบินมาวนเวียนในน่านฟ้าไต้หวัน

บ่อยขึ้นและกร้าวขึ้น

จีนถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของตนที่จะบินลาดตระเวน

ในช่องแคบไต้หวัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของจีน

แต่ไต้หวันถือว่านั่นคือการแสดงอิทธิฤทธิ์ของจีนในการ

แสดงออกถึงการคุกคามอย่างเปิดเผย

ในแผนของไต้หวันที่ปรับปรุงระบบการป้องกันตนเอง

ใหม่นี้จะเพิ่มกำาลังการผลิตขีปนาวุธมากกว่าเท่าตัว ให้ใกล้

เคียงระดับ 500 ในปีนี้  

สำานักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติชุง-ซาน (Chung-Shan Institute of 

Science and Technology) เสนอต่อสภาไต้หวันเมื่อสัปดาห์

ก่อนให้รายละเอียดของขีปนาวุธและโดรนที่กำาลังพัฒนา รวม

ทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อการทำาสงครามด้วย

ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินพิสัยไกล Hsiung Sheng วิ่งได้

ไกลสูงสุดถึง 1,000 กิโลเมตร 

มาใน 2 รูปแบบด้วย...แบบแรกคือ ติดหัวรบที่มี

ระเบิดทำาลายล้างสูง ซึ่งสามารถโจมตีป้อมปราการและศูนย์

บัญชาการของกองทัพฝั่งตรงข้าม 

ส่วนอีกแบบสามารถกระจายกระสุนที่เข้าจัดการฐานทัพ

อากาศได้

นักวิจัยจาก National Policy Foundation สถาบันคลัง

สมองในกรุงไทเป กล่าวกับรอยเตอร์ว่า ขีปนาวุธดังกล่าว

สามารถเดินทางไปถึงกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออก

ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  รวมถึงพิกัดที่ใกล้กับ

นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจ้อเจียง 

ซึ่งจะช่วยชะลอหรือขัดขวางการรุกรานไต้หวันของ

จีนได้ และทำาให้จีนบรรลุเป้าหมายในการก่อสงครามอย่าง

รวดเร็วกับไต้หวันได้ยากขึ้น

การระบุเป้าหมายของการต่อสู้บนจีนแผ่นดินใหญ่เช่น

นี้ย่อมจะต้องทำาให้ปักกิ่งลุกขึ้นศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

เพราะจีนย่อมจะมีข่าวกรองว่าไต้หวันได้พัฒนาระบบ

ป้องกันขีปนาวุธและต่อต้านอากาศยานจากภาคพื้นสู่อากาศ 

Sky Bow III ที่สามารถทำาลายขีปนาวุธวิถีโค้ง ขีปนาวุธ

ร่อน และเครื่องบินรบต่างๆ ได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมยังบอกด้วยว่า ไต้หวันยังเตรียม

สร้างโรงงานใหม่ 4 แห่ง สำาหรับการซ่อมบำารุงและผลิต

โดรนชนิดใหม่ ภายในปี 2025 ด้วย เป็นส่วนหนึ่งของ

แผนการสร้างโดรนโจมตี 48 ลำาต่อปี 

รายงานบอกด้วยว่า ประมาณ 64% ของงบประมาณ

ด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณด้านการทหาร 

471,700 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 545,000 ล้าน

บาท) ในปีงบประมาณ 2022 นี้ถูกกำาหนดให้ไปใช้กับ

ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ การผลิตขีปนาวุธของไต้หวันเอง 

และเรือรบศักยภาพสูงที่สู้กับจีนแผ่นดินใหญ่ได้

หญิงกร้าวประธานาธิบดี ไช่ อิง เหวิน แห่งไต้หวัน 

ประกาศชัดเจนว่าการปรับปรุงกองทัพไต้หวันให้ทันสมัย

เป็นวาระสำาคัญอันดับต้นๆ ของไต้หวัน 

รัฐบาลสหรัฐฯ ของโจ ไบเดน ได้แจ้งสภาคองเกรสว่า

จะเสนอขายอาวุธมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ (กว่า 24,000 

ล้านบาท) ให้แก่ไต้หวันมากขึ้น

ซึ่งจะรวมถึงเครื่องบินรบทันสมัยและระบบปืนครก

แบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดกลาง M109A6 จำานวน 

40 เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ปักกิ่งเดือดเป็นอย่างยิ่งที่มี ส.ส.และ ส.ว.สหรัฐฯ ไป

เยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ก่อนหน้านั้น แนนซี เพโรซี ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรก็ประกาศว่าจะไปเยือนไต้หวัน แต่เกิดติดโควิดก่อน 

จึงยกเลิกไป

ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อเกิดกรณียูเครน ความตึงเครียด

ระหว่างไต้หวันกับปักกิ่งก็ร้อนแรงขึ้นอีกระดับหนึ่ง.

เ

อพยพเพิ่มพลเรือนออกมารีอูโปล
เคียฟ • องค์กรด้านมนุษยธรรมหลายแห่งทำางานร่วมกันในการ

อพยพพลเรือนเพิ่มเติมออกจากเมืองมารีอูโปล เมืองท่าทาง

ยุทธศาสตร์สำาคัญทางใต้ของยูเครนที่ ได้รับความเสียหายอย่าง

หนักจากการโจมตีรัสเซีย ที่ยังมีอีกหลายร้อยชีวิตติดค้างอยู่ใน

โรงงานเหล็กกล้าอาซอฟสตัล

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 2 พฤษ 

ภาคม 2565 ว่า มีความพยายาม

ขององค์กรด้านมนุษยธรรม

หลายแห่งทำางานร่วมกันในการ

อพยพพลเรือนเพ่ิมเติมออกจาก

โรงงานเหล็กกล้าอาซอฟสตัลใน

เมืองมารีอูโปล ทางใต้ของยูเครน

ท่ีหลายร้อยชีวิตยังติดอยู่ในโรง                                         

งานด้วยสภาพท่ีขาดแคลนน้ำา,                                               

อาหารและยารักษาโรค เนื่อง 

จากทหารรัสเซียปิดล้อมโรงงาน

แห่งน้ีไว้หลังเข้ายึดเมือง 

มีรายงานว่าในวันจันทร์ 

พลเรือนราว 100 คนท่ีอพยพ

ออกจากโรงงานเหล็กกล้าท่ีเขต

อุตสาหกรรมอาซอฟสตัล จะเดิน                                       

ทางถึงเมืองซาปอริซเซีย เมือง

ท่ีอยู่ในการควบคุมของยูเครน 

ซ่ึงห่างจากเมืองมารีอูโปลไปทาง                                           

ตะวันตกเฉียงเหนือราว 230 กิ 

โลเมตร หลังจากเมื่อวันอาทิตย์

มีการอพยพพลเรือนกลุ่มเล็กๆ 

ออกจากเมืองมารีอูโปล

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี กล่าวทางวิดีโอเมื่อ

คืนวันอาทิตย์ว่า เป็นครั้งแรก

ที่เรามีช่วงเวลาหยุดยิง 2 วัน

ที่เมืองมารีอูโปล เราจึงจัดการ

อพยพพลเรือนท่ีเป็นผู้หญิงและ

เด็กมากกว่า 100 คน ออกจาก

เมืองน้ีในวันจันทร์ และมีแผนท่ี

จะอพยพพลเรือนเพ่ิมเติมอีกใน

วันเดียวกัน 

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

แถลงในวันจันทร์ว่า มีการอพยพ

พลเรือน 80 คนออกจากเมือง

มารีอูโปล ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

และเด็ก ผู้ท่ีต้องการออกจาก

พ้ืนท่ีควบคุมของยูเครนจะได้รับ

การส่งต่อให้ตัวแทนของยูเอ็น

และคณะกรรมการกาชาดระหว่าง                                                        

ประเทศ

มีการเผยแพร่วิดีโอท่ีถ่าย

จากภายในโรงงานเหล็กกล้าอา                                           

ซอฟสตัล ภาพของสมาชิกกอง 

พันอาซอฟช่วยพาพลเรือนผ่าน

ซากปรักหักพังของเมืองมารีอู

โปลเพื่อมาขึ้นรถบัสคนหนึ่ง

แม้มีการอพยพพลเรือน

เพิ่มเติมออกจากเมืองมารีอู

โปล แต่ยังมีอีกหลายร้อยชีวิต

ที่ยังติดอยู่ในโรงงานเหล็กกล้า 

ผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อพยพมากับ

เด็กเผยว่า ขณะนี้คนที่ติดอยู่ใน

โรงงานขาดแคลนอาหารอย่าง                                              

หนัก “เด็กๆ ต้องการกินอยู่ตลอด

เวลา แต่ผู้ใหญ่ยังรอได้” 

ด้าน เปโตร แอนดริว

เชนโก ที่ปรึกษานายกเทศมน 

ตรีเมืองมารีอูโปล เผยกับสถา 

นีโทรทัศน์ยูเครนเมื่อวันจันทร์

ว่า เมื่อวานนี้ทันทีที่รถบัสนำา                                    

ผู้อพยพกลุ่มหน่ึงออกจากเขต

อุตสาหกรรมอาซอฟสตัล ทหาร

รัสเซียก็เร่ิมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทันที

คณะกรรมการกาชาดระ                                              

หว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เผย                                             

ว่า ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติ

การอพยพพลเรือนออกจากเมือง

มารีอูโปลร่วมกับสหประชาชาติ, 

เจ้าหน้าที่ยูเครนและรัสเซีย 

ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า มีพลเรือนมากกว่า 50 คน 

เดินทางมาถึงศูนย์ท่ีอยู่อาศัยช่ัว 

คราว ในเขตยึดครองของรัสเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ หลังจากหลบหนี

ออกจากเมืองมารีอูโปล 

ด้านสำานักข่าวรัสเซียแห่ง                                 

หน่ึงรายงานว่า พลเรือนท่ียังตก 

ค้างอยู่ในโรงงานเหล็กกล้าอาซอฟ 

สตัลมีจำานวนมากกว่า 500 คน.

นิวซีแลนด์เปิดรับนทท.จากกว่า60ประเทศ

เวลลิงตัน • นิวซีแลนด์เปิดรับ

นักท่องเท่ียวจากกว่า 60 ประ 

เทศแล้วในวันจันทร์ หลังจาก

ปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการระ   

บาดของโควิด-19 ต้ังแต่ต้นปี                                         

2563 โดยมีผู้โดยสารหลายพัน                                              

คนเดินทางถึงสนามบินโอ๊กแลนด์ 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

จันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ว่า 

นิวซีแลนด์เปิดประเทศรับผู้เดิน

ทางจากมากกว่า 60 ประเทศใน

วันเดียวกัน เท่ียวบินแรกท่ีเดิน

ทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ

โอ๊กแลนด์มาจากนครลอสแอง

เจลิสและซานฟรานซิสโก ได้รับ                                                      

การต้อนรับด้วยการร้องเพลงของ

ชนเผ่าเมารีและช็อกโกแลตแท่ง 

ครอบครัวและเพื่อนๆ ต่าง

สวมกอดกันด้วยความดีใจหลัง

จากไม่ได้พบกันมากว่า 2 ปี 

นิวซีแลนด์เป็นหน่ึงใน

ประเทศท่ีมีมาตรการควบคุม

โควิด-19 เข้มงวดที่สุดในโลก 

และเพิ่งผ่อนคลายข้อบังคับ

ต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความ

หวังว่าจะช่วยส่งเสริมการท่อง

เท่ียวและปัญหาขาดแคลนแรง                         

งาน แม้มีการระบาดของสาย

พันธุ์ โอมิครอนในประเทศนิว                                    

ซีแลนด์ให้พลเมืองของตนเข้า

ประเทศได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 

และให้ชาวออสเตรเลียเข้า

ประเทศในเดือนมีนาคม ตั้งแต่

หลังเที่ยงคืนวันที่ 1 พฤษภาคม 

เปิดรับผู้เดินทางจากกว่า 60 

ประเทศท่ีไม่ต้องขอวีซ่าให้เข้า

ประเทศได้ เช่น สหรัฐอเมริกา, 

สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, 

ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ โดยมีเงื่อน 

ไขว่าต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ

โดสแล้ว และมีผลตรวจโควิด

เป็นลบก่อนออกเดินทาง เมื่อ

เดินทางถึงนิวซีแลนด์ไม่ต้องกัก 

ตัว 

นายกรัฐมนตรีจาซินดา 

อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ กล่าว

ระหว่างงานประชุม “ยูเอส บิว                                      

ซิเนส ซัมมิต” ที่นครโอ๊กแลนด์

เมื่อวันจันทร์ว่า นักท่องเที่ยว

ต่างชาติจะนำาช้ินส่วนท่ีขาดหาย

ไปมาเติมเต็มให้กับนิวซีแลนด์

และชาวนิวซีแลนด์

ในวันจันทร์ มีเที่ยวบิน                                        

ระหว่างประเทศทั้งหมด 43 

เที่ยวบิน ที่มีกำาหนดเดินทางถึง

หรือออกจากท่าอากาศนานา 

ชาติโอ๊กแลนด์ โดยมีผู้ โดยสาร

เข้า-ออกนิวซีแลนด์ราว 9,000 

คน

นิวซีแลนด์ยังไม่เปิดรับ

นักท่องเท่ียวจากบางประเทศ เช่น 

อินเดียและจีน โดยจะอนุญาต

ให้เข้าประเทศได้ ในเดือนตุลา 

คม.

ต้องรอด • อาลีนา โวโรจีลินา ยืนอยู่กับสุนัขของเธอ หลังอพยพออกจากเมืองมารีอูโปลทางรถยนต์พร้อมกับครอบครัว เดินทางถึง

เมืองซาปอริซเซีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

พอเกิดสงครามยูเครน ไต้หวัน

ก็ซ้อมรับศึกจากปักกิ่ง



สัญญาณดี

ภายหลังการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่

ผ่านมาว่า สถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย

ดี รับทราบจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  

อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน  

Thailand Pass และทยอยเข้ามาในประเทศ

มากทีเดียว เมื่อเข้าประเทศแล้วก็สามารถเดิน

ทางออกได้เลย ไม่มีการติดขัดใดๆ ที่สนามบิน 

และขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามา ทำาการตรวจ ATK 

และแจ้งเข้ามาในคิวอาร์ โค้ดที่มีใน  Thailand 

Pass ซึ่งผ่านมา 2 วันก็ยังโอเคอยู่ วันนี้จะ

เห็นว่ามีการพยายามควบคุมเรื่องการติดเชื้อ 

ซึ่งเราน่าจะผ่านวิกฤตการณ์ที่คิดว่าจะเกิดใน

ช่วงสงกรานต์ไปได้ด้วยดี ไม่ได้มีอะไรมากขึ้น

จนเราควบคุมไม่ได้

“อัตราการเสียชีวิตก็เริ่มมีแนวโน้มลด

ลง ดูได้จากเครื่องมือฉุกเฉินใน รพ. การใช้ช่วย

เครื่องหายใจ ห้องไอซียูก็ลดลง อัตราการใช้

ยาต้านไวรัสในแต่ละวันก็เริ่มลดลง ก็หวังว่า

จะเป็นแนวโน้มในทางที่ดี” นายอนุทินกล่าว 

เมื่อถามว่า สถานการณ์ โควิดที่ลดลงจะมีการ

ประเมินสถานการณ์เพื่อผ่อนคลายในระยะ

ต่อไปอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เราต้อง 

เตรียมทุกอย่างด้วยความพร้อม หรือ 3 พอ คือ 

หมอพอ เตียงพอ และยาพอ ซึ่งวันนี้ ได้พบทั้ง

หมอ ทั้งผู้ผลิตยาคือองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 

และผู้นำาเข้ายาต่างๆ ยังยืนยันว่าทรัพยากร

พวกนี้ยังเพียงพอ ทั้งนี้เรายังไม่ได้ประกาศว่า

วันไหน เวลาไหน ประเทศไทยจะประกาศให้

เป็นโรคประจำาถิ่น แต่เราใช้การดำาเนินชีวิตให้

ไปถึงจุดที่เรามั่นใจ

เมื่อซักว่า กลุ่มร้านขายแอลกอฮอล์ 

ผับ บาร์ คาราโอเกะ จะมีแนวโน้มผ่อนคลาย

ให้เปิดเมื่อไร นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างจะ

เดินหน้าผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆ หากทุกคน

ให้ความร่วมมือ

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี 

กรมการแพทย์ ยอมรับว่า ขณะนี้สถานการณ์

เริ่มทรงตัว ผู้ป่วยรักษาที่บ้านมากขึ้น ทำาให้

หลายสถานพยาบาลทยอยยุบวอร์ดรักษา 

โควิด-19 ลง และกลับมารักษาผู้ป่วยโรค

อื่นและทำาการรักษาผ่าตัดมากยิ่งขึ้น เช่นที่

โรงพยาบาลเลิดสิน ได้รับรายงานว่าผู้ป่วย 

โควิดน้อยลง โรงพยาบาลสนามที่เตรียม

เตียงรักษาผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงไว้ 200 เตียง  

เหลือรักษาผู้ป่วยเพียง 30-40 คน

“คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะมีการ

ปรับการรักษาเข้าสู่ระบบปกติ แต่ทั้งหมดจะ

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ไม่มีการระบาดโควิดที่

รุนแรง หรือพบเชื้อกลายพันธุ์ปะทุขึ้นมาอีก 

เช่นเดียวกับสถานพยาบาลอื่นคงมีการปรับลด

การดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลลง แต่ว่ายัง

มีการติดตามสถานการณ์ โควิดอย่างต่อเนื่อง 
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เปิดประเทศ นทท.มาเลย์แห่เข้าหาดใหญ่

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบกว่า 2 ปี ทำาให้มี 

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อ

เนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมมา หลังจากที่มีการยกเลิกระบบ

เทสต์แอนด์ โกสำาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งทำาให้ขั้น

ตอนการเข้าประเทศง่ายขึ้นและค่าใช้จ่ายต่างลดลง โดยเฉพาะ

ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา จากที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ในการเข้าประเทศคนละกว่า 6,000 บาท เหลือเพียงไม่ถึง  

1,000 บาทเท่านั้น โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ที่

ลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาสราว 1,300 คน และจาก

การลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศตามร้านอาหารช่วงเช้าในเมือง

หาดใหญ่ พบว่าหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าไปใช้

บริการกันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

กันเป็นครอบครัว ขณะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ยังค่อนข้างน้อย ประกอบ

กับอยู่ในช่วงเทศกาลฮารีรายอทำาให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สอบ 

ถามเจ้าของร้านอาหารโชคดีแต่เตี้ยม ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหาร

ชื่อดังของเมืองหาดใหญ่ บอกว่า ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาว

มาเลเซียและจากกรุงเทพฯ เข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่กันบ้าง

แล้ว แม้ว่าจะยังน้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับก่อนโควิด แต่ก็เป็นการ

เริ่มต้นที่ดีสำาหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่หลัง

เปิดประเทศ แต่อยากให้ภาครัฐจัดโปรช่วยเหลือประชาชนเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น

ฉลามกัดเด็กลูกครึ่งไทย-ยูเครนที่หาดกมลา

ภูเก็ต • วันที่ 2 พ.ค.2565 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ 

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ตอนบน เผยว่า จากเหตุการณ์สัตว์ทะเลกัดเด็กที่บริเวณน่องข้าง

ขวาเป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ ขณะลงเล่นน้ำาที่หาดกมลา จังหวัด

ภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พ.ค.65 ผู้บาดเจ็บเป็นลูกครึ่งไทย-ยูเครน 

ชื่อ ด.ช.ณภัทร ไชยารักษ์ คริสเตนโค อายุ 8 ขวบ มาเล่นน้ำากับ

บิดาเป็นชาวยูเครน แม่เป็นคนไทย หลังทราบเรื่องวันนี้ ได้เข้าตรวจ

สอบร่วมกับนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

พบกับเด็กผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพบว่ามีการเย็บแผลแล้ว อาการ

ปลอดภัย สรุปจากรอยบาดแผลปรากฏว่าเป็นรอยแผลจากการกัด

ของฉลาม โดยฉลามมีพฤติกรรมหากินแนวเซิร์ฟโซน และมนุษย์

ไม่ใช่เหยื่อของฉลาม ซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลา ตอน

ที่เกิดเหตุเด็กลงเล่นน้ำาเห็นฉลามเข้ามาใกล้ และตอนที่ฉลามกัด

ขาของเด็ก เด็กได้ต่อยฉลามไปด้วย ซึ่งในวันนี้ นายเดวิด มาร์ติน  

ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามก็มาร่วมดูด้วย ยืนยันว่ารอยแผลกัดจาก

ฉลามคาดว่าน่าจะเป็นฉลาม 2 ประเภทที่อาศัยอยู่ในทะเลอันดามัน 

คือ 1.ฉลามหูดำา 2.ฉลามหัวบาตร ในส่วนการป้องกันและเฝ้าระวัง

นั้น ทางจังหวัดภูเก็ตโดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต ให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ ปักป้ายเตือน ให้บีชการ์ด

ออกลาดตระเวนดูพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป.

เนื่องจากตอนนี้ ในบางประเทศเริ่มพบเชื้อ 

โควิดสายพันธุ์ย่อยระบาด” นพ.สมศักดิ์ระบ ุ

ส่วนการเปิดภาคเรียนหลายฝ่ายกังวล

จะพบเด็กติดเชื้อมากขึ้น อธิบดีกรมการ

แพทย์กล่าวว่า สิ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อได้

คือวัคซีน ในเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปสามารถ

ฉีดได้ ขอให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับ

วัคซีนตามนัด เนื่องจากมีข้อมูลว่าเด็กฉีด

เข็ม 2 น้อยมาก ส่วนเด็กอายุต่ำากว่า 2 ขวบ

เป็นกลุ่มที่น่าห่วง เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใน

การป้องกันโรค แม้เด็กสุขภาพดี แต่ก็มีความ

เสี่ยงในการติดเชื้อและอาการรุนแรงได้

อย่างไรก็ตาม จากกรณี นพ.ธีระ  

วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีกระทรวง

สาธารณสุขปรับรายงานการเสียชีวิตโควิด 

โดยเสนอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอัตราการ

เสียชีวิตทั้งจากโควิด และจากผู้มี โรคร่วม

และติดเชื้อโควิด  

ล่าสุด นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ 

ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าว

ว่า กรณีความจำาเป็นในการรายงานข้อมูล 

ผู้เสียชีวิตจากโควิดอย่างเดียว เนื่องจาก

กรณีการแยกกลุ่มเสียชีวิตจากโรคร่วมแต่ติด

เชื้อโควิด และกรณีคนติดเชื้อโควิด มีปอด

อักเสบและเสียชีวิต การรักษาจะแตกต่างกัน

พอสมควร การแบ่งแยกกลุ่มจะทำาให้มีผลต่อ

การวางแผนการรักษาพยาบาลในอนาคตได้ 

ซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อการวางแนวทางลดอัตรา

การเสียชีวิตทั้งสองกลุ่มได้  เช่นกลุ่มโรคร่วม

เข้ามารักษาแต่ตรวจเจอโควิด มีอาการของ

โรคร่วมก็ดูแลแบบหนึ่ง เน้นโรคร่วมเป็น

หลัก ถ้าโฟกัสรักษาอาการโควิดที่ยังไม่หนัก

ก่อน อาจทำาให้ โรคร่วมหนักเร็วขึ้น 

“การแยกการรายงานสองอย่างออก

มาทำาให้สามารถทราบข้อมูลชัดเจน ทำาให้ผู้

ป่วยโรคร่วมที่เป็นโรคเรื้อรังได้รับการรักษา

ทันท่วงที หากติดโควิดและมุ่งการรักษา

โควิด ทำาให้อาจพลาดโอกาสการวินิจฉัย

โรคร่วมอื่นๆ และทำาให้พลาดการรักษา

อย่างทันท่วงทีได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนระบบ  

เนื่องจากในอนาคตโควิดจะเป็นโรคประจำา

ถิ่น” นพ.จักรรัฐกล่าว

เมื่อถามว่า โควิดไปกระตุ้นโรคประจำา

ตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่ นพ.จักรรัฐกล่าวอีก

ว่า เรื่องนี้บอกไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ จึงจำาเป็นต้อง

ศึกษาร่วมกันกับหลายๆ ผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจาก

ไม่เคยมีการชันสูตรศพที่ตายจากโควิด.

แจงเก็บภาษี

โดยการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น 

การประเมินตนเองของผู้ประกอบการ  

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำาเอกสารหลัก

ฐานต้นทุนในการประกอบกิจการมาหักค่า

ใช้จ่ายจากยอดขายเพื่อคำานวณภาษีเงินได้ที่

จะต้องชำาระ หรือหากไม่มีการเก็บเอกสาร

หลักฐานต้นทุนก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาตามที่กฎหมายกำาหนดได้ ซึ่ง

ภาระภาษีของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับรายได้

สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือในอัตรา

เหมาตามที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งค่าลด

หย่อนต่างๆ

โดยหากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 

และค่าลดหย่อนดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้อง

เสียภาษีตามที่กฎหมายกำาหนด ผู้ประกอบ

การจะไม่มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่จะต้องชำาระแต่อย่างใด และสำาหรับผู้

ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท

ต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากร และเรียกเก็บภาษีมูลค่า

เพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งนำา

ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรตามที่

กฎหมายกำาหนดไว้อีกประการหนึ่งด้วย

“กรมสรรพากรได้พัฒนากระบวนการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจดทะเบียน ยื่น

แบบภาษี ชำาระภาษี และคืนภาษี ทุกขั้น

ตอนผ่านระบบ Tax from Home ซึ่งเป็นการ

ช่วยอำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ 

ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th” 

นายพรชัยกล่าว

ด้านนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่

ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่ม

ธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร 

กล่าวว่า กรมสรรพากรไม่ได้มุ่งเน้นจัด

เก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ

โครงการใดโครงการหนึ่งแต่อย่างใด อย่างไร

ก็ดี พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อมี

เงินได้จากการค้าขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่ ไม่ได้

รับการยกเว้น หากมีเงินได้ถึงเกณฑ์การยื่น

แบบแสดงรายการตามกฎหมายกำาหนด ก็

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

“ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบ

แสดงรายการ จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง

รายการ ส่วนจะมีภาษีที่ต้องชำาระหรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน 

สำาหรับการหักค่าใช้จ่าย กฎหมายให้สิทธิ์ใน

การเลือกว่าจะขอหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

จ่ายในอัตรา 60% หรือจะเลือกหักค่าใช้จ่าย

ตามจริงก็ได้ โดยหลักสำาคัญของการเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดานั้น หากบุคคลธรรมดามี

เงินได้จากการค้าขายถือเป็นเงินได้ประเภท 

ที่ 8 มีหน้าที่ต้องนำารายได้ที่ได้รับในปีภาษีมา

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้ว” นางสมหมายกล่าว

อย่างไรก็ดี โครงการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 4 ได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย.65 โดย

มีผู้ ใช้สิทธิ์ 26.27 ล้านราย และยอดการ

ใช้จ่ายรวม 61,835.1 ล้านบาท และมีผู้

ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 4  จำานวน 1.36 ล้านราย โดยเป็นผู้

ประกอบการรายใหม่  2.98 หมื่นราย แสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและผู้

ประกอบการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริโภค

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการ

สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การ

ผลิต และการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้ง

ห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ให้ขยาย

ตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ลูกหนี้

 --------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๔/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ลูกหนี้ วาลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวเปนหนี้เจาหนี้ ไมนอยกวา

สิบลานบาท แตกิจการของลูกหน้ียังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางท่ีจะฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไดตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผู ใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคํา

คัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนาและไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๕๒/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางมณฑา อยูนิ ่ม ที่ ๑ นายจารึก อยูนิ ่ม 

ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๙๓๗,๒๓๒.๔๕ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นางมณฑา อยูน่ิม จําเลยท่ี ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันท่ี ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัด ดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ตาก • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันที่ 1 พ.ค.65 นายเอกสิฏฐ์ วิไล

ศิลป์ นายอำาเภอวังเจ้า จ.ตาก ร่วม

กับทหารชุดลาดตระเวนระยะไกล

ที่ 2 กองกำาลังนเรศวร ตำารวจ 

สภ.วังเจ้า และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ควบคุม

ตัวแรงงานต่างด้าวจำานวน 54 คน 

พร้อมของกลางเป็นรถกระบะที่

ใช้ ในการลำาเลียงอีก 2 คัน มา

ทำาการคัดกรองและตรวจสอบ

ประวัติก่อนดำาเนินคดีที่ที่ทำาการ

อำาเภอวังเจ้า 

นายอำาเภอวังเจ้าเผยว่า 

เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าจะมีการ

ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว ผ่าน

เข้ามาทางเทือกเขาถนนธงชัยใน

เขตพื้นที่ อ.วังเจ้า จึงได้สั่งการ

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษอำาเภอวัง

เจ้า สนธิกำาลังกันตั้งจุดตรวจ จุด

สกัด และออกตรวจลาดตระเวน

จนไปถึงบริเวณสะพานข้ามคลอง 

ประดาง ม.5 ต.นาโบสถ์ พบ

แรงงานต่างด้าวอยู่บริ เวณป่า

ละเมาะข้างคลองประดาง จำานวน 

54 คน เป็นหญิง 22 คน ชาย 32 

คน ตรวจสอบไม่มีเอกสารหลัก

ฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึง

ร่วมกันจับกุมตัว

สอบสวนทราบว่าแรงงาน

ต่างด้าวกลุ่มนี้นั่งเรือข้ามแม่น้ำา

เมยมาจากประเทศเมียนมา บริเวณ

พื้นที่รอยต่อ อ.แม่สอด-อ.พบพระ 

ก่อนจะมีรถยนต์มารับ ส่งต่อกัน

เป็นทอดๆ รวม 4 ครั้ง แล้วนำามา

พักรอในป่าในพื้นที่ อ.วังเจ้า กำาลัง

รอรถมารับเพื่อพาเข้าไปทำางานที่

กรุงเทพฯ และบางส่วนไปทำางานที่

มหาชัย จ.สมุทรสาคร เสียค่าหัวให้

นายหน้ารายละ 25,000-29,000 

บาท ก่อนนำาตัวแรงงานต่างด้าว

ทั้งหมดมาพักไว้ที่อำาเภอวังเจ้า 

และนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ. 

วังเจ้า พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย.

ยังเข้าต่อเนื่อง

แรงงานเถื่อน

ครึ่งร้อยซุกป่า

นครพนม • วันที่ 2 พ.ค.2565 

ณ กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดน

ที่ 237 (ตชด.237) ต.ไชยบุรี อ.ท่า 

อุเทน จ.นครพนม พ.ต.ท.เฉลิมชัย 

ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.237 ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวปราบ

ปรามยาเสพติด, หน่วยเรือรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่น้ำา

โขง (นรข.) กองร้อยทหารพราน 

ที่ 2109 (ทพ.2109) กองกำาลัง

สุรศักดิ์มนตรี (กกล.ฯ) และฝ่าย

ปกครอง แถลงการณ์ตรวจยึดกัญชา

แห้งนำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยสีส้มมีตัวอักษร

ภาษาเวียดนาม จำานวน 7 กระสอบ 

น้ำ าหนักกระสอบละประมาณ  

30 กก. เป็นกัญชาคุณภาพสดใหม่

เกรดเอ ส่วนใหญ่เป็นช่อดอกเกือบ

ทั้งหมด คิดเป็นเงินไม่ต่ำากว่า 

กก.ละ 10,000-15,000 บาท รวม

มูลค่าไม่ต่ำากว่า 2 ล้านบาท

การตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่

สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำายา

เสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้า

มาในราชอาณาจักร จึงร่วมกับ

หน่วยงานความมั่นคงวางแผนลาด

ตระเวน กระทั่งมาถึงบริเวณป่าริม

ถนนทางเข้าสำานักสงฆ์บ้านพนอม 

หมู่ 3 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน พบถุง

ปุ๋ยสีส้มมีตัวอักษรภาษาเวียดนาม 

จำานวน 7 กระสอบ แต่ไม่พบผู้ใด

คาดว่าน่าจะมีการลำาเลียงทางเรือ

หางยาวเข้ามาช่วงกลางดึก เพื่อนำา

มาพักและรอการส่งต่อไปขายพื้นที่

ตอนในของไทย

ตรวจสอบพบว่าเป็นกัญชา

ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่

นำากัญชาแห้งบรรจุรวมอัดแน่น

ใส่กระสอบปุ๋ย เชื่อว่าเพื่อความ

สะดวกในการขนส่งและใช้เวลา

ในการบรรจุเร็วขึ้น ซึ่งปกติจาก

การตรวจยึดที่ผ่านมาจะเป็นการ

อัดแท่ง 4 เหลี่ยม หนักแท่งละ

ประมาณ 1 กก. ห่อหุ้มด้วยกระดาษ

ฟอยล์และพลาสติกอีกชั้น ก่อน

ที่จะบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยในการ

ลำาเลียงขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่

จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้

กระทำาผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

พร้อมเข้มงวดตามแนวชายแดน 

สกัดกั้นจับกุม ป้องกันการลักลอบ

ขนส่งยาเสพติดทุกประเภท โดย

เฉพาะกัญชาช่วงนี้พบว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุเพื่อ

สะดวกในการลำาเลียง โดยช่วงต้น

ปีที่ผ่านมามีการตรวจยึดในพื้นที่

ชายแดน จ.นครพนม มากกว่า  

3 ตัน ส่วนใหญ่พื้นที่หลักจะใช้พื้นที่ 

อ.ท่าอุเทน ในการนำาเข้า.

ยึดกัญชาข้ามชาติหนัก30กก.กว่า2ล้าน

กรุงเทพฯ • ตำารวจเข้ารวบ 

ผอ.ศูนย์ฝึก บ.รักษาความปลอดภัย

คาสำานักงานพร้อมคอมพิวเตอร์

ของบริษัทที่ตนเองทำางานอยู่ 

หลังหลอกปลอมเอกสารใบ

อนุญาตประกอบการ มี 2 บริษัท

หลงเชื่อ

วันที่ 2 พ.ค.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ร่ วมกันแถลงข่ าวการจับกุม  

นายนัฐวุฒิ ปัญจชัย หรือนัฐ อายุ 

37 ปี ผู้ต้องหาปลอมและใช้ ใบ

อนุญาตพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.7) 

อันเป็นเอกสารราชการ พร้อมด้วย

ของกลาง 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.เครื่องปรินเตอร์ 3.เอกสารที่พบ 

ร่องรอยตราประทับที่ใช้ประทับ

บนเอกสารแบบ ธภ.7 ปลอม 

จำานวน 1 ชุด จับกุมได้ที่สำานักงาน

ฝ่ายอำานวยการ 5 กองบังคับการ

อำานวยการ ถนนศรีอยุธยา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โดยกล่าวหาว่า “ปลอมและใช้

เอกสารราชการปลอม”

ผบช.น.กล่าวว่า จากการ

สืบสวนสอบสวนทราบว่ ามี

จับผอ.ศูนย์ฝึกปลอมใบอนุญาตรปภ.

บุคคลไปหลอกลวงบริษัทผู้

ประกอบการธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย  โดยแอบอ้ างว่ า

สามารถดำาเนินการประสาน

งานกับนายทะเบียนใบอนุญาต

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

(ฝอ.5 บก.อก.บช.น.) เพื่อเดิน

เรื่องในการออกใบอนุญาตหรือ

ต่อใบอนุญาตพนักงานรักษา

ความปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ 

ธภ.7) ได้ โดยคิดค่าดำาเนินการ 

แต่ปรากฏว่าใบอนุญาตที่ทาง

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรักษา

ความปลอดภั ย ได้ รั บ ไปนั้ น 

เป็นใบอนุญาตที่นายทะเบียน

กรุงเทพมหานครไม่ได้ออกให้

แต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นเอกสาร

ราชการปลอม

จนกระทั่งทราบว่า นาย

นัฐวุฒิ หรือนัฐ อายุ 37 ปี ซึ่ง

ทำางานเป็นผู้อำานวยการบริษัท 

ที่ เป็นศูนย์ฝึกพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ได้ไปหลอกลวง 

1.บริษัท รอยัลการ์ด เซอร์วิสเซส 

จำากัด เลขที่ 300/44 ถนนนว 

มินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร ว่าสามารถ

ดำาเนินการเดินเรื่ องออกใบ

อนุญาตให้พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยของทางบริษัทได้ ทาง

บริษัทหลงเชื่อจึงได้ให้ดำาเนิน

การ 10 ราย จากนั้นได้รับใบ

อนุญาตปลอม 2.บริษัท เวนเดอร์ 

ซัพพลาย จำากัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 

68/342 ซอยรามคำาแหง 164 

ถนนรามคำาแหง แขวงมีนบุรี 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หลง

เชื่อให้ดำาเนินการ 40-50 ราย 

และได้รับใบอนุญาตปลอม

จึงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานและยื่นคำาร้องต่อศาลอาญา

ขอออกหมายจับนายนัฐวุฒิ หรือ

นัฐ ปัญจชัย ในความผิดฐาน 

“ปลอมและใช้เอกสารราชการ

ปลอม” ศาลอนุมัติหมายจับ ตาม

หมายจับศาลอาญาที่ 848/2565 

ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 และ

สามารถจับกุมตัวได้ที่สำานักงาน

ฝ่ายอำานวยการ 5 กองบังคับการ

อำานวยการ ถนนศรีอยุธยา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

ว่า ตนเองได้ปลอมเอกสารดัง

กล่าวของทั้ง 2 บริษัทขึ้นจริง 

โดยใช้เติมคำาในแบบฟอร์มและ

ได้ทำาตราประทับขึ้นมา และ

ทำาการประทับตราที่ใบอนุญาต

ปลอมดังกล่าว โดยการพิมพ์

แบบฟอร์มนั้นใช้คอมพิวเตอร์

ของบริษัทที่ตนเองทำางานอยู่ 

และใช้ปรินเตอร์ของทางบริษัท

ด้วย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

จากขอมูลพฤติกรรมผู ใชอินเทอรเน็ต พ.ศ.2564 โดย

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม  พบวา ผูสูงอายุไทย อายุระหวาง 57-73 ป 

ใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 21 นาทีตอวัน และที่น�าสนใจคือ 

ชวงเวนระยะหาง อันเน� องจากสถานการณการแพรระบาดของ                                                                                   

โควิด-19 สงผลใหผูสูงอายุตองงดเวนการรวมกลุมทํากิจกรรม                   

เปนเหตุใหการใชส� อออนไลนตางๆ มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันมากข้ึน 

ดวยเหตุปจจัยของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนี้เอง การเสริมสราง

สมรรถนะดานการรูเทาทันส� อใหกับกลุมผูสูงอายุในสังคมไทย

จึงเปนเร� องที่ควรใหความสําคัญ เม� อเร็วๆ นี้ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงรวมกับกรมกิจการผูสูง

อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.), 

สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ทํามาปน จํากัด และภาคีเครือขายสูงวัย

รูทันส� อ 12 จังหวัด รวมจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

“สรางสังคมสูงวัย รูทันส� อ” เพ� อขับเคล� อนการทํางานสรางสังคมสูง

วัยรูทันส� อใหครอบคลุมทั่วประเทศ นําไปสูการสรางเสริมวิถีชีวิตสุข

ภาวะยั่งยืน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ “นพ.วิชัย 

โชควิวัฒน” เปดเผยวา ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยโดย

สมบูรณ ผูสูงวัยตอง “รูเทาทัน” ส� อ เน� องจากส� อมีพัฒนาการที่มี

ความสลับซับซอน (Complexity) จึงไมใชเร� องงายที่จะตามทันส� อ 

โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุจึงจําเปนตองมี “ตัวชวย” ใหผูสูงวัยรูทัน

ส� อ สมาคมสภาผูสูงอายุฯ  จึงรวมกับภาคีเครือขาย ขับเคล� อนงาน

สังคมสูงวัยรูทันส� อ มุงพัฒนาระบบองคความรูและนวัตกรรมเคร� อง

มือ เพ� อสรางเปนหลักการพื้นฐานของการรูทันส� อในกลุมผูสูงอายุ

ผูสูงวัยผานโลกและชีวิต ผานรอนและหนาวมาแลวอยาง

ยาวนาน ผานการลองผิดลองถูกมาอยางโชกโชน รูเทาทันผูคน

มาแลวเปนอยางดี แตถึงกระนั้นก็พูดกันวา 4 เทายังรูพลาด นัก

ปราชญยังรูพลั้ง เพราะขาวสารบนโลกใบนี้มีความซับซอน การรู

เทาทันส� อจึงกลายเปนเร� องยาก เน� องจากผูสูงอายุรูไมเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก จึงตองสรางระบบเปนตัวชวยเพ� อใหผูสูงวัย

รูทันส� อ

ทุกวันนี้เราใช โทรศัพท smart phone เกิดเปนจักรวาลนฤมิต 

ทําอยางไรเราจะไดประโยชนจากส� อที่พัฒนาแลว หลักการพื้นฐาน

รูทันส� อ การใชประโยชนจากส� อ ปองกันอันตรายจากส� อ อุปกรณ

ส� อมีการพัฒนาไดหลากหลายมาก จากกลองถายรูปปญญาออน 

พัฒนาเปนกลองถายรูปอัจฉริยะอยูในโทรศัพทมือถือเคร� องเดียวกัน 

ไมตองปรับโฟกัส ถายภาพไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูสูงวัยใชงานได

อยางเต็มประสิทธิภาพ

การปองกันอันตรายจากส� อ ส� อหลอกลวงจากแกง Call 

Center แกงตกทอง ยั่วยุใหคนโลภตกเปนเหย� อมิจฉาชีพ หลอก

ลวงใหไปลงทุนทําใหเสียทรัพย โดยเฉพาะในชวงโควิด มีขาวเท็จ

ขาวลวงเกี่ยวกับวัคซีนเกินกวาความจริงเปนจํานวนมาก ทําใหคน

หลงเช� อกลัววัคซีนยิ่งกวาการกลัวโควิด หลายคนตองเสียชีวิตอยาง

น�าเสียดาย จําเปนตองมีระบบตรวจสอบอะไรควรเช� อและไมน�า

เช� อถือ ดวยการรับฟงขาวจากแหลงขาวทางราชการ วิทยุกระจาย

เสียงแหงประเทศไทย หรือสารคดีขาวมีความน�าเช� อถือ ฉะนั้น อยา

ดวนรีบแชรขาวลวงขาวเท็จเปนการสรางความเสียหาย  และยังผิด 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรดวย

นางญาณี รัชตบริรักษ รักษาการผูอํานวยการสํานักสราง

เสริมระบบส� อและสุขภาวะทาง

ปญญา สสส. กลาววา ประเทศไทย

กาวสูสังคมผูสูงวัย 20% จาก

จํานวนประชากรมีผูสูงวัยอายุ 60 

ปข้ึนไปถึง 20% และในอีก 20 ป

ขางหนา สังคมไทยกาวสูสังคมผู

สูงอายุสุดยอด เศรษฐกิจ สังคม 

วิถีชีวิตมีความสําคัญเปนอยาง

มาก ด้วยส่ือยุคดิจิทัลส่งผลต่อ

พฤติกรรมการดํารงชีวิต ผลการ

สํารวจผูสูงอายุตองปรับตัวตาม

เทคโนโลยีเพ� อรับทราบขาวขอมูล

อยางเปนทางการ ขณะน้ีจํานวน 

75% มีทักษะท่ีจะรูเทาทันส� อ ป 

2563-2564 ระดับโดยรวมของสังคมไทยถือวาใชไดถึง 70% เม� อ

โฟกัสไปท่ีผูสูงอายุ 63% ยังมีชองวาง เราตองสรางอาวุธในการใช

ส� อ “การเตรียมความพรอมใหกับผูสูงอายุไมใชเปนภาระ แตเปนการ

เทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม เปนนักส� อสารสุขภาวะใหบุคคล

แวดลอม เพราะผลกระทบจากขาวลวงทําใหผูสูงอายุตองสูญเสีย

ทรัพยสิน การระบาดโควิด-19 มีผลกระทบตอสุขภาพผูสูงอายุ 

“ยูนิเซฟมีคําขวัญ พยาบาล หมอ ขอเท็จจริงเปนผูชวยชีวิต 

การเขาถึงขอมูลรูจักใชขอมูลอยางถูกตอง อาศัยความรวมมือของ

ส� อทุกแขนง การพัฒนาศักยภาพทําใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูล

ดานสุขภาพ ส� อจึงเสมือนกับเหรียญสองดาน เนนในการเสริมพลัง

ประชาชนสูการเปนผูสูงอายุต� นรู ขับเคล� อนเพ� อเปลี่ยนแปลงสังคม” 

 สสส.มุงเนนเสริมพลังประชาชนสูการเปนพลเมืองดิจิทัล

ที่ต� นรู มีทักษะเทาทันส� อ เทาทันตนเอง มีความรับผิดชอบตอ

สังคม สามารถใชส� อเปนเคร� องมือดูแลตนเอง และนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงสังคมใหมีสุขภาวะที่ดี  โดยมียุทธศาสตรการทํางาน

มุงพัฒนา “คน” และ “ปจจัยแวดลอม” สรางระบบนิเวศส� อสุข

ภาวะที่มีความสมดุลจัดการความรูและสรางเคร� องมือที่สามารถ

นําไปยกระดับการทํางานและการขับเคล� อนกลไกเชิงนโยบายสู

การปฏิบัติมีพื้นที่ปฏิบัติการระดับจังหวัด 21 จังหวัดทั่วประเทศ

“เอ็มโอยู ‘สรางสังคมสูงวัย รูทันส� อ’ ครั้งนี้ มีแนวทางสงเสริม

การรูเทาทันส� อของผูสูงวัย 4 ขอ ไดแก 1.พัฒนาทักษะเทาทันส� อ 

มีความรอบรูดานสุขภาพ ขยายผลเกิดเปนเครือขายอาสาสูงวัยเฝา

ระวังส� อในทุกพื้นที่ 2.พัฒนากลไกการทํางานในระดับพื้นที่ปฏิบัติ

การ สรางกระบวนการเรียนรู กลไกเฝาระวังส� อ 3.สนับสนุนการ 

สสส.ผนึก 6 องคกรเครือขาย 

สรางสังคมสูงวัยรูเทาทันส� อ 
จัดการความรู งานวิชาการ เคร� องมือ และหลักสูตร ที่สอดคลอง

กับบริบทการบริโภคส� อของผูสูงอายุในแตละพื้นที่ รวมถึงจัดตั้ง

ศูนยวิชาการดานการรูเทาทันส� อของผูสูงอายุ รวมกับสถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเปน Knowledge 

Hub เพ� อยกระดับการขับเคล� อนงานดานการรูเทาทันส� อผูสูงอายุใน

สังคมไทยยั่งยืน และ 4.พัฒนาการส� อสาร สรางความเขาใจดวย

ขอมูลที่ถูกตอง และส� อสารสาธารณะสรางการรับรูประเด็นผูสูง

อายุกับการรูเทาทันส� อ มุงเปาสูการขับเคล� อนกลไกเชิงนโยบาย” 

นางญาณีกลาว

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ พม. 

กลาววา กรมกิจการผูสูงอายุ มุงพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

เต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

ในกลุมผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ จึงรวมกับภาคีเครือขาย 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ใหสอดคลองกับการเรียน

รูของผูสูงอายุในพื้นที่ระดับจังหวัด.

นายวันชัย บุญประชา ที่ปรึกษากลุมคนตัว D บริษัท 

ทํามาปน จํากัด เปดเผยวา “กลุมคนตัว D รวมกับ สสส.และ

ภาคีเครือขาย ขับเคล� อนงานสรางพลเมืองเทาทันส� อตั้งแต

ป 2562 มีบทบาทในการออกแบบกระบวนการการจัดการ

ความรู ซึ่งในป 2565 ไดพัฒนาเคร� องมือ “คาถาสูงวัย รูทัน

ส� อ” 3 ขอ ไดแก

1.จําเปนหรือไม? 

2.หาขอมูลเพิ่มเติม 

3.เดือดรอนตัวเองและคนรอบขางหรือไม? 

เพ� อใหผูสูงอายุเปนผูที่สามารถวิเคราะหส� อ รับส� อ และ

ใชส� ออยางปลอดภัย ตอบโจทยบริบทการใชส� อในแตละพื้นที่ 

ทั้งส� อออนไลน ส� อโทรทัศน และส� อบุคคล ถือเปนการปองกัน

การแพรกระจายของขาวลวงและเตรียมความพรอมสูสังคม

สูงอายุโดยสมบูรณ

“เราถือหลักวาจําเปนไหมที่จะตองซื้อ  หากซื้อแลว

จะเดือดรอนคนในครอบครัวหรือไม? ถาเดือดรอนตองกลา

ปฏิเสธ No กอนตัดสินใจซื้อตองหาขอมูลใหครบถวน ตอง

ใชสติยั้งคิดกอนตัดสินใจ ขณะนี้ อบจ.เทศบาลมีหลักสูตร

เพ� อประยุกตขยายการสอนไปยังทุกจังหวัด” นายวันชัย บุญ

ประชา ใหขอคิดปดทาย. 

“คาถาสูงวัย รูทันส� อ”

ญาณี รัชตบริรักษ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

นายกฯ

รองนายกฯ เป็นนายกฯ รักษาการคนแรก                                                                    

ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าใช่ ก่อนย้อน

ถามว่า เหตุใดจึงต้องมีนายกฯ รักษาการ                                                                 

ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่ากรณี พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา  ต้องพ้นจากตำาแหน่ง

กรณีดำารงตำาแหน่งนายกฯ เกิน 8 ปี  นาย

วิษณุอธิบายว่า สมมติว่าเกิดมีคำาวินิจฉัยว่า

เข้า 8 ปี  ถ้าอย่างนั้นผู้เป็นนายกฯ รักษา

การก็เป็นไปตามลำาดับที่เรียงไว้ คนแรกคือ 

พล.อ.ประวิตร และคนที่สองคือตนเอง  โดย

นายกฯ รักษาการสามารถยุบสภาได้ แต่ไม่

เคยทำา จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ต้องจัดให้เลือก            

นายกฯ คนใหม่ภายใน 3-7 วัน เหมือนกับการ

เลือกนายกฯ ครั้งที่ผ่านมา โดยใช้บัญชีที่มี

อยู่ นี่แหละคือสำารอง ซึ่งประกอบด้วยนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, 

นายชัยเกษม นิติสิริ, นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ 

และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 5 คนนี้

คือ บัญชีสำารอง

ถามว่า หากคนที่อยู่ในบัญชีนายกฯ 

สำารองต้องการเป็นนายกฯ ต้องไปรวบรวม

เสียง ส.ส.ให้มากที่สุดใช่หรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่าไม่รู้ จะรวบรวมหรือไม่รวบรวม

อะไรทั้งสิ้น เพราะกระบวนการคือนายชวน

ต้องเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อกำาหนดว่าถึง

เวลาเสนอชื่อนายกฯ จากนั้นก็เสนอขึ้นมา

โดยไม่ต้องรวบรวมเลย และคงจะมีคนลุก

ขึ้นมาเสนอชื่อ 2-3 คนเหมือนครั้งที่แล้ว 

และมีการลงมติแข่งกัน ใครคะแนนสูงสุด

ก็ว่ากันไป และไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อคนนอก

บัญชีได้ 

เมื่อถามว่า หากเลือกกันไม่ ได้ต้อง

ไปใช้รัฐธรรมนูญ  มาตรา 272 วรรคสอง 

เพื่อเปิดทางนายกฯ คนนอกได้หรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวว่า เลือกได้หรือไม่ได้ก็ต้องมีผู้

เสนอ คือ ส.ส. 250 คนเสนอว่าให้ล้มบัญชี

ที่มีและเอาบัญชีใหม่ และประธานรัฐสภา

ก็เรียกประชุมรัฐสภา โดยรัฐสภาต้องมีมติ 

500 เสียงจาก 750 เสียง ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ง่ายที่จะให้เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบก็จะมี 

ส.ส. 50 คนเสนอชื่อ และประชุมรัฐสภาอีก

ครั้ง เพื่อโหวตทั้งรัฐสภาว่าจะเอาชื่อไหน 

กระบวนการทำาได้แต่ซับซ้อน

เมื่อถามว่า ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะ                                                   

ไปถึงจุดนั้นใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว

ว่า ไม่ตอบว่ายากหรือไม่ยาก คุณฟังแล้ว

ว่ายากหรือง่าย บางคนบอกอาจง่ายนิด

เดียวเพราะทำาได้ ก็ไปทำาเอา แต่ก็จะมีอายุ

ถึงเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับอายุของสภา 

ก็ไม่รู้จะมาพูดทำาไมเรื่องนายกฯ สำารอง  

สำารองมีอยู่แล้วคือ 5 คนที่บอกไป ใครที่ไม่

อยู่ในนี้ ไม่ใช่สำารองทั้งนั้น แต่อันนี้จะเรียก

สำารอง บอกไม่มีก็ไม่ได้ มันก็มีอยู่แค่นี้ อย่าง

ที่พูดกฎกติกาเป็นอย่างนั้น สำารองถูกต้อง

ตามกฎหมาย

ถามว่า สงสัยหรือไม่ที่ขณะนี้พูดกัน

มากถึงเรื่องนายกฯ สำารอง หรือเป็นเพราะ

ประเมินกันว่านายกฯ จะถูกพิจารณาเรื่อง

ดำารงตำาแหน่ง 8 ปี จนทำาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น  

นายวิษณุกล่าวว่าไม่สงสัย เพราะเป็นปกติ

ธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ เมื่อไม่มีอะไรทำาก็จะ

เปิดวาทกรรมทางการเมืองออกมาเพื่อให้

เกิดความสับสนเล่น ในอดีตยังเคยรู้จักใคร

บางคนที่อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำา ทำาให้สับสน

เล่น โดยปล่อยคำาพูดอะไรสักคำาหนึ่ง และ

คำาพูดนั้นนักข่าวก็พอใจที่จะตะครุบ เพราะ

ว่าแปลกและไม่เคยได้ยิน ที่สุดท้ายก็หายไป

กับสายลมและแสงแดด

เปิดเหตุดันก้น ‘ประวิตร’

ขณะที่นายชวนกล่าวเรื่องนี้ว่า กฎ 

หมายชัดเจนอยู่แล้ว ดังน้ันจะไปออกนอก

เหนือจากรัฐธรรมนูญน้ันมันไม่มี ส่วนเรื่อง

ตัวบุคคลก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง แต่ภายใต้เงื่อนไข

ของระบบสภาก็ทำาหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติ 

และเป็นผู้แต่งต้ังบุคคลท่ีมีการเสนอข้ึนมา

จากเสียงข้างมาก น่ีเป็นไปตามหลักท่ีผ่าน

มาอย่างท่ีเราได้เห็น ซ่ึงมาวันน้ีก็ 3 ปี ส่วน

ท่ีเหลืออยู่ 1 ปี อะไรจะเกิดข้ึนก็ไม่อาจไป

พยากรณ์ล่วงหน้าได้ แต่เราก็เตรียมให้การ

ทำาหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติมีความสมบูรณ์ 

เพราะงานปีสุดท้ายจะมีค้างอยู่มาก

ด้านนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประ 

ธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 

เข้าพบนายชวนเพื่อเชิญร่วมงาน 30 ปี

รำาลึกพฤษภาประชาธรรม วันที่ 17 และ 

19  พ.ค.นี้ ก่อนให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง

ให้ พล.อ.ประวิตรมาเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ

ว่า เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประวิตรต้องคิดให้ลึก

ซึ้ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์สร้างความเสีย

หายให้ประเทศ และ พล.อ.ประวิตรต้อง

รับผิดชอบหรือไม่ เพราะท่านสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบัน

ทุกพรรคจะช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมือง โดย

ลงมติให้  พล.อ.ประยุทธ์ออกจากตำาแหน่ง 

หรือหาก พล.อ.ประยุทธ์มีสำานึกต่อบ้าน

เมืองก็ให้ท่านก้าวลงมาเอง ถ้าลงมาแล้ว

คนอื่นเป็นนายกฯ ซึ่งไม่ใช่ พล.อ.ประวิตร 

จะทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ลำาบาก เพราะ

ท่านโจทก์เยอะ สร้างความเสียหายมามาก 

วิธีที่ให้ พล.อ.ประวิตรนั่งนายกฯ สำารอง 

พล.อ.ประยุทธ์จะปลอดภัย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี

พรรคร่วมฝ่ายค้านมอบให้นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ดีลกับพรรค

เล็กและพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

เพื่อรวบรวมเสียงล้มรัฐบาลในการอภิปราย

ไม่ ไว้วางใจว่า ยิ่งใกล้วันยื่นญัตติขอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ยิ่งชัดเจนว่าฝ่ายค้าน

ไม่ได้เน้นเนื้อหาอภิปราย ไม่เคยตระหนักถึง

การทำาหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี สุดท้ายก็คงจะ

ซ้ำารอยเหมือนกับการอภิปรายในหลายๆ 

ครั้งที่ผ่านมา ที่เน้นวาทกรรมมากกว่าข้อ

เท็จจริง ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร

นอกจากได้เห็นธาตุแท้ของฝ่ายค้าน

นายธนกรยังตอบโต้นายจาตุรนต์ 

ฉายแสง สมาชิกพรรค พท.ที่ ระบุว่า 

ประเทศไทยมีรัฐบาลแบบเผด็จการ ทำาให้

ประเทศเสื่อมว่า ประเทศไทยรู้จักคำาว่า

รัฐบาลเผด็จการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายจา

ตุรนต์แล้ว และเผด็จการถึงขั้นกลายเป็น

สภาผัวเมียด้วยซ้ำา จึงทำาให้ประเทศเสื่อม

มาตั้งแต่วันนั้น 

อึ้ง! มิติการเมืองใหม่

ส่วนนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรค พท. กล่าวถึงความ

พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า 

พรรคเพื่อไทยได้นัดหารือกับนายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 เมื่อ

วันท่ี 28 เม.ย. และมีนายมนูญ สิวาภิรมย์

รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ นายดล 

เหตระกูล รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาร่วม

ด้วย โดยพรรคเล็กได้สอบถามความพร้อม

เก่ียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซ่ึงได้

บอกไปว่าพร้อมมาก มีเรื่องใหญ่หลายเรื่อง  

เช่น การจัดซ้ือเรือดำาน้ำาไม่มีเครื่องยนต์, เรื่อง

รถไฟฟ้าสายสีเขียว, เรื่องท่อส่งน้ำาอีอีซี โดย

หัวหน้ากลุ่ม 16 เป็นบอร์ดการประปา โดยใน

วันท่ี 4 พ.ค. ตนเองและกลุ่ม  16 นัดทานข้าว

เย็น ขณะน้ีนายพิเชษฐและนายมนูญยืนยัน

นัดหมายมาแล้ว ยืนยันว่ามีความพร้อมใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล สามารถน็อก

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้แน่

“งานนี้ถ้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไป                                                                 

แล้วจะยุบสภาไม่ได้ มั่นใจว่าถ้า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ไม่รีบยุบสภาหนีไปก่อนอาจจะตาย

กลางสภาได้” นายยุทธพงศ์ระบุ 

ถามถึงการนัดทานข้าวกับ ร.อ.ธรรม

นัส นายยุทธพงศ์กล่าวว่านัดแน่นอน ยัง

มีอีกหลายนัด ยังนัดทานข้าวกับฝั่งรัฐบาล

อยู่เป็นระยะๆ การนัดทานข้าวเพื่อพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกันเรื่องบ้านเมือง ไม่ ได้เสีย

หายอะไร 

ขณะท่ีนายพิเชษฐกล่าวถึงกรณีหลาย

ฝ่ายออกมาต้ังข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหว

ของกลุ่ม 16 และพรรคเล็กช่วงน้ีเพื่อต้องการ

ต่อรองราคาล้มรัฐบาลว่า ไม่มีเรื่องดังกล่าว 

เพราะการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจน้ันทุกอย่างอยู่ท่ีข้อมูล ซ่ึงกลุ่ม 16 

พร้อมตอบรับคำาเชิญของ นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย  

คาดว่าจะนัดหมายกันภายในช่วงสัปดาห์น้ี

ก่อนเปิดสมัยการประชุมสภา ซ่ึงถือเป็นมิติ

ใหม่ของนักการเมือง ท่ีต้องการเรียกความ

ศรัทธาและความเชื่อม่ันให้กลับมาสู่รัฐสภา  

ถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลและทำาหน้าท่ีเข้มแข็ง

ในการตรวจสอบรัฐบาลทุกเม็ด ก็เท่ากับ

ว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติ ในฐานะ 

ส.ส.แม้จะอยู่ฝ่ังรัฐบาล แต่เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศก็พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูลกับฝ่ายค้าน 

ซ่ึงผลการลงมติโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจะ

เป็นการช้ีวัดข้อมูล ถือเป็นประโยชน์ทางอ้อม

ต่อประเทศ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เพื่อ

ให้รัฐบาลไม่กล้าทำาอะไรท่ีเป็นแต่ประโยชน์

ส่วนตัว ต้องทำาเพื่อประเทศ และระมัดระวัง

มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกระทรวงการคลังท่ี

เปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าตังค์ประเทศ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษในการอนุมัติโครงการ

ต่างๆ 

“นี่เป็นมิติใหม่ของผู้แทนประชาชนที่

ต้องการเรียกความเชื่อมั่นกลับสู่รัฐสภา ใน

การทำาหน้าที่ดูแลงบประมาณประเทศจะ

ทำาลวกๆ ไม่ได้ เราจึงเห็นด้วยกับการไปพบ

ฝ่ายค้าน” นายพิเชษฐกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่พุ่งเป้าไปที่นาย

สันติ พร้อมพัฒน์  รมช.การคลัง ในฐานะ

เลขาธิการพรรค พปชร.จะทำาให้เกิดปัญหา

หรือไม่ เพราะก็เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของ

พรรค  นายพิเชษฐกล่าวว่า ผู้แทนต้อง

สังกัดพรรคการเมือง หากเขาขับออก เขาก็

อยู่ไม่ได้เอง ไม่สนใจเรื่องตัวบุคคล  เพราะ

สนใจประเทศและประโยชน์ประชาชน

มากกว่า ไม่เลือกข้างถ้าเขาทำาไม่ถูกต้อง 

หากขับออกก็ไปหาพรรคใหม่ได้ ไม่เสียหาย

อะไร ถ้าข้อมูลฝ่ายค้านตรงกับตนเองก็

พร้อมยกมือโหวตไม่ไว้วางใจ

ด้านนายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล รอง

โฆษกพรรค ศท.โพสต์เฟซบุ๊กว่า พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรค ศท.ได้

ออกมายืนยันว่า ไม่มีแนวความคิดขัดขวาง

การทำางานของรัฐบาล รวมทั้งจับมือกับฝ่าย

ค้าน พรรคเล็กเพื่อโค่นล้มรัฐบาลแต่อย่าง

ใด ในส่วนข่าวที่ออกมานั้นเป็นความเห็น

ของส่วนบุคคล ซึ่งพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ยื นยั นว่ าพรรคจะ ไม่ ไป เกี่ ย วข้ อ งกั บ

กระบวนการตามที่มีข่าวออกมา อีกทั้งไม่

ได้สนับสนุนเรื่องนายกฯ คนนอก  พรรคมุ่ง

เน้นทำาหน้าที่ในการส่งเสริมแนวทางตามที่

รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ขอให้

มั่นใจว่าพรรคมีนโยบายชัดเจนจะทำาการ

เมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดแย้ง  สันติ ตรง

ไปตรงมา และไม่มีดีลลับอะไรทั้งสิ้น

เพื่อไทยดาหน้าโต้อภิสิทธิ์

วันเดียวกัน ยังคงมีประเด็นตอบโต้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และ

อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) ที่

วิจารณ์พรรค พท.ก้าวไม่พ้นจากครอบครัว

ชินวัตร โดยนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตร

ชายนายทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกฯ ทวีต

ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า “อยากจะพีอาร์ตัว                                                           

เอง เพื่อกลับมากอบกู้พรรคจากเรื่องหื่น 

เรื่องฉาว ของรองหัวหน้าก็ทำาไป อย่ามาใช้

คนอื่นเป็นเครื่องมือเลย”  

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรค พท.ทวีตข้อความเช่นกันว่า 

“แปลกใจเห็นข่าวนายอภิสิทธิ์ แสดงความ

ห่วงใยพรรคเพื่อไทยว่าก้าวไม่ข้ามชินวัตร 

เกรงรัฐประหารจะเกิดซ้ำา อย่ากังวลเลย 

ห่วงและปัดกวาดพรรคท่านก่อนเถิด ปัญหา

รองหัวหน้าถูกกล่าวหา ฉาวโฉ่ ยังไม่จบ 

และยังเรื่องที่พรรคท่านเป็นจำาเลยชักนำา

เกิดรัฐประหาร จนประเทศแย่ยังไม่เคลียร์”

นายจาตุรนต์กล่าวเช่นกันว่า หาก

มองว่าเป็นการพูดเพื่อไม่ให้คนเลือกพรรค

ใดพรรคหนึ่งก็พอเข้าใจได้ แต่ที่เป็นปัญหา

ก็คือการพูดอย่างนี้เป็นการทำาลายหลักการ

ประชาธิปไตย และสนับสนุนเผด็จการและ

การรัฐประหาร ในหลักการประชาธิปไตยมี

ด้วยหรือที่หากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

มีพฤติกรรม หรือการกระทำาที่เป็นลักษณะ

ของการเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวให้พวก

พ้อง หรือไปทำาอะไรที่ฝืนกับหลักธรรมาภิ

บาล หลักกฎหมายจะเป็นความถูกต้องชอบ

ธรรมในการทำารัฐประหาร ถ้ามีพฤติกรรม

อย่างนั้นจริง ทำาไมไม่ใช้กระบวนการบังคับ

ใช้กฎหมายที่มีอยู่จัดการกับรัฐบาลนั้น 

นายอภิสิทธ์ิกล่าวโต้นายจาตุรนต์ว่า 

หวังว่าคำาวิพากษ์วิจารณ์ของนายจาตุรนต์

เกิดจากการอ่านแค่พาดหัวข่าว ไม่ใช่จงใจ

บิดเบือนส่ิงท่ีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ เพราะได้พูด

อย่างชัดเจนว่าการท่ีประชาชนจะสนับสนุน

พรรคเพื่อไทย ท่ีอาจมี น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร เป็นผู้ถูกเสนอช่ือเป็นนายกฯ น้ันไม่

ได้เป็นปัญหา เพราะทุกคนต้องเคารพการ

ตัดสินใจของประชาชนอยู่แล้ว แต่เตือนว่า

ถ้า น.ส.แพทองธารบริหารประเทศแล้วนำา

ไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัว

และพวกพ้อง ทำาลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

ตลอดจนกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลท้ังหลาย 

รวมท้ังองค์กรอิสระ ก็อาจเป็นเง่ือนไขให้

เกิดการรัฐประหารเหมือนกับในอดีตได้ โดย

ไม่เคยแสดงความคิดเห็นว่าการรัฐประหาร

ในสถานการณ์น้ันจะมีความชอบธรรม เช่น

เดียวกับท้ังในปี 2549 และโดยเฉพาะใน

ปี 2557 ไม่เคยเรียกร้องหรือยอมรับว่าการ

รัฐประหารมีความชอบธรรม ในทางตรงกัน

ข้ามได้พยายามเสนอทางออกเพื่อหลีกเล่ียง

การรัฐประหารต้ังแต่เดือน มี.ค.57 อีกท้ัง

พยายามโน้มน้าวตัวแทนของพรรคเพื่อไทย

และรัฐบาลในขณะน้ันให้แสวงหาทางออก 

จนถึงนาทีสุดท้ายก่อนการรัฐประหาร  แต่ไม่

ได้รับการตอบสนอง

“ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียทางการเมือง

ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่มีแนวคิดหวน

กลับเข้าสู่การเมืองในเร็วๆ นี้ ส่วนที่กล่าว

ถึงพรรคเพื่อไทยว่าก้าวไม่พ้นครอบครัวชิน

วัตรนั้น  เป็นการสะท้อนความรู้สึกของ

ประชาชนจำานวนมากที่มองเห็นว่า พรรค

มีบุคลากรมากมาย รวมทั้งนายจาตุรนต์ ที่

อยู่ในสถานะที่จะนำาพาพรรคให้เป็นสถาบัน

ทางการเมืองได้มากขึ้น” นายอภิสิทธิ์ระบุ. 


